
Đ
À

I TR
U

Y
ỀN

 H
ÌN

H
 V

IỆT N
A

M
. SỐ

 349 K
Ì 1 TH

Á
N

G
 4/2017

PHIM MỚI
Lịch PS từ

1/4 đến 15/4/2017





3

Trong số này

6054

32

86 Cảm hứng cổ điển

88 Lên Tà Xùa
hái mây đuổi gió

CáC Trang quảng Cáo 
không Tính vào giá bán

Tạp Chí Truyền hình việT nam

Giấy phép số: 
185/Gp -BTTTT

TổnG Biên Tập: 
nguyễn Thị Mỹ hạnh

 
phó TổnG Biên Tập: 

 phạm hoài nam

Biên Tập: 
Giang sơn - phạm Khuyên - Thùy Vân

ThiếT Kế MĨ ThuậT: 
Minh Ánh - Thu Trang
Địa Chỉ Tòa soạn: 

43 nguyễn Chí Thanh - Quận Ba Đình - hà nội 
Điện thoại: (04) 62886677

Fax: (04) 62809889
Email: tapchith@vtv.vn; 

thukytoasoanvtv@gmail.com
phÁT hành: (04) 62572255
QuảnG CÁo: (04) 62679595 

Email: tapchith -qc@vtv.vn 
Đại diện phía naM: 

25C nguyễn Bỉnh Khiêm - p. Bến nghé - Q1 - 
Tp hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39100205 
In tại Công ti Tnhh MTV in Tạp chí Cộng sản 

Cấm sao chép dưới mọi hình thức 
nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

GiÁ: 16.800đ
Mã đặt Tạp chí Truyền hình tại các bưu cục: B112

phát hành độc quyền TCTh ở phía nam:
Công ti Tnhh phát hành Trường phát

ảnh bìa: MC phí Linh
photo: Bảo ngọc

stylish: Trần Quang Minh
Make up: Miu Ri - Trang phục: Lane JT

(T10)
 - Khi người ta trẻ
Biết sống vì chữ “dám”

(T18)
 - BTV Xuân Tùng: Lắng nghe 
là cách hoàn thiện nhanh nhất

(T44)
 - pV duy Linh: hành trình 
tác nghiệp tại Los angeles

(T48)
 - Chuyến tàu xuyên 
thời gian

(T26)
 - nsƯT Đàm hàn Giang: 
“Múa là niềm đam mê lớn nhất…” 

(T34)
 - diễn viên Minh phương
và niềm đam mê đặc biệt

(T52)
 - VTV Đà nẵng và 
lời hẹn với Tây nguyên

(T62)
 - Đd nguyễn Đức hiếu: Luôn có 
những bất ngờ trong Cháu ơi, cháu à

(T82)
 - nám da: Điều trị sao 
cho hiệu quả?

(T58)
 - Cùng Ú òa đến gần hơn 
với khán giả

(T84)
 - Lê phương: Lấn sân ca hát 
vì hai “người tình”

(T66)
 - BTV Việt Cường: Tình yêu đặc 
biệt dành cho các bản tin chính luận

mailto:tapchith@vtv.vn
mailto:thukytoasoanvtv@gmail.com
mailto:qc@vtv.vn


44

VT
VĐiểm 

nhấn

Đi Tìm lời giải Cho bài Toán khó
Đề tài về Nguyễn Ái Quốc hoạt 

động ở nước ngoài đã được nhiều nhà 
làm phim khai thác nên để tránh rơi 
vào lối mòn và đem đến những thông 
tin mới mẻ là một bài toán khó. Với 
một người trẻ như Trần Thu Hà thì lí 
do nào để bạn lựa chọn đề tài này và 
đã tìm lời giải như thế nào? 

nhóm sản xuất của chúng tôi gồm có 
tôi, BTV Khương Quỳnh Liên và quay 
phim Vũ Đức Thiện. Ban đầu, khi được 
giao nghiên cứu thực hiện phim tài liệu 
hành trình của Chủ tịch hồ Chí Minh tại 
pháp, chúng tôi nghĩ đơn thuần đó chỉ là 
một bộ phim tài liệu chứ chưa dám nghĩ 
tới việc được phát trong VTV đặc biệt. 
Chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu, gặp 
các chuyên gia nhưng ý tưởng vẫn chưa 
được hình thành. 

Thú thật là chúng tôi rất lo vì phim 
về Bác đã được nhiều đạo diễn trong 
nước và quốc tế thực hiện nên việc tìm 
ra góc độ mới cho bộ phim để đưa tới 
khán giả là bài toán hóc búa. Trước đó, 
chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ làm phim 
tài liệu về Bác vì chưa đủ tự tin. Mặt 
khác, các hình ảnh tư liệu thời kì Bác ở 
pháp, năm 1919 - 1923, không thể có, 
ngoại trừ hai bức ảnh vẫn thường thấy 
trên các tài liệu: một tấm ảnh khi Bác là 
đầu bếp trên con tàu La Touche Tréville 
và tấm thứ hai tại hội nghị Tours năm 
1920. Bạn sẽ kể như thế nào trong bộ 
phim dài chừng 50 phút, với từng đó 
chất liệu hình ảnh mà không lặp lại nội 
dung của các bộ phim tài liệu khác? Tuy 

những tài liệu mật về nguyễn Ái Quốc 
Lần Đầu CônG Bố TRên VTV

Ekip làm phim của nhà báo Trần Thu hà (ban Truyền hình Đối ngoại) Đang 
Thực hiện hậu kì bộ phim Tài liệu NguyễN Ái Quốc, ẩN số Từ Nước PHÁP sẽ 

pháT sóng Trong khung giờ phim Đặc biệT. bộ phim Được ghi hình Tại pháp 
cuối năm 2016, sau khi nghiên cứu hàng nghìn Trang Tài liệu Đang lưu giữ 
Tại các Trung Tâm lưu Trữ của pháp. nhiều Thông Tin Đóng dấu “mậT” lần 

Đầu Tiên Được công bố Trên sóng VTV Vào Tháng 5 Tới. 

Tài liệu Nguyễn Ái Quốc lưu trữ tại Sở Cảnh sát Pháp
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nhiên, chúng tôi vẫn mày mò tìm đọc tài 
liệu tiếng pháp, tiếng anh trong các sách 
nghiên cứu về Bác của các tác giả nước 
ngoài. Trong quá trình đọc, tôi tự đặt câu 
hỏi vì sao các tác giả lại có nguồn thông 
tin về Bác nhiều đến vậy và nghĩ, các 
tài liệu, thông tin tra cứu gốc sẽ giữ vai 
trò quan trọng, nhờ đó, các nhà nghiên 
cứu mới có thể đưa ra các phân tích, lập 
luận và hình thành nên các tác phẩm của 
mình. nói đến sử thì tôi nghĩ tới hai từ 
“tài liệu” và “nhân chứng”. 

Chúng tôi đã đề cập với cố vấn, 
thạc sĩ Thu hà về vấn đề: trong quá 
trình nghiên cứu, phụ trách công 
tác sưu tập hiện vật, tài liệu về Bác 
hơn 30 năm thì đâu là nguồn tài liệu 
gốc mà các nhà nghiên cứu hay tiếp 
cận? Cũng chính từ đây, ý tưởng về 
bộ phim Nguyễn Ái Quốc, ẩn số từ 
nước Pháp ra đời. Bộ phim dựa vào 
các nguồn tài liệu theo dõi của các 
cơ quan an ninh Đông dương, Cảnh 
sát pháp đối với nguyễn Tất Thành 
- nguyễn Ái Quốc - hồ Chí Minh 
từ năm 1919 - 1955. Tuy nhiên, vì 
số lượng tài liệu đồ sộ (trên 9.000 

hà CẩM 
(Xem tiếp trang 6)

Tái hiện cuộc sống của Nguyễn Ái Quốc tại Paris

Phỏng vấn nhà sử học Pháp Daniel Héméry

trang), nên chúng tôi chỉ có thể chọn 
giai đoạn 1919 - 1923 để nghiên cứu. 
Riêng giai đoạn này, hồ sơ theo dõi về 
Bác cũng đã gần 1.000 trang. 

khám phá kho Tài liệu “mậT” 
Vậy ekip làm phim đã tiếp cận 

kho hồ sơ tài liệu gốc về Nguyễn Tất 
Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ chí 
Minh hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ 
cảnh sát Pháp như thế nào? 

Đây thật sự là một kho tài liệu quan 
trọng để tham khảo và tìm hiểu về hành 
trình giành lại độc lập cho dân tộc của 
Chủ tịch hồ Chí Minh. Tôi muốn nhấn 
mạnh, đó là góc nhìn rất khách quan, 

được ghi chép lại bởi các mật thám 
pháp, Cảnh sát pháp và các đơn vị 
được phân công theo dõi hành động của 
nguyễn Ái Quốc tại pháp cho tới khi 
người trở thành Chủ tịch của nước Việt 
nam dân chủ Cộng hoà. 

 phần lớn các nhà nghiên cứu của cả 
Việt nam và nước ngoài tiếp cận nguồn 
tài liệu theo dõi nguyễn Ái Quốc tại 
Trung tâm lưu trữ hải ngoại pháp, 
vùng aix en provence. Đây là nguồn sử 
liệu đầy đủ và quan trọng về Bác giai 
đoạn 1919 - 1955. Tuy nhiên, phần lớn 
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là các tài liệu “sao chép” nội dung từ 
các đơn vị an ninh, quản lí người nhập 
cư Đông dương của pháp chuyển về 
lưu trữ. phiên bản tài liệu gốc hạn chế. 
ngoài ra, một số tài liệu chưa đủ thời 
gian giải mật để có thể chuyển tới độc 
giả nghiên cứu tại Trung tâm, bao gồm 
cả một số tài liệu thuộc quyền quản lí 
của Trung tâm Lưu trữ Cảnh sát pháp, 
trụ sở tại paris. 

Thật may mắn, chúng tôi đã có thể 
tiếp cận nguồn sử liệu của Lưu trữ Cảnh 
sát pháp sau một thời gian liên hệ và 
thuyết phục cho phép ghi hình tại trung 
tâm. Được biết, cho tới thời điểm hiện 
tại thì VTV là đoàn làm phim Việt nam 
đầu tiên được ghi hình tại đây. Cũng có 
thể nói, đó là một góc độ khác biệt của 
bộ phim. Trong khả năng có hạn, chúng 
tôi hi vọng có thể gửi tới khán giả của 
VTV những “khám phá” mới về Bác 
trong bộ phim này. 

Chinh phụC Thử TháCh 
với VTV đặc biệT

Thu Hà và ekip đã thực hiện hai 
dự án VTV đặc biệt là những đứa con 
của cuộc chiến và kỷ vật chiến tranh: 
hành trình trở về. các bạn đã hai lần 
sang Mỹ, vượt qua không ít khó khăn 
để có được những hình ảnh đắt giá gửi 
tới khán giả trong từng bộ phim. Và bây 
giờ là bộ phim thứ ba với nhiều thách 
thức. Vì sao bạn lại “chăm chỉ” tham 
gia các dự án VTV đặc biệt như vậy?

Tôi và các bạn ở VTV4 vốn thích thử 
thách. Càng khó lại càng muốn thử để 
xem sức mình đến đâu. Đạt kết quả tốt 
có nghĩa là mình đã cán mốc tự đặt ra. 
Còn nếu thất bại thì đó cũng là một… 
thành công, bởi những trải nghiệm, 
kinh nghiệm trong suốt quá trình làm 
phim thì không sách vở nào có thể trao 
cho bạn. Tôi nghĩ, thành công nhất của 
chúng tôi khi làm VTV đặc biệt là đã 

vượt qua sự e dè, thiếu tự tin khi đứng 
trước một thử thách trong nghề. 

Thông thường, các bạn mất bao 
lâu để hoàn thành một dự án VTV đặc 
biệt? Bạn có thể chia sẻ quá trình, kỉ 
niệm đáng nhớ nhất khi thực hiện bộ 
phim Nguyễn Ái Quốc tại Pháp?

Các dự án VTV đặc biệt tôi đã tham 
gia trung bình thường mất một đến hai 
năm, thậm chí còn nhiều hơn thế. Tôi 
nhớ từng được xem một bộ phim đặc 
biệt của Đài Truyền hình nhật Bản 
nhK, họ mất tới 20 năm để hoàn thành. 
Thời gian dài hay ngắn là do ý tưởng, sự 
đầu tư của bạn cho bộ phim. Với phim 
nguyễn Ái Quốc, mất nhiều thời gian 
nhất là nghiên cứu, đối chiếu các nguồn 
tài liệu và thuyết phục chuyên gia của 
pháp nhận trả lời phỏng vấn. Khâu khó 
khăn nhất phải kể tới việc xin phép ghi 
hình tại các đơn vị hành chính của pháp. 
Việc xin ghi hình ở nước nào cũng có 
quy định chặt chẽ. Cá nhân tôi thấy, có 

(Tiếp theo trang 5)

Đoàn làm phim tác nghiệp tại Paris và thành phố Marseille, Pháp

những tài liệu mật về nguyễn Ái Quốc 
Lần Đầu CônG Bố...
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lẽ ở pháp là nguyên tắc và mất nhiều 
thời gian hơn cả, đặc biệt là ghi hình tại 
các nơi công cộng. Chẳng hạn, khi ghi 
hình tại vườn Luxembourg, paris, thuộc 
quyền quản lí của Thượng nghị viện, 
chúng tôi cũng mất nhiều thời gian để 
được phép sử dụng bối cảnh quay tại 
đây. ngoài ra, chúng tôi còn khá nhiều 
điều kiện ràng buộc về hình ảnh. 

nguyên tắc vậy nhưng người pháp 
cũng rất tốt bụng khi họ hiểu mục đích 
của chúng tôi. Vì không có dự định 
trước, chúng tôi không xin phép ghi 
hình trong cảng Marseille, ngay đúng 
toạ độ mà con tàu chở nguyễn Ái Quốc 
cập cảng. Đây là địa điểm cấm khách 
vãng lai. sau khi xác định phát sinh hình 
ảnh, thời gian lại có hạn, chúng tôi loay 
hoay liên hệ qua điện thoại với các đầu 
mối hành chính pháp. Không ai biết 
chúng tôi là ai vì chưa có giấy tờ gửi 
trước qua Fax hoặc Email. Cuối cùng, 
sau khi trình bày, thuyết phục, chúng 
tôi đã được cấp phép trong đúng hai giờ 
đồng hồ. Khi đến lấy giấy phép, người 
quản lí còn nhắn nhủ với thái độ rất dễ 
mến: “Đây là điều chưa từng có tiền lệ 
khi cấp phép trong thời gian quá ngắn. 
Các bạn thật sự may mắn”. Chúng tôi cứ 
đùa nhau: “Chắc do Bác phù trợ”. nói 
vậy thôi, đây cũng là bài học: Cần tổ 
chức sản xuất kĩ lưỡng trong từng khâu 
của mọi chuyến tác nghiệp. 

sự hỗ Trợ ĐắC lựC  
Của CáC Chuyên gia

Bên cạnh những tài liệu mật về 
cuộc sống riêng tư và hoạt động của 

Nguyễn Ái Quốc tại Pháp để làm 
rõ tư tưởng yêu nước kiên định và 
hành trình tìm ra con đường cứu nước 
của Bác, chắc hẳn ekip đã nhận được 
sự hỗ trợ đắc lực của các chuyên gia? 

Bộ phim này sẽ không thể hoàn 
thành nếu không có sự hỗ trợ, hợp tác 
nhiệt tình của các chuyên gia Việt nam 
và pháp. Rất may mắn, lần này đoàn của 
VTV4 tác nghiệp tại pháp, chúng tôi 
đã mời được Thạc sĩ nguyễn Thu hà, 
nguyên cán bộ Bảo tàng hồ Chí Minh 
làm cố vấn nội dung cho bộ phim và tác 
nghiệp cùng đoàn tại pháp. 

Khi nói về cuộc đời, sự nghiệp của 
Chủ tịch hồ Chí Minh và các sự kiện, 
bối cảnh lịch sử liên quan tới hành trình 
của Bác, phải rất cẩn trọng trong từng 
thông tin đưa tới khán giả. Chúng tôi đã 
nghiên cứu lượng kiến thức lịch sử đồ 
sộ. Từng thông tin, sự kiện lịch sử như 
phong trào Cần Vương, duy Tân, chính 
sách “pháp Việt đề huề”, Đảng Xã hội, 
Đảng Cộng sản, chủ nghĩa thực dân… 
hay dịch từ tiếng pháp qua tiếng Việt 
các từ “chuyên môn” trong các phỏng 
vấn chuyên gia, nếu không hiểu thì 
không thể dịch đúng được. Công việc 
chuyển ngữ mất nhiều thời gian. Chúng 

tôi phải tra cứu kĩ lưỡng và nhờ cố vấn 
trợ giúp để nắm được thông tin, sau đó 
tìm cách chuyển tải tới khán giả một 
cách dễ hiểu, dễ nắm bắt nhất. hi vọng 
chúng tôi có thể làm được điều này. 

Còn với các chuyên gia sử học pháp, 
phần lớn họ đã lớn tuổi. Một số người 
đã mất và một số người đã lui về “ở 
ẩn”, hạn chế tiếp xúc với báo chí như 
nhà sử học daniel héméry hay pierre 
Brocheux, Madelaine Riffaud... họ đều 
là những người đã từng tiếp xúc với  

Chủ tịch hồ Chí Minh hoặc các nhà sử 
học hàng đầu của pháp nghiên cứu về 
hồ Chí Minh. Có những người không 
dùng thư điện tử. Chúng tôi gọi điện 
thoại từ Việt nam sang liên hệ cũng thấp 
thỏm vì họ không nhấc máy hoặc từ 
chối trả lời phỏng vấn. Có người thì khi 
chúng tôi gọi từ Việt nam, họ nhận lời, 
nhưng khi chúng tôi sang pháp, họ lại từ 
chối. May mắn thay, chúng tôi đã thành 
công khi thuyết phục và phỏng vấn được 
tất cả các chuyên gia pháp đó, cho dù đã 
bị từ chối nhiều lần. 

Bạn có hài lòng với những thước 
phim và tài liệu mà ekip thu thập được 
trong hành trình làm phim ở Pháp? Và 
có điều gì bạn còn tiếc nuối?

Câu hỏi này khó quá! Tôi chỉ có thể 
trả lời là chúng tôi đã làm hết khả năng 
của mình, còn lại để khán giả đánh giá. 
Điều tiếc nuối nhất là chúng tôi chưa có 
đủ thời gian để nghiên cứu hơn 8.000 
trang tài liệu còn lại về Bác đang được 
lưu trữ tại pháp để có thể làm một bộ 
phim nữa về hành trình sau này. 

Xin cảm ơn bạn!
hà CẩM (Thực hiện)

Ekip làm phim đã tiếp cận kho 
hồ sơ tài liệu gốc về Chủ tịch 
Hồ Chí Minh hiện đang lưu giữ 
tại Lưu trữ Cảnh sát Pháp. Đây 
là một góc độ khác biệt của 
bộ phim.

Phỏng vấn nhà sử học Pháp Pierre Brocheux

Phỏng vấn nhà báo, nhà văn Pháp Madelaine Riffaud
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Vtruyền hình

Đó Đây
vTv1 ThTT lễ Trao giải Cánh diều 2016

Lớp học cầu Vồng Tuyển 
diễn viên mùa 2

khởi Động vieTnam’s  
nexT Top model 2017

như mọi năm, giải Cánh diều 
2016 bao gồm các hạng mục: 
phim truyện truyền hình, 

phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, 
phim khoa học, phim hoạt hình, phim 
ngắn, công trình nghiên cứu lí luận 
phê bình. Trong số 19 bộ phim truyện 
điện ảnh dự giải Cánh diều 2016, 
không có phim nhà nước. Đây có lẽ là 
điều mới mẻ nhất sau nhiều mùa tổ 
chức của giải thưởng Cánh diều. Xã 
hội hoá điện ảnh ngày càng rộng rãi 
đã khiến cho thị trường điện ảnh Việt 

nam càng ngày càng có diện mạo 
phong phú và đa dạng hơn. ngoài ra, 
còn có 20 phim truyền hình (tổng số 
523 tập), 13 phim hoạt hình, 39 phim 
tài liệu, 11 phim khoa học, 16 phim 
ngắn và 5 công trình nghiên cứu, lí 
luận phê bình điện ảnh.

Lễ trao giải thưởng Cánh diều 
2016 sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 9/4 
tại nhà hát Quân đội khu vực phía 
nam, được truyền hình trực tiếp trên 
kênh VTV1.

p.V

sau mùa đầu tiên lên sóng, Lớp học cầu vồng 
đã tạo nên một sân chơi bổ ích và sôi động, là 
điểm hẹn hấp dẫn cho các em thiếu nhi. Điểm 

đặc biệt là chương trình có tới 7 MC phụ trách 7 lĩnh 
vực khác nhau bao gồm: âm nhạc, nhảy múa, khéo 
tay, đọc truyện, thơ ca và trò chơi. Bước sang mùa 2, 
chương trình sẽ tuyển các MC cho chương trình. Đây 
là cơ hội dành cho các bạn trẻ trên 18 tuổi có ngoại 
hình ưa nhìn, trẻ trung, năng động và đặc biệt là yêu 
mến trẻ em tham gia thử sức. hồ sơ bao gồm: thông 
tin liên hệ, giới thiệu bản thân, 1 ảnh chân dung, 1 
ảnh toàn thân. hồ sơ xin gửi về địa chỉ mail 
Lophoccauvong@gmail.com. Tham khảo chương 
trình tại youtube.com/lophoccauvong.

Bảo Ly

sau 7 mùa giải, 
chương trình tìm 
kiếm và đào tạo 

người mẫu hàng đầu Việt 
nam - Vietnam’s Next Top 
Model đã diễn ra thành 
công không chỉ trong việc 
tìm ra và đào tạo những 
gương mặt người mẫu tài 
năng đại diện cho thế hệ 
người mẫu trẻ trong nước 
mà còn có khả năng sải bước và tỏa sáng trên các sàn diễn thời 
trang danh giá của các kinh đô thời trang lớn thế giới như paris, 
Milan, new york… nếu như 7 mùa trước, Vietnam’s Next Top 
Model là cuộc chiến của những gương mặt mới thì ở mùa giải 
thứ 8, Vietnam’s Next Top Model sẽ mang lại một diện mạo 
hoàn toàn mới khi tạo ra một cuộc chiến khốc liệt của các người 
mẫu chuyên nghiệp, hay còn được gọi là all stars.

phiên bản All Stars đã được phiên bản gốc America’s Next 
Top Model áp dụng vào mùa thứ 18, Việt nam chính là phiên 
bản thứ 2 trên thế giới tổ chức mùa giải này ở mùa thứ 8. 
Điểm khác biệt lớn nhất chính là việc Vietnam’s Next Top 
Model: All Stars đã không chỉ giới hạn ở các thí sinh mùa cũ 
mà còn là cơ hội cho các người mẫu chuyên nghiệp đã và 
đang hoạt động trong làng thời trang Việt nam tranh ngôi vị 
Quán quân duy nhất. 

Mùa giải thứ 8 đã chính thức khởi động vòng sơ tuyển trực 
tiếp Top Model online thông qua fanpage của chương trình. 
Đây hứa hẹn sẽ là một sân chơi hoành tráng dành cho tất cả 
các bạn trẻ yêu thích thời trang và đam mê, có mơ ước muốn 
trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Tập đầu tiên của chương trình dự kiến sẽ được phát sóng 
vào 20h tối thứ Bảy, ngày 24/06 trên kênh VTV3. 

T.h

mailto:Lophoccauvong@gmail.com
http://youtube.com/lophoccauvong
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Theo Lộ trình số hóa truyền hình đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt, từ tháng 6/2015, 
Đài ThVn đã chính thức phát sóng truyền hình 

số mặt đất tất cả các kênh trên hệ thống phát số tại 
Long an. người dân khu vực trên và lân cận có thể thu 
xem các chương trình bằng thiết bị thu kĩ thuật số dVB 
-T2 hoặc TV có tích hợp dVB -T2. Khán giả hoàn toàn 
có thể theo dõi những chương trình truyền hình với 

chất lượng âm thanh, hình ảnh trung thực và sắc nét. 
Để sử dụng công nghệ này, người dùng cần có ăng ten 
thu sóng và đầu thu kĩ thuật số (set -top -box) để giải 
mã, chuyển đổi tín hiệu. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đài ThVn đã phát sóng 
truyền hình số mặt đất tại hơn 20 tỉnh, thành phố như: 
hải dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long an... dự kiến, kết 
thúc năm 2017, Đài ThVn sẽ phát sóng truyền hình số 
mặt đất tại hầu hết các tỉnh thuộc khu vực nam Bộ như: 
Bình Thuận, Bình phước, Cà Mau, Tây ninh...

p.V

vTv Chính ThứC pháT sóng 
Truyền hình số mặT ĐấT Tại 

long an

sau khi người dẫn quen thuộc 
nick Cannon rời khỏi 
America’s Got Talent vì 

những rắc rối liên quan đến phát 
ngôn thiếu cẩn trọng, chương 
trình truyền hình tìm kiếm tài 
năng nổi tiếng đã tìm được nhân 
vật thay thế cho mùa thi thứ 12, đó 
chính là cựu siêu mẫu cá tính và sắc 
sảo Tyra Banks. Bên cạnh sự xuất hiện của 
Tyra Banks, đội hình giám khảo quyền lực của America’s Got 
Talent mùa thứ 12 cũng chính thức được công bố với sự trở lại 
của những tên tuổi thân thuộc như: simon Cowell, cựu siêu 
mẫu heidi Klum, ca sĩ Mel B và howie Mandel. ít ngày sau khi 
chia sẻ thông tin hợp tác cùng chương trình mới, Tyra Banks lại 
gây sốt khi cho biết cô sẽ chính thức quay trở lại công việc quen 
thuộc cùng America’s Next Top Model. Mùa thứ 24 của cuộc thi 
tìm kiếm người mẫu tiếp tục do kênh Vh1 sản xuất và dự kiến 
trở lại sóng truyền hình vào mùa hè tới. 

K.M

Tyra banks Trở Thành người dẫn 
AmericA’s goT TALenT

Game of 
Thrones 7 
không chỉ 

có số tập phim ít 
hơn (7 tập thay vì 
10 tập trước đây) 
mà còn lùi thời gian 
phát sóng tới tận 
tháng 7. Lí giải cho sự thay đổi này, đại diện nhà sản 
xuất cho biết, họ muốn từng tình tiết và lời thoại vẫn 
đảm bảo độ gay cấn nhưng được chọn lọc kĩ hơn. Bên 
cạnh đó, sau mỗi mùa phát sóng, series phim lại có 
thêm nhiều tình tiết đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và số 
tiền bỏ ra cho mỗi tập phim cũng ngày càng lớn. Với 
phần 7, đoàn làm phim cũng phải tìm những địa điểm 
có khí hậu lạnh hơn và đợi thời tiết mùa đông để phù 
hợp với bối cảnh phim... sự chậm trễ này cũng khiến 
Game of Thrones không thể nằm trong danh sách những 
phim truyền hình tranh giải ở Emmy 2017. 

V. Khanh (Theo imdb)

vì sao gAme of Thrones 7 
lỡ hẹn với khán giả?

Cuộc hợp tác giữa hãng Marvel 
và netflix để mở rộng tầm ảnh 
hưởng của loạt phim siêu anh 

hùng trên màn ảnh nhỏ đã gặt hái nhiều 
thành công vang dội vài năm qua. 
những tác phẩm như: Daredevil, 
Jessica Jones hay Luke Cage đều nhận 
được đánh giá tích cực từ giới phê bình 
cũng như khán giả. nhưng nhân vật 
siêu anh hùng vừa mới được giới thiệu 
Iron Fist (Thiết quyền) lại vấp phải sự 
phản ứng không hề dễ chịu. phim bị 
chê dữ dội về chỉ đạo võ thuật khiến 
các cảnh hành động mang yếu tố 

phương Đông trở nên tẻ nhạt. Cách xây 
dựng nhân vật chính cũng không cho 
thấy sự cân xứng với những gì bộ đôi 
Marvel - netflix đã thành công trong 
các phim trước đó.

dù có điểm trừ đáng tiếc nhưng Iron 
Fist vẫn là tiền đề quan trọng để dẫn 
dắt khán giả truyền hình bước vào một 
series phim mới, với cuộc tập hợp lần 
đầu các siêu anh hùng. dự kiến trong 
mùa phim giữa năm 2017, bom tấn 
truyền hình kể trên sẽ chính thức công 
chiếu với tên gọi The Defenders.

V.p

bom Tấn Truyền hình iron fisT sắp lên sóng
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Khi trẻ, người ta biết sống vì một 
chữ “dám”: dám đương đầu 
với khó khăn, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm và dám ước 
mơ. Xuất phát từ thực tiễn đó, Trung 
tâm pTL&ps, Đài ThVn quyết định 
thực hiện series pTL Khi người ta trẻ 
nhằm khắc họa chân dung những bạn trẻ 
vốn xuất thân và đảm trách nhiều công 
việc khác nhau nhưng đã dám nghĩ, dám 
làm để thực hiện hoài bão, đồng thời 
đóng góp thiết thực cho việc xây dựng 
một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

Tập đầu tiên của Khi người ta trẻ 
là câu chuyện về Đỗ hữu Chí - chàng 
thanh niên có biệt danh Bút Chì. Đỗ 
hữu Chí tốt nghiệp Đh Kiến trúc hà 
nội năm 2008 và đã nhận được học 
bổng Fulbright của Chính phủ hoa Kỳ 
năm 2011. hữu Chí cũng tốt nghiệp 
Thạc sĩ nghệ thuật Tiếp diễn tại Trường 
savannah College of art and design 
năm 2013. Các sáng tác, nghiên cứu và 
phương pháp giảng dạy của hữu Chí tập 

trung vào việc kích hoạt tiềm năng sáng 
tạo và nuôi dưỡng cảm hứng sống của 
con người. 

hữu Chí đã lập ra Tổ hợp giáo dục 
Toa Tàu - nơi thường xuyên tổ chức 
các khóa học tập sáng tạo, sử dụng các 
ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau như: vẽ, 
viết, âm nhạc, nhảy múa, nhiếp ảnh… 
nhằm đánh thức tiềm năng sáng tạo, 
nuôi dưỡng cảm xúc và thúc đẩy lối 
sống tỉnh thức (mindful living). Điều 
đặc biệt là các giảng viên tham gia điều 
hành, giảng dạy tại Toa Tàu đều còn rất 
trẻ. nhiều người vốn là cựu du học sinh 
trở về Việt nam từ nhiều quốc gia trên 
thế giới. Việt nam và thế giới nói chung 
đang ở trong cơn lốc xoáy của toàn cầu 
hoá và chủ nghĩa tiêu dùng. Trước tốc 
độ phát triển kinh tế quá nhanh và áp lực 
quá lớn của các cách sống được tạo ra 
bởi xã hội tiêu dùng vật chất, con người 
ngày càng có nhu cầu được nuôi dưỡng 
về tinh thần, được thể hiện cảm xúc, suy 
nghĩ của mình, và được học hỏi, sáng 

tạo ra những điều mới. Trong khi đó, các 
mô hình giáo dục, văn hoá nghệ thuật 
truyền thống đã trở nên lạc hậu, khô 
cứng và thiếu sự cập nhật, điều chỉnh 
cần thiết thì Toa Tàu được tạo ra để lấp 
đầy khoảng trống về nhu cầu tinh thần 
đó, giúp người lớn và trẻ em sống vui 
hơn, cân bằng hơn, sáng tạo và tràn đầy 
năng lượng hơn. 

Kể từ khi thành lập vào tháng 
11/2014, hữu Chí cùng Toa Tàu đã tổ 
chức được hơn 50 khoá học, gần 100 
workshops, hơn 40 buổi trò chuyện, biểu 
diễn nghệ thuật, hơn 30 sự kiện cộng 
đồng và một dự án cộng đồng lớn có 
tên Gieo. Mỗi năm khoảng 3.000 người 
tham gia các hoạt động trực tiếp của Toa 
Tàu và khoảng gần 50.000 người tương 
tác thông qua các kênh truyền thông 
trực tuyến như trang mạng hoặc trang 
Facebook của chương trình. 

giấc mơ của Bút chì dự kiến phát 
sóng ngày 01/4. 

TRần yến

Khi người ta trẻ
BiếT sốnG Vì Chữ “dÁM”

Ảnh tác nghiệp PTL Khi người ta trẻ - tập 1 - Giấc mơ của Bút Chì
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Xuyên suốt chương trình Gala là 
những bài học mà chúng ta học 
được từ nước bạn sau hai năm 

đồng hành với chương trình Giao lưu 
Việt - Nhật. Chương trình vừa tổng kết, 
đúc rút những bài học quý giá từ nhân 
cách sống, bảo tồn văn hóa, sự vươn lên 
mọi nghịch cảnh; vừa mang tới thông 
điệp về tình hữu nghị bền chặt, gắn bó, 
tương trợ lẫn nhau của hai quốc gia. Tất 
cả được miêu tả chân thực qua lời kể 
của những nghệ sĩ Việt nam.

Tham dự Gala Giao lưu Việt - Nhật 
có hai khách mời: Ts Vũ Minh Giang 
và Ts Lê Thẩm dương, đồng thời, 
khán giả cũng được gặp lại nhiều 
gương mặt đã tham gia các chương 
trình. họ là các nghệ sĩ đã có những 
hành trình trải nghiệm thú vị tại nhật 
Bản như: Á hậu Thụy Vân, nhạc sĩ  
Tạ Quang Thắng, diễn viên 
Lan phương… 

Mở đầu chương trình Gala là màn 
chào hỏi bằng tiếng nhật của hai MC 
hồng hạnh và Lê anh. Có lẽ khán giả 
không cảm thấy xa lạ với lời chào và 
cái cúi chào đầy trân trọng này, bởi bất 
kì ai khi đặt chân tới đất nước Mặt trời 

mọc đều dễ dàng bắt gặp. Trong văn 
hóa nhật Bản, nghi thức này có tên gọi 
ojigi - không đơn thuần là chào hỏi 
mà còn thể hiện sự hiếu khách, sự chân 
thành, lời cảm ơn tận đáy lòng. Đồng 
thời, đây là lời tri ân của những người 
làm chương trình tới khán giả và những 
người bạn đã đồng hành với Giao lưu 
Việt Nhật trong suốt hai năm qua.

Có mặt trong chương trình Á hậu 
Thụy Vân cũng đã chia sẻ những ấn 
tượng về cái đẹp trong văn hóa nhật. Có 
lẽ không ở đâu có nhiều thú chơi được 
nâng lên thành Đạo như nhật Bản: Trà 
đạo, hoa đạo, Kiếm đạo… Theo các nhà 
nghiên cứu, đây là cách mà người nhật 
vốn chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung 
hoa nhưng đã thoát khỏi văn hóa Trung 
hoa bằng hệ thống triết học của mình.

Còn hai nghệ sĩ Trung Lương và 
Lan phương lại có cách xuất hiện trong 
chương trình khá độc đáo. Trung Lương 
chơi nhạc, còn Lan phương biểu diễn 
điệu múa cổ của nhật. Lan phương cho 
biết, cô có ấn tượng đặc biệt với cách 

người nhật bảo tồn và phát huy những 
giá trị truyền thống...

Cùng với văn hóa, nền giáo dục nhật 
cũng là một nội dung quan trọng được 
đề cập trong chương trình Gala Giao 
lưu Việt Nhật. Câu chuyện bắt nguồn từ 
lịch sử với cuộc cách mạng duy Tân của 
Thiên hoàng Minh Trị. dưới thời Thiên 
hoàng Minh Trị, có một khẩu hiệu 
đã tồn tại như một sắc lệnh đầy tham 
vọng: “học tập phương Tây, đuổi kịp 
và vượt phương Tây”. Cũng chính dưới 
thời hoàng Đế này, không một tầng lớp 
nhân dân nào, thậm chí cả người già và 
phụ nữ, không được học hành. Với một 
đất nước như nhật Bản, dễ dàng tìm 
thấy những thành tựu khoa học công 
nghệ lớn nhất thế giới. Ở phần này, MC 
phí Linh cũng chia sẻ những cảm nhận 
về tầm vóc khoa học công nghệ của 
nhật Bản với trải nghiệm của cô cùng 
máy i rock, một thành tựu lớn của y 
học nhật Bản. 

Cuối cùng, không thể không nhắc tới 
triết lí Kaizen. Trong suốt hành trình của 
Giao lưu Việt Nhật, những người làm 
chương trình đã luôn nhận được sự giúp 
đỡ của ngài Đại sứ hữu nghĩ đặc biệt - 
ông Ryotaro sugi, người đã đồng hành 
và tạo điều kiện để các nghệ sĩ Việt nam 
và nhật Bản hoàn thành nhiệm vụ kết 
nối trong hành trình giao lưu Việt - nhật 
đầy ý nghĩa.

Bảo Ly

Gala Giao lưu Việt - nhật

NHư Lời tri âN...
như lời Tri ân gửi Tới khán giả 
Và những người Đã Đồng hành 
cùng chương Trình, gala giao 
Lưu ViệT - NHậT không chỉ là 
cuộc Tổng kếT chặng Đường hai 
năm mà còn cung cấp cho khán 
giả Thêm nhiều Thông Tin Thú Vị, 
hấp dẫn. chương Trình dự kiến 
pháT sóng 21h chủ nhậT ngày 26/3 
Trên kênh VTV2. 

Toàn cảnh chương trình

Trung Lương và Lan Phương

Á hậu Thụy Vân
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những con người miền núi nói 
chung, người dân tộc Mông nói 
riêng đầy chân thật, mộc mạc, 

nghĩa tình. Đặt trong bối cảnh và văn 
hóa người Mông (với phụ nữ, sống làm 
ma nhà người, chết cũng làm ma nhà 
người), Lặng yên dưới vực sâu là thông 
điệp mạnh mẽ cho khát vọng giải phóng 
con người, giải phóng phụ nữ. Chính 
tình yêu và khát vọng hạnh phúc đã tạo 
nên sức sống mãnh liệt, sức mạnh giải 
phóng con người. 

Vừ là một chàng trai giỏi giang, hiền 
lành, chất phác. súa là cô gái xinh đẹp và 
cá tính. Cuộc tình của họ có thể thật đẹp 
nếu không có sự xuất hiện của phống, 
một kẻ lười nhác, hống hách, cậy thế 
dòng họ Tráng giàu có và thế lực đã dùng 
nhiều thủ đoạn để có được súa. phống 
cướp được súa về làm vợ, nhưng sự phản 
kháng của súa bằng nhiều lần bỏ trốn, 
thậm chí tự tử khiến phống hiểu ra rằng, 
mình chỉ có được thân xác chứ không có 
được tình yêu của súa. Cùng lúc đó, Vừ 
vẫn không đầu hàng và tiếp tục tranh đấu 
cho tình yêu của mình. 

Không phải ngẫu nhiên mà tên phim 
ban đầu là Chuyện tình bên đồng hoa 

tam giác mạch. Để chuyển tải chân thực 
và sống động câu chuyện phim, đoàn làm 
phim đã có gần 5 tháng rong ruổi trên 
vùng núi hà Giang để thực hiện các cảnh 
quay. Với những thảm hoa tuyệt đẹp, cao 
nguyên đá Đồng Văn, những dãy núi đá 
tai mèo sừng sững, nét đơn sơ mộc mạc 
của con người… hiện lên trong phim đầy 
mê hoặc. Đạo diễn Đào duy phúc cho 
biết: “Chúng tôi thể hiện câu chuyện tình 
yêu trong không gian núi rừng hùng vĩ, 
cheo leo hà Giang như biểu tượng cho 
tình yêu của các đôi trai gái giàu nghị lực 
sống ở đây”. Đoàn làm phim đã phải di 
chuyển khá vất vả đến nhiều điểm cao để 
có những khuôn hình ưng ý, từ đặt cẩu, 
ray, máy quay, góc quay…

phim quy tụ dàn diễn viên trẻ, đẹp 
với Đình Tú vai Vừ, phương oanh vai 
súa, Quốc Đam vai phống, hương Giang 
vai thầy ngải… Vẻ ngoài đẹp trai, lợi thế 

học hành cơ bản, cộng 
với kinh nghiệm đóng 
phim truyền hình nhiều 
năm, Đình Tú hứa hẹn 
sẽ “làm nên chuyện” 
trong vai anh chàng 
người Mông chân chất, 
thật thà nhưng cũng rất 
giỏi giang. Là gương 
mặt đa diện, với nhiều 
dạng vai diễn khá thành 
công, phương oanh 
hóa thân thành cô gái 
Mông vừa có nét truyền 

thống, vừa có sự vùng vẫy thoát khỏi lễ 
giáo và khát vọng tự giải phóng chính 
mình. Khán giả xem phim phần nào sẽ có 
sự liên hệ với hình ảnh của nhân vật Mỵ 
trong phim Vợ chồng A Phủ và hiểu thêm 
khả năng diễn xuất đáng nể của nữ diễn 
viên trẻ phương oanh trong vai súa. 

ngoài Quốc Đam được đóng đinh 
cho vai phống, thì hình ảnh phản diện rất 
xuất sắc chính là ông dìn - bố của phống 
do nsnd Bùi Bài Bình đảm nhận. ông 
dìn làm nghề buôn bò sau chuyển sang 
buôn xe máy, kiếm được nhiều tiền, là 
người chiều con không giới hạn, bất kể 
con làm đúng hay sai. nsnd Bùi Bài 
Bình chia sẻ: “Một vai diễn đặc biệt, dù 
chỉ là tuyến nhân vật phụ thôi nhưng tôi 
rất thích. hơn nữa, những trải nghiệm 
với đoàn làm phim trong những cảnh 
quay tại hà Giang đã mang đến cho tôi 
nhiều kỉ niệm khó quên”.

Thanh phƯơnG

sắc màu vùng cao tuyệt đẹp trong
Lặng yên dưới vực sâu

Thông qua câu chuyện Tình 
Tay ba Đầy bi kịch của súa, Vừ, 
phống, LặNg yêN dưới Vực sâu 
phản ánh mộT cách sinh Động 

cuộc sống, Vẻ Đẹp của cảnh 
VậT Và con người miền núi. 32 

Tập phim sẽ lên sóng Trong 
khung giờ rubic 8 Vào 14h30 

Thứ bảy, chủ nhậT hàng Tuần 
Trên kênh VTV3. 
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 mối quan hệ mẹ chồng, nàng 

dâu - câu chuyện muôn Thuở 

của người Đời Và cũng là Đề 

Tài bấT Tận của nghệ ThuậT sẽ 

Được kể Trong 34 Tập phim 

Truyền hình sốNg cHuNg Với 

Mẹ cHồNg. bộ phim của Đạo 

diễn Vũ Trường khoa sẽ  

lên sóng VTV1 lúc 20h45  

Từ ngày 31/3. 

Sống chung với mẹ chồng không 
chỉ đề cập đến mối quan hệ mẹ 
chồng - nàng dâu mà còn là sự 

lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và tình 
thân, là một câu chuyện cảm động, đầy 
nhân văn.

Trang và Vân thân nhau như chị 
em ruột. Khi Vân quyết định kết hôn 
với Thanh, con trai duy nhất một gia 
đình quyền chức, Trang sợ Vân sẽ bị 
bà phương - mẹ chồng bắt nạt nên luôn 
“nhồi” vào đầu Vân hàng đống “bí kíp” 
để phòng thân. Đúng như dự đoán, 
cuộc sống của Vân - Thanh luôn bị bà 
phương can thiệp thô bạo, ông phương 
dù không đồng tình với vợ nhưng cũng 
chẳng dám phản ứng. 

dù đã cố gắng thay đổi nhưng Vân 
chưa bao giờ khiến mẹ chồng hài lòng 
bởi bà muốn Vân trở thành bản sao của 
mình - một người phụ nữ của gia đình. 
Thanh rất yêu vợ, nhưng lại không có 
chính kiến và rất nghe lời mẹ nên ngoài 
bài xin xỏ, dỗ dành Vân rồi hứa hẹn, 
nịnh bợ mẹ, Thanh không giải quyết 
được bất cứ chuyện gì. Mâu thuẫn lên 
đến đỉnh điểm, Vân rơi vào bế tắc, mệt 
mỏi, hôn nhân của họ tan vỡ. diệp - 
người vợ sau của Thanh - là “bản sao” 
của bà phương nhưng thông minh và 
“cao thủ” hơn. Vân đến với mối nhân 
duyên mới cùng sơn - Giám đốc của 
một công ty tư vấn và thiết kế nội thất. 
Liệu Vân có bỏ qua hết được quá khứ, 
có đủ tự tin để bước vào một cuộc hôn 
nhân mới với sơn?

Với những tình huống bi hài đan 
xen, với những mâu thuẫn được đẩy lên 
tận cùng… bộ phim sẽ là lời cảnh tỉnh 
đối với những ai đã và sắp bước vào 
hôn nhân. hi vọng những nàng dâu, 
những bà mẹ chồng hãy xem để sống 
cởi mở, bao dung hơn. những người 
đàn ông bị “kẹt” giữa mẹ và vợ cũng sẽ 
thấy cần thông minh, khéo léo, tỉnh táo 
hơn trong việc “chèo lái” gia đình. dù 
hôn nhân xuất phát từ tình yêu nhưng 
nếu mỗi người không bớt đi “cái tôi’, 

không cảm thông, chia sẻ và vị tha thì 
sẽ chỉ là bi kịch. Đó chính là thông điệp 
của bộ phim Sống chung với mẹ chồng. 

Trong phim, Bảo Thanh vào vai 
nữ chính - Vân. Từ sự nhạy cảm, trải 
nghiệm của một người đã có gia đình, 
cộng với khả năng diễn xuất, không 
quá khó để cô hoàn thành vai diễn này. 
Điểm đặc biệt của bộ phim là vai bà 
phương do nsnd Lan hương (hương 
“bông”) thể hiện. nữ diễn viên được 
coi là bị “đóng đinh” với hình ảnh đằm 
thắm, nhẹ nhàng, người hiếm hoi trung 
thành với vẻ bề ngoài bao năm không 
thay đổi, trung thành với dạng vai người 
tốt luôn mang trong mình đời sống nội 
tâm giằng xé phức tạp đã có một vai 
diễn lột xác ngoạn mục. Bà phương 
trong Sống chung với mẹ chồng sẽ là 
một hình ảnh bất ngờ với khán giả yêu 
mến nsnd Lan hương. Trang - cô bạn 
thân của nhân vật Vân cũng là một sự 
thay đổi mới mẻ của diễn viên trẻ Thu 
Quỳnh, khi lần đầu tiên hóa thân thành 
một cô nàng sắc sảo, hiện đại và có 
phần ghê gớm, lắm chiêu trò. ngoài ra, 
tuyến vai bị “lép vế” trong phim sẽ do 
nsƯT Công Lý, diễn viên Tiến Đạt và 
anh dũng đảm nhiệm.

sônG Đào

Chuyện mẹ chồng,  
nàng dâu lên phim
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néT mới Tại hội báo 
Toàn quốC 2017

Lần thứ hai tổ chức, hội 
báo toàn quốc năm 2017 với 
chủ đề Báo chí Việt Nam 
đồng hành cùng đất nước đổi 
mới đã thu hút sự tham gia 
của 470 đơn vị, cơ quan báo 
chí cả nước. Trong đó, Khu 
vực báo chí toàn cảnh với 25 
khối báo chí Trung ương  và 
12 cụm báo chí địa phương, 
trưng bày 437 loại ấn phẩm, 
gần 100 chương trình truyền 
hình Tết đặc sắc, giao diện 
báo điện tử đẹp và hơn 250 
tác phẩm phóng sự xuất sắc 
về đề tài môi trường trong 
năm 2016. Đây thực sự là 
một cuộc hội tụ văn hóa tinh 
thần nghề nghiệp đặc sắc của 
những người làm báo cả nước. 

so với năm trước, hội báo 
toàn quốc  2017 có nhiều đổi 
mới. số lượng đơn vị tham 
gia tăng thêm gần 100 đơn vị 
so với năm 2016. nhiều đơn 
vị đã có sáng tạo trong cách 
trình bày, cách giới thiệu và 

thu hút  người xem, tạo sự hấp 
dẫn đặc biệt. nội dung  hoạt 
động trong hội báo ngày càng 
phong phú, thiết thực đối với  
hội viên, từ nghiệp vụ đến đạo 
đức và công nghệ làm báo… 
Đặc biệt, lần đầu tiên hội báo 
tổ chức bình chọn,  trao giải 
cho Các tác phẩm phóng sự 
xuất sắc về đề tài môi trường 
năm 2016; giải Chương trình 
truyền hình Tết ấn tượng, đặc 

sắc; giải Bìa báo in số Xuân 
Đinh dậu, giải Giao diện báo 
điện tử…  Trong ba ngày diễn 
ra hội báo toàn quốc  
(từ 17-19/3), các đơn vị tham 
gia cũng đã tổ chức các hoạt 
động giao lưu, trao đổi nghiệp 
vụ sôi nổi và bổ ích. 

Ban tổ chức đã chấm và 
trao giải Bìa báo đẹp cho 35 
ấn phẩm, 40 gian trưng bày 
đẹp, 40 tác phẩm phóng sự 

xuất sắc đề tài môi trường 
năm 2016, 19 giải đồng hạng 
cho các chương trình truyền 
hình Tết ấn tượng, 10 giải 
đồng hạng cho giao diện báo 
điện tử và tặng giấy khen cho 
16 đơn vị có thành tích tham 
gia hội báo. Đặc biệt, toàn bộ 
số báo Tết, báo Xuân trưng 
bày tại hội báo sẽ được trao 
tặng cho các chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ ở Trường sa và các 
vùng biển đảo của Tổ quốc 
thông qua đại diện Bộ Tư lệnh 
hải quân… 

ấn Tượng 
gian Triển lãm vTv

năm nay, gian triển lãm 
của Đài ThVn chiếm vị trí 
mặt tiền tại sảnh trung tâm 
của hội báo toàn quốc 2017. 
Đây là một vị trí đắc địa đối 
với một đơn vị tham gia, là 
niềm vinh dự nhưng cũng là 
một áp lực đối với nhóm được 
giao nhiệm vụ thiết kế, tổ 
chức gian triển lãm của VTV. 
Làm sao để gian triển lãm của 
Đài Truyền hình Quốc gia 

Hội báo toàn quốc năm 2017 
VTV ĐạT giải Đặc biệT Về 

gian Trưng bày ấn Tượng

Tuy mới là lần Thứ hai Tổ chức nhưng hội báo 
Toàn quốc 2017 Đã có sự cải Tiến, Đổi mới, mang 

lại cho giới báo chí Và công chúng cả nước 
nhiều ấn Tượng khó quên. Trong Đó, Đài ThVn 

Được ghi nhận Đã góp phần không nhỏ Vào 
Thành công của hội báo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Trung ương thăm gian trưng bày của Đài THVN tại Hội báo

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên BCT, Chủ tịch 
Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam trao Giải Đặc biệt cho 

gian trưng bày ấn tượng của Đài THVN

Chương trình Bữa trưa vui vẻ được 
truyền hình trực tiếp từ Hội báo
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vừa thể hiện những điều cần 
và đủ về nhà Đài, về sự nỗ 
lực của toàn bộ cán bộ, công 
nhân viên trong hơn 46 năm 
qua, vừa tạo ra một không 
gian tương tác gần gũi với 
khán giả xem truyền hình 
là câu hỏi đặt ra với đơn vị 
được giao nhiệm vụ chủ trì 
là Tạp chí Truyền hình khi 
phối hợp cùng các đơn vị: 
Liên chi hội nhà báo, Ban 
Thư ký biên tập, Trung tâm 
Mĩ thuật, Trung tâm Tư liệu, 
Trung tâm Kĩ thuật, Ban 
Thanh Thiếu niên, Ban Thời 
sự, Báo điện tử VTVnews... 
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
phó Tổng giám đốc nguyễn 
Thành Lương, một thiết kế 
gian trưng bày sáng tạo, 
tối ưu và tiết kiệm nhất đã 
được lựa chọn. dù thi công 
gấp rút trong thời gian ngắn 
nhưng gian triển lãm của Đài 
ThVn đã nhận được đánh 
giá cao của Ban tổ chức, thu 
hút đông nhất sự quan tâm 
của khách thăm quan. 

Chủ đề và nội dung trưng 
bày của gian triển lãm VTV 
là sự tích hợp của các phương 
tiện truyền thông hiện đại 
trong thời kì khoa học công 
nghệ phát triển mạnh mẽ. Đài 
ThVn đang vận động theo 

xu hướng tòa soạn hội tụ để 
tận dụng hết những lợi thế 
từ nguồn nhân lực, nội dung, 
phương tiện kĩ thuật nhằm 
đem đến cho nhân dân thông 
tin toàn diện, phong phú nhất, 
góp phần vào sự phát triển của 
đất nước. Một màn hình led 
ở trung tâm phát các clip giới 
thiệu tổng thể về hoạt động 
của Đài ThVn, mô hình Đài 
ThVn được trưng bày tại 
gian triển lãm đặt cạnh  hình 
ảnh lớn về công trình đã được 

hoàn thành từ tâm huyết của 
các thế hệ cán bộ nhân viên 
VTV; những bức ảnh tác 
nghiệp giá trị của pV trong và 
ngoài nước được treo nổi bật 
trên nền bản đồ thế giới; các 
thông tin ngắn gọn giới thiệu 
tổng quan về Đài…; Công ti 
Tnhh sony Electronics Việt 
nam đã hỗ trợ 9 chiếc tivi cho 
gian triển lãm để phát các clip 
được sản xuất kĩ lưỡng, giới 
thiệu về 9 kênh quảng bá của 
Đài hiện tại. 

CáC giải Thưởng Của vTv
* giải Đặc biệt của gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc.
*   2 giải dành cho Phóng sự xuất sắc về đề tài  

môi trường gồm:
-  Tác phẩm Xả nước từ đập thủy điện có cứu được khô hạn 

của Ban Khoa giáo được trao giải a. 
-  Tác phẩm ô nhiễm bụi mịn ở hà nội của Ban Khoa giáo 

được trao giải Khuyến khích.
*  4 giải đồng hạng chương trình truyền hình ấn tượng 

dịp Tết Đinh dậu 2017:
-  Chương trình Đón Tết cùng VTV - Bay lên Việt Nam của 

Ban sản xuất các chương trình giải trí
-  Chương trình Tết nghĩa là hy vọng của Ban Thanh  

thiếu niên
-  Chương trình Gala Giai điệu tự hào của Ban Thanh  

thiếu niên
- Chương trình VTV Đặc biệt Đêm trắng của Ban Thời sự

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 
thăm gian trưng bày của Đài THVN

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn xem giao diện 
Báo điện tử VTVnews tại gian trưng bày

Đến với gian trưng bày 
của VTV, khán giả cũng được 
tặng các ấn phẩm, sản phẩm 
của Tạp chí Truyền hình và 
VTV7. Chương trình Bữa 
trưa vui vẻ xoay quanh chủ 
đề về nghề báo đã được làm 
trực tiếp tại gian triển lãm trưa 
ngày khai mạc thu hút sự quan 
tâm của đông đảo công chúng, 
đồng nghiệp. 

Đài ThVn còn làm tốt 
nhiệm vụ tuyên truyền giúp 
Ban Tổ chức hội báo toàn 
quốc trong suốt quá trình 
chuẩn bị và diễn ra hội báo. 
VTV đã xây dựng trailer 
quảng bá hội Báo toàn quốc 
2017 và phát sóng trên một 
số kênh từ trước khi khai mạc 
hơn 10 ngày; thực hiện các tin 
bài, phóng sự về trước, trong 
và sau hội báo… trong các 
bản tin Thời sự, trên Tạp chí 
Truyền hình, Báo điện tử vtv.
vn. Với sự nhiệt tình, trách 
nhiệm đi đôi với sự sáng tạo, 
nỗ lực, Đài ThVn đã được 
ghi nhận là một trong những 
đơn vị có đóng góp không nhỏ 
vào sự thành công của hội 
báo năm nay. 

Lê hoa 
Ảnh: hải hƯnG
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VT
Vgương mặt

trang bìa

linh bảo, cô Đã có ý Định 
nam Tiến Từ 10 năm Trước 
nhưng giờ Thời cơ mới Tới. 
giờ Đây, Tuổi Trẻ, Trái Tim Và 
niềm Đam mê nghề nghiệp 
của phí linh Được làm quEn, 
Tập yêu Vùng ĐấT mới Và 
“chạm ngõ” Với Thử  
Thách mới.

MC Phí Linh
Cơ hội Để… Tập yêu

Rất bất ngờ khi gặp Linh trong 
vai trò người dẫn của Thần tượng 
bolero (TTBL), bạn có phải là người 
hâm mộ của dòng nhạc này?

Linh đến với TTBL hoàn toàn không 
phải sự ngẫu nhiên mà là chuỗi hoạt 
động đưa những người thực hiện các 
chương trình tìm được nhau. Tình yêu 
âm nhạc và đặc biệt là yêu thang âm 
ngũ cung Việt nam khiến Linh luôn 
hào hứng với tất cả các chương trình 

liên quan đến âm nhạc Việt. Linh nghĩ, 
TTBL là sự khởi đầu để một người trẻ 
như mình có cơ hội cảm nhận một cái 
gì đó khác đi, để tập yêu một điệu thức 
âm nhạc tưởng chừng đã thuộc về vài 
thập kỉ trước. 

Phí Linh đã có kinh nghiệm lâu 
năm với công việc dẫn chương trình 
nhưng với các cuộc thi truyền hình 
thực tế, áp lực dư luận đối với người 
dẫn chương trình không hề nhỏ, bạn 
đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Có một điều hơi khác ở chương 
trình TTBL, đó là một khi khán giả đã 
theo dõi thì thường là những người 
đồng cảm sâu sắc với bài hát, đồng thời 
độ tuổi, trải nghiệm của họ cũng đầy 
đặn hơn. Điều đó khiến cho người dẫn 
cần đề cao sự cẩn trọng, chân thành. 
Linh tin, nếu mình dốc lòng đặt tình 
cảm vào chương trình, tôn trọng ca 
khúc cũng như nghệ sĩ và khán giả, 
biết đưa đẩy đúng mực thì sẽ được đón 
nhận. Thêm nữa, đã nói đến  
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“thực tế” tức là những cảm xúc phải 
chân thật. Để có cảm xúc, cần có kiến 
thức để cảm nhận được bài hát và độ 
nhạy bén nhất định để thể hiện hành 
động. những điều này Linh may mắn 
học hỏi từ chính các hLV: Lệ Quyên, 
Đàm Vĩnh hưng... họ thực sự là những 
nghệ sĩ tài năng, đắm đuối với nghề và 
sẵn sàng chia sẻ nếu mình cầu thị. 

Được biết, sắp tới Phí Linh sẽ 
chính thức Nam tiến, phải chăng bạn 
cũng bị thu hút bởi môi trường văn 
hóa giải trí đa sắc màu phương Nam? 

Đây là một sự thử nghiệm với cuộc 
sống đầy sắc màu và cũng là một cơ 
hội mà cấp trên tin tưởng trao cho Linh. 
Thời gian tới, Linh sẽ di chuyển nhiều 
hơn vào TphCM để tham gia các dự 
án sản xuất của Ban Khoa giáo với các 
chương trình mà mình sẽ lên ý tưởng, 
quản lí sản xuất và có thể là cả lên hình. 
Linh mong muốn tiếp tục tạo ra một vài 
đầu mũ chương trình tốt mang bản sắc 
phương nam bên cạnh công việc dẫn 
chương trình vẫn đang song song thực 
hiện. TphCM luôn là môi trường sôi 
động và tiềm năng, Linh đã muốn làm 

việc ở đây từ 10 năm trước, nhưng giờ 
cơ hội mới tới, và cũng thuận lợi khi 
mình đã có một hành trang cơ bản cho 
chuyến đi này.

Khi đã quá quen, quá yêu với 
nhịp sống, công việc ở Hà Nội, thực 
sự không dễ dàng gì để chia tay, đúng 
không Linh? 

Với thành phố mới, nếu không tập 
yêu chắc không thể khai thác được đề 
tài tốt. May mắn là từ trước tới nay 
Linh vẫn di chuyển giữa TphCM - hà 
nội để làm việc nên con đường không 
xa lạ, con người thì hiền hoà quen 

thuộc rồi. Linh sẽ dành nhiều thời gian 
hơn cho những “đặc sản” sài thành 
như: kịch nói, âm nhạc, sân khấu bình 
dân, phòng trà... Linh nghĩ mình sẽ nhớ 
hà nội, khi nào nhớ lại về thôi. Linh 
vẫn còn Muôn màu showbiz ghi hình ở 
hà nội nên đến lịch sẽ trở về. 

Với muôn màu showbiz, tôi 
nghĩ khán giả sẽ ấn tượng với phong 
cách phỏng vấn sắc sảo, cách bạn tiếp 
cận, phản biện nhưng liệu nghệ sĩ 
khách mời có e dè với Phí Linh?

MC Phí Linh và Đàm Vĩnh Hưng 
trong Thần tượng Bolero

hoànG hƯờnG 
(Xem tiếp trang 18)



1818

Đúng là có một số khách mời thoạt 
đầu e ngại phí Linh hỏi khó nhưng cuối 
cùng họ lại chia sẻ rất cởi mở. Vấn đề 
không nằm ở việc hỏi khó hay hỏi dễ 
mà có trúng và đúng những điều khán 
giả mong đợi và phù hợp với nghệ sĩ 
hay không. Linh đã có quá trình theo 
dõi các hoạt động văn hóa giải trí từ rất 
lâu, trực tiếp tham gia thực hiện nhiều 
chương trình về mảng này trên cương 
vị biên tập, tổ chức sản xuất, dẫn dắt… 
nên Linh tin mình có được sự hiểu biết, 
cái nhìn khách quan để phản biện. phản 
biện theo cách của Linh là sự thẳng 
thắn, đi vào cốt lõi của vấn đề nhưng 
cũng phải đúng mực, biết cách lựa lời 
với từng đối tượng, chứ không tỏ ra 
“nguy hiểm”. hơn nữa, đích cuối cùng 
Linh luôn muốn hướng đến là những 
giá trị tốt đẹp nên nếu đến hết cuộc trò 
chuyện mà khách mời vẫn e dè thì coi 
như thất bại rồi.

Đã khi nào Linh định thay đổi 
mình theo các hình mẫu dẫn chương 
trình đang thịnh hành, được ưa 
chuộng hiện nay?

Linh nhận thấy, với tâm huyết 
mình hướng tới, những chương trình 
mình được làm đều là những chương 
trình có dấu ấn. hai sự kiện lớn của 
2016 là We Choice Awards và Vietnam 
International Fashion Week là hai ví dụ 
tiêu biểu. Được tạo cơ hội tốt và được 
yêu thương như vậy, Linh nghĩ mình 
không nên thay đổi gì ngoài sự cố gắng 
nỗ lực để ngày một rõ nét hơn, tốt hơn. 

 Thị trường giải trí phía Nam rất 
sôi động và cởi mở nhưng cũng không 
kém phần khắt khe, Linh nghĩ đâu là 
thế mạnh của mình?

Linh sợ phải cạnh tranh với người 
khác lắm. Linh chỉ nghĩ mình như “con 
dao phay chém việc”, nghiêm túc với 
niềm đam mê công việc để lao đi mà 

không ngại bất cứ khó khăn gì. Có lẽ 
động lực đó đủ lớn. ngoài ra, mình sẽ 
vượt qua sự khắt khe của thị trường, 
truyền thông và khán giả dựa trên sự 
quan sát và kinh nghiệm sản xuất từ 
góc độ hậu trường với thái độ cầu thị. 
Linh là người rất khắt khe với bản 
thân mình.

Phí Linh có nét đẹp gợi nhớ đến 
minh tinh Hàn Quốc Kim Hye soo, 
bạn có dự định thử sức cùng các bộ 
môn nghệ thuật khác như phim ảnh 
chẳng hạn?

ngôi sao ấy cũng là một người rất 
cá tính mà Linh ngưỡng mộ nhưng đam 
mê của Linh chưa dành cho điện ảnh. 
Linh chỉ muốn sản xuất các chương 
trình và dẫn thật tốt để luôn là một MC 
được khán giả yêu mến. 

Xin cảm ơn Phí Linh!
hoànG hƯờnG (Thực hiện)

MC Phí Linh
Cơ hội Để… Tập yêu

(Tiếp theo trang 17)

VT
Vgương mặt

trang bìa

(Ảnh nhân vật cung cấp)
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VT
VĐối

thoại
 90 phút để hiểu là chương trình 

chính luận nhưng lại có tên giống như 
một chương trình phổ biến kiến thức, 
Xuân Tùng có thể giải thích rõ hơn về 
điều này?

Đây chính là chủ ý của những người 
thiết kế chương trình. Chúng tôi muốn 
tạo ra một sự khác biệt về mặt thể hiện, 
tăng thêm tính hấp dẫn nhưng vẫn giữ 
nguyên tính chính luận của Ban thời 
sự, một đơn vị có thế mạnh về lĩnh vực 
này. Tên gọi của chương trình là sự đúc 
kết của rất nhiều ý kiến và nhiều cuộc 
đánh giá. 

 90 phút là thời lượng khá dài 
cho một chuyên mục chính luận, ngoài 
những nội dung hấp dẫn thì BTV -  
dẫn chương trình có vai trò rất lớn 
trong việc giữ chân khán giả trong suốt 
1,5 giờ đồng hồ. dẫu là một BTV dày 
dạn kinh nghiệm, anh có thấy đây là 
một thử thách?

Đây thực sự là một thử thách về sức 
khỏe, sự linh hoạt và nắm bắt vấn đề. Cá 
nhân tôi đã dẫn nhiều chương trình ThTT 

có thời lượng dài hơn, nhưng thường đó 
là làm về 1 chủ đề. Còn ở chương trình 
này, tôi phải phân vai mình ra 4, 5 chủ đề 
khác nhau theo mỗi chuyên mục. Chưa 
kể, đây là chương trình mà Ban thời sự 
đầu tư rất lớn cho lĩnh vực thể hiện. Mỗi 
chương trình là sự bàn bạc chi tiết của 
người dẫn với các ekip sản xuất ngoài 
hiện trường, rồi khi lên sóng, chúng tôi 
sử dụng đồ họa 3d với tần suất cao. nếu 
không tập trung, rất có thể người dẫn sẽ 
đứng nhầm chỗ trong trường quay, thậm 
chí đứng chèn cả vào biểu đồ 3d đang 
xuất hiện trên sóng, nghĩa là sẽ làm hỏng 
phần thể hiện.

Thêm một điểm nữa chúng tôi muốn 
chia sẻ, với một chương trình truyền hình 
như 90 phút để hiểu, việc “giữ chân” 
được khán giả không hoàn toàn do người 
dẫn mà là sự cố gắng của cả một tập 
thể. Từ những cú máy của quay phim 
trong trường quay, từ những phóng sự 
được thực hiện ở hiện trường, từ cách kể 
chuyện, chọn chuyện như thế nào cho hấp 
dẫn, cho đúng với mong muốn và sự quan 

tâm của khán giả. Chúng tôi tập trung 
làm điều đó và coi đó là cách để giữ khán 
giả xem chương trình của mình.

Phát sóng vào 8h sáng chủ nhật 
và bàn về một vấn đề mà dư luận quan 
tâm trong tuần, trong đó có cả khảo sát 
ý kiến khán giả, mời khách đến trường 
quay giao lưu trực tiếp… hẳn là ekip 
thực hiện gặp áp lực về thời gian cũng 
như nhiều khó khăn nảy sinh? 

Áp lực thì không hẳn nhưng bận rộn thì 
có. Tuy chương trình phát sóng tuần/1 số 
nhưng chúng tôi gần như làm việc cả tuần 
để chương trình có thể lên sóng vào sáng 
Chủ nhật. ngay ngày hôm sau, tức là thứ 
hai, chúng tôi lại tiếp tục bắt tay cho số 
ghi hình kế tiếp và thường là mọi công 
việc sẽ kết thúc vào tối thứ Bảy, sẵn sàng 
lên sóng vào sáng Chủ nhật. Chúng tôi 
rất may mắn khi được thực hiện chương 
trình này trên toàn bộ hệ thống Thời sự, 
từ các yếu tố cơ bản như: con người, kĩ 
thuật, điều hành..., nghĩa là có khả năng 
đáp ứng  nhanh, chịu áp lực làm việc cao 
nên mọi việc khá suôn sẻ và ăn ý.  

BTV Xuân Tùng
  Lắng nghe là cách  
  hoàn thiện nhanh nhất
sau mộT Thời gian 

rúT lui Vào hậu 
Trường, bTV Xuân 
Tùng - gương mặT 
Từng Để lại nhiều 
dấu ấn Trên sóng 

VTV Với các phóng 
sự, kí sự Đầy hơi 

Thở cuộc sống Đã 
Trở lại Với chuyên 

mục Thời sự mới 
mang Tên 90 PHúT 

Để Hiểu. 

BTV Xuân Tùng tại trường quay ảo
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Toàn bộ ekip từ người dẫn, các phóng 
viên, quay phim, đạo diễn ở trường quay, 
kĩ thuật đồ họa... đều đã làm việc với 
nhau trong một thời gian dài. Đó cũng là 
điều kiện để bộ máy chạy nhanh và nhuần 
nhuyễn nhất trong điều kiện hiện nay.

Còn về khó khăn thì biết trả lời sao 
nhỉ (cười)! Tất cả khó khăn đều đã được 
vượt qua và có cách giải quyết để ngày 
Chủ nhật có thể lên sóng. Đương nhiên 
là chúng tôi đã gặp phải những vấn đề 
rất phức tạp cả về kĩ thuật và nội dung 

nhưng chúng tôi luôn coi đó là một phần 
của nghề truyền hình. Điều tôi lo nhất là 
chương trình chưa được như sự kì vọng 
của lãnh đạo và hàng triệu khán giả. Đó 
là lí do chúng tôi luôn có những cuộc họp 
điều chỉnh ngay khi số đầu tiên lên sóng. 
Lắng nghe chính là cách để hoàn thiện 
nhanh nhất.

Mỗi chương trình  gồm 4 chuyên 
mục: ý bạn thế nào?, Từ cuộc sống, 
góc biếm họa và kiến tạo tương lai với 
những nội dung rất dày dặn có hỗ trợ 
của công nghệ 3d để giúp khán giả dễ 
tiếp thu, vậy ekip thực hiện của chương 
trình chắc rất lớn?

Ekip thực hiện chương trình này có 
thể coi như lớn nhất của Ban Thời sự hiện 
nay. Chúng tôi huy động nhân lực từ các 
phòng nội dung khác nhau của Ban, bởi 
mỗi mục lại thuộc lĩnh vực theo dõi của 
một phòng khác nhau. Thậm chí, để đảm 
bảo tính linh hoạt và kịp thời của mục Từ 
cuộc sống, nghĩa là những vấn đề có thể 
đến từ các lĩnh vực như: kinh tế, xã hội 
hay văn hóa..., được giao cho cả 3 phòng 
đảm trách tùy theo “nhiệt độ” của các vấn 
đề trong tuần.

nếu ai am hiểu về kĩ thuật thì sẽ nhận 
thấy chúng tôi sử dụng đồ họa trong 
trường quay khá phức tạp. Để thiết kế 
các nội dung đồ họa này, phòng thể hiện 

của ban Thời sự cũng phải cử ra những 
kĩ thuật viên chuyên trách. Rồi việc tính 
toán số lượng phóng sự, các chất liệu 
hình ảnh ngoài trường quay làm sao để 
không thừa cũng không thiếu trên một 
hành trình ghi hình trực tiếp dài tới 90 
phút. Tóm lại là khá phức tạp và chúng 
tôi tự hào khi được tham gia vào chương 
trình này.

 Đây là lần đầu BTV Xuân Tùng 
giữ sóng của một chương trình dài hơi 
sau một thời gian dài không lên hình 
và có vẻ như “khoảng lặng” vừa qua đã 
đem đến một Xuân Tùng chững chạc 
hơn, khả năng trình bày vấn đề khúc 
triết, mạch lạc và vẫn còn đó cái duyên 
với màn ảnh nhỏ? 

Cám ơn những nhận xét với nhiều 
thiện cảm của chị. Với 17 năm gắn bó ở 
Ban thời sự, tôi cho rằng mình có một 
chút kinh nghiệm để đáp ứng được yêu 
cầu của công việc. dường như càng làm 
lâu người ta càng ngại lên hình thì phải 
(cười). Thẳng thắn thừa nhận thì tôi cũng 
đã có những lúc rất ngại, kiểu như thấy 

mình không vượt qua 
nổi chính những gì 
mình đã làm trong quá 
khứ, may sao, lãnh đạo 
Ban Thời sự đã phân 
công cho tôi việc này. 
Đó là một sự tin tưởng 
mang nhiều giá trị. Và 
tất nhiên, tôi có trách 
nhiệm phải làm tốt nhất 
có thể để đáp ứng lại 
niềm tin ấy.

sự tương tác của 
khán giả với hàng chục 
nghìn lượt bày tỏ ý kiến 

ngay sau khi chương 
trình đưa ra vấn đề khảo sát qua trang 
web và mạng xã hội cho thấy 90 phút 
để hiểu đã thu hút sự quan tâm của dư 
luận từ chương trình đầu tiên, đây hẳn 
là động lực lớn cho những người thực 
hiện?

Chính chúng tôi cũng bất ngờ bởi sự 
quan tâm của khán giả qua các “công cụ” 
tương tác. Đó là động lực lớn lao với ekip, 
nó tác động tới chúng tôi trên nhiều bình 
diện, từ cách làm việc tới lựa chọn đề tài, 
cách đặt câu hỏi. Chúng tôi cố gắng làm 
sao để mọi điều mình trình bày gần gũi với 
khán giả nhất, xuất phát từ sự quan tâm 
của khán giả nhất. Chúng tôi hay đùa vui 
với nhau: “Đã qua rồi cái thời im ỉm làm, 
mẹ hát con khen hay”, bây giờ mỗi điều 
mình nói, mỗi ý kiến đưa ra đều có hàng 
vạn, hàng triệu người phản hồi qua nhiều 
kênh tương tác với sức mạnh rất lớn. Khán 
giả vừa là người xem cũng vừa là những 
“giám thị khó tính” đòi hỏi người làm phải 
chỉn chu hơn. 

 Xin cảm ơn anh!
Thao GianG (Thực hiện)

Thực hiện phóng sự 
tại hiện trường

Một hình ảnh kĩ xảo được thực hiện 
công phu về sự lộn xộn của vỉa hè

Ekip làm kĩ xảo của CT 90 phút để hiểu
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nhiều nghệ sĩ đồng lứa với 
nsnd ngọc Lan đã thực sự 
“gác kiếm”, không dính dáng 

gì đến phim ảnh nữa. người thì vì lí do 
sức khỏe, người thì muốn giữ ánh hào 
quang tuổi trẻ, người bận bịu và mất 
niềm tin với nghề diễn. nhưng nsnd 
ngọc Lan vẫn mải miết đi theo tiếng gọi 
của tình yêu nghệ thuật, trong từng vai 
diễn. Bà nói: “Khi tôi chia sẻ với một số 
bạn nghề về việc tham gia đóng phim 
như Bánh đúc có xương hay Nơi ẩn nấp 
bình yên, mọi người gàn tôi đóng phim 
làm gì, cứ giữ hình ảnh ấn tượng ngày 
xưa đi. Tôi thì nghĩ khác. Khán giả sẽ 
nhớ cô ngọc Lan ngày xưa vào những 
vai thôn nữ, hiền hậu giờ này ra sao, vào 
những vai bà mẹ sẽ như thế nào”. nsnd 

ngọc Lan cho rằng, nghệ thuật không có 
cái xấu, không độ tuổi mà chỉ có lòng 
yêu nghề, say nghề mà thôi. Có lẽ, 
được thôi thúc bởi tình yêu đó nên bà 
không ngại ngần trong việc chọn vai, 
dù mỗi nhân vật bà mẹ trên phim của 
bà đều mang một màu sắc khác nhau 
và để lại  dấu ấn khó quên với người 
yêu phim Việt. 

Đi làm phim, tiếp xúc với các bạn 
trẻ, nsnd ngọc Lan cho rằng, thế hệ 
nghệ sĩ hiện nay thông minh, nhanh 
nhạy. họ thuộc lời thoại rất nhanh 
nhưng phần nào vì thế mà chủ quan, 
vẫn kè kè điện thoại nhắn tin, chơi 
điện tử. Với bà thì khác: “Tôi luôn coi 
trọng lời thoại nên ở phim trường, tôi 
chỉ tập trung chăm chút lời thoại và tập 

nsnd ngọc lan Thuộc số íT diễn 
Viên của lớp diễn Viên Điện ảnh 

khóa i - Trường Điện ảnh ViệT 
nam Vẫn luôn giữ Được sự bừng 

sáng Trên màn ảnh khi Đã Trở 
Thành mẹ, Thành bà Và bước 
sang Tuổi “Xưa nay hiếm”. bà 
cũng là nữ nghệ sĩ có Được 

cuộc sống Vẹn Tròn Với nhan 
sắc, Tài năng, sự nghiệp Thành 

công Và gia Đình hạnh phúc. gần 
60 năm Đến Với nghệ ThuậT Thứ 

bảy, bà Vẫn chưa muốn dừng 
bước, “Đạo diễn còn mời, sức còn 

khỏE Tôi sẽ còn Đóng phim”- 
nsnd ngọc lan chia sẻ.

nsnd ngọc Lan
Vẫn đắm say  
như thuở ban đầu

VT
VVăn hóa

giải trí
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diễn thử. Cảnh khóc không bao giờ cậy 
nhờ nước mắt giả. phải vận dụng kinh 
nghiệm, tập trung để… khóc thật. Tôi 
là nghệ sĩ già nhưng không muốn làm 
phiền anh chị em trong đoàn làm phim, 
khiến các diễn viên trẻ hiểu sai là tôi 
được ưu ái gì”. Không cần quan tâm đặt 
ánh sáng, góc máy nào mới giúp mình 
đẹp hơn trong phim, điều bà tập trung là 
nhập tâm vào nhân vật. Và dù là nghệ sĩ 
lớn tuổi, nhưng một trong những nguyên 
tắc đáng nể của nsnd ngọc Lan là 
luôn làm việc đúng giờ. Đoàn làm phim 
hẹn 8 giờ quay thì bà đến từ 6h30 để hóa 
trang, chuẩn bị. Bà coi đó là nhân cách 
của một nghệ sĩ, là sự trân trọng những 
đồng nghiệp của mình.

Đóng nhiều dạng vai bà mẹ trong 
phim, nhưng hình ảnh trong phim Nơi 
ẩn nấp bình yên có vẻ gần gũi với con 
người của nghệ sĩ ngọc Lan ngoài đời 
hơn cả. Bà có bốn người con, con gái 
đầu phương Lan đã đạt được những 
thành tích nhất định khi theo nghiệp 
điện ảnh, con gái thứ hai làm truyền 
hình, cô con gái thứ ba và con trai út 
theo nghề mĩ thuật. Bà có bảy đứa cháu 
và sắp lên chức cụ nội, đó là hạnh phúc 
khó đong đếm bằng lời. Từ khi các 
con còn nhỏ, việc nuôi dạy luôn được 
bà chăm chút cẩn thận. Bà hiểu rõ tính 
cách, ưu điểm từng đứa để hướng con 
theo đuổi đam mê. Ánh mắt nsnd 
ngọc Lan thoáng buồn khi trong đại gia 
đình chẳng có ai theo nghề của mình. 
nhưng bà hiểu, đâu dễ để sống chết với 

công việc nhọc nhằn 
này. Cũng có vài đứa 
cháu thích được trở 
thành diễn viên nhưng 
chưa ai vượt qua “cửa 
ải” duyệt đầu tiên là 
bà ngọc Lan. dẫu vậy, 
điều bà luôn tâm đắc 
dạy các con và giờ là 
các cháu của mình, 

làm nghề gì cũng phải 
say mê, toàn tâm toàn ý 
đi đến cùng với nó.

Trong nhà, cháu 
ngoại Đinh Tuấn Vũ là người đi theo 

nghiệp điện ảnh, hay đến chơi và tâm 
sự với bà ngọc Lan nhất. Bà cháu chia 
sẻ tâm đầu ý hợp về nhiều điều, từ công 
việc diễn xuất, kịch bản, nghề làm phim 
đến những mối quan hệ xã hội, gia đình. 
Vũ cũng từng mời bà tham gia đóng 
phim Chờ em đến ngày mai nhưng đúng 
thời điểm đó chồng bà không được khỏe 
nên bà không thể đi được.

Để có được thành công trong nghề, bà 
luôn tự hào về chỗ dựa vững chắc -  
người chồng của mình, nsnd ngô 
Mạnh Lân. họ cùng trải qua những 
năm tháng chiến tranh, vượt qua 
những gian khó của cuộc sống, cùng 
chăm sóc cho tổ ấm với những đứa con 
ngoan, các cháu đề huề. “Đó mới chính 
là niềm vui, hạnh phúc lớn của tôi”- 
nghệ sĩ ngọc Lan bày tỏ.

Bên cạnh một gia đình hạnh phúc, 
nsnd ngọc Lan còn là người yêu 
thơ và làm rất nhiều thơ. Đó cũng là 
một cách để bà giữ cho cái tâm mình 
vui vẻ, không mụ mị, không xa rời 
đời sống xã hội và chia sẻ những xúc 
cảm của bản thân. Thơ được bà chép 
tay, sửa lại nhiều lần cho đến khi thấy 
hài lòng. năm tập thơ đã xuất bản 
là những tình cảm nghệ sĩ ngọc Lan 
ngẫu hứng sáng tác trong rất nhiều 
tình huống khác nhau, chủ yếu là về 
gia đình, chồng con, những người bạn, 
về nghệ thuật. Đôi khi đó là bộ phim 
vừa tham gia, là câu chuyện thời sự xã 
hội khiến bà xúc động. Bà bảo rằng, 
mình còn đóng phim được, còn làm 
thơ và vẫn sẽ luôn đắm say như thế. 
Có lẽ đó cũng là một “bí kíp” khiến 
nghệ sĩ ngọc Lan dù thời trẻ hay lúc đã 
về già vẫn giữ được tình yêu với khán 
giả qua từng vai diễn. 

   ThụC Miên 

NSND Ngọc Lan tâm sự: “Cho đến giờ 
tôi vẫn tìm thấy niềm vui trong từng vai 
diễn. tôi vẫn nuôi mơ ước sẽ có những 
vai diễn thật hay dành cho mình”. Với 
bà, nhận lời đóng phim là lúc tất cả mọi 
ưu lo, riêng tư, gia đình đều được gạt 
sang một bên, chỉ toàn tâm cho nhân 
vật mà thôi.

NSND Ngọc Lan trong phim  
nơi ẩn nấp bình yên
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Tình cờ gặp nhà báo hạnh 
loan Tại liên hoan Truyền 
hình Toàn quốc lần Thứ 36 

Với cương Vị giám khảo Thể 
loại giao Lưu - Đối THoại - 
Tọa ĐàM, Tôi Đã ấn Tượng 

Với chị bởi néT Đằm Thắm, 
dịu dàng Và cách nói 

chuyện sâu sắc, Tinh Tế. 
mộT ngày Đầu Tháng 3 này, 
Tình cờ gặp chị Tại hà nội, 

Tôi bấT ngờ khi nghE chị 
Thổ lộ Về buổi ra mắT hai 

Tập Thơ Hãy Nói yêu KHi Hoa 
HồNg Nở Và KHoảNg TRời sau 

cửa sổ. người phụ nữ ấy 
dường như không chỉ Đẹp 
mà chị luôn là mộT ẩn số 

Thú Vị Với nhiều người. 

làm Thơ Từ Thuở Thiếu Thời
 Tình yêu thơ đã đến với chị như 

thế nào? 
Tôi còn nhớ, khi mới lớp 3, lớp 4, 

được bố mẹ mua cho cuốn thơ Khoảng 
trời sau cửa sổ và tập thơ thiếu nhi của 
Tô hoài, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. 
Khi bắt đầu học tại trường năng khiếu 
thị xã hà Tĩnh, tôi đã làm bài thơ đầu 
tiên dưới sự chỉ bảo tận tình của cô 
giáo. sau này, trong các cuộc thi thơ 
của trường, tôi luôn viết và gửi nhiều 
bài nhất. Thời gian sáng tác nhiều nhất 
của tôi là cuối năm cấp 2 và khi học 
khóa 1 trường ThpT chuyên hà Tĩnh. 
Đây cũng là giai đoạn tôi tham gia các 
kì thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và quốc 
gia. Tại cuộc thi thơ học trò của tỉnh 
nghệ Tĩnh tổ chức, tôi đoạt giải nhì. 
Được các bác ở hội VhnT động viên, 
năm 16 tuổi, tôi bắt đầu gửi thơ đăng 
báo. Giai đoạn từ 10 - 18 tuổi, tôi đã có 
trên 100 bài thơ chép vào cuốn sổ, tôi 
cất giữ đến tận bây giờ.

 Nếu như khoảng trời sau cửa 
sổ trong veo với những cảm xúc thần 
tiên của tuổi hoa niên thì hãy nói yêu 
khi hoa hồng nở lại đằm thắm, cháy 
bỏng hết mình với những cảm xúc rất 
phụ nữ. Điều gì thúc đẩy chị ra mắt hai 
tập thơ với hai nội dung khác nhau vào 
cùng một thời điểm? 

Được in trước Khoảng trời sau cửa 
sổ một tháng, Hãy nói yêu khi hoa hồng 
nở là một tập thơ tôi rất hài lòng. nhiều 

Ẩn số thú vị của 
làng văn  
Hà tĩnh

VT
VVăn hóa

giải trí
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trình mới

bài thơ của tôi đăng trên trang cá nhân 
Facebook nguyễn Thị hạnh Loan đã 
được nhiều người yêu thích. sau khi tập 
thơ này ra đời, nhiều người đã nhắc lại 
những bài thơ tôi viết thuở học trò và tỏ ý 
muốn tôi in lại. 

Điều đặc biệt, Khoảng trời sau cửa sổ 
miêu tả hành trình lớn lên và già đi của 
một cô bé trong quãng thời gian 30 năm, 
với thức nhận và tâm hồn thay đổi theo 
thời gian. 

 Để chọn ra tác phẩm ưng ý nhất trong 
mỗi tập thơ, cá nhân chị thích bài nào?

Trong cuốn Hãy nói yêu khi hoa hồng 
nở, có nhiều bài tôi hài lòng nhưng bài 
Hoa hồng Ecuador là một trong những 
bài thơ tôi yêu thích. Tôi biết nó rất đẹp, 
mọc trên miệng núi lửa cao hơn 2.000m, 
đón ánh nắng trời và nhiệt lượng cao nhất 
nên có những bông hoa to và đẹp nhất. 

Bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh đó, 
không chỉ được viết đúng phong cách của 
tôi, đam mê, nồng nàn, cháy bỏng, hình 
tượng thơ mãnh liệt mà còn chứa đựng 
quan niệm của tôi về tình yêu. Tình yêu 
mạnh hơn cái chết. Còn tập thơ Khoảng 
trời sau cửa sổ, mỗi bài thơ là một cảm 
xúc nên khó có thể nói bài nào thích nhất 
(cười). Chỉ biết rằng, tôi mỉm cười khi 
đọc lại những bài thơ tôi viết cho các em 
và cũng là viết cho chính mình. 

luôn hướng Đến sự hài hòa
 Được biết, chị còn là một ca sĩ, 

từng đoạt Huy chương Vàng cuộc thi 
Tiếng hát các nhà báo toàn quốc năm 
2000, giải Nhì cuộc thi sao mai khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên 2001. ca hát 
với thơ, tình yêu nào trong chị lớn hơn?

- Tôi yêu cả hai. Tôi hơi tham phải 
không, nhưng sự thật là thế. Thơ và nhạc 
gần nhau. Khi làm thơ, tôi cố gắng để thơ 
mình có thể hát lên được. Tôi cho rằng, 
trong thơ phải luôn có nhạc. Một bài thơ 

hay phải dễ thuộc và có nhạc trong đó. 
Khi hát, tôi cũng hát bỏng cháy hết mình. 
Khi làm thơ, cảm xúc của tôi cũng giống 
như khi tôi hát. Khi cạn thơ, có lẽ là tôi 
lại chuyển sang ca hát để giải tỏa cảm 
xúc của mình. 

 Làm báo đòi hỏi thực tế, làm thơ 
đòi hỏi sự bay bổng. có sự mâu thuẫn 
nào trong chị?

- Trước đây, tôi chọn Đại học Luật 
để dung hòa con người văn chương. Và 
tôi nghĩ rằng, mình không nhầm. Giờ 

làm báo cũng là làm văn chương để dung 
hòa con người mình. Với tôi, công việc 
là công việc, văn chương là văn chương. 
Tôi thích câu nói của Mác: “Không có gì 
thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi”. 
Tôi cũng như mọi người, có yêu, ghét, 
đau khổ, buồn vui, hụt hẫng, hi vọng. 

Thật ra, làm thơ và làm báo không hề 
mâu thuẫn. Tôi luôn muốn hướng đến sự 
hài hòa. nhà báo cần có trái tim nóng, cái 
đầu lạnh. Còn nếu viết văn, làm thơ mà 
không có cảm xúc thì chỉ là thợ ghép chữ. 
Làm báo cũng như làm thơ. Cái đầu mà 
không tỉnh táo thì làm được gì? (cười).

 Bận rộn với công việc và gia đình, 
thời gian nào chị dành riêng cho sở 
thích cá nhân?

- Tôi có hai con trai rất đáng yêu. 
Chồng tôi là bác sĩ nên công việc của 

anh ấy cũng rất bận. nói chung là thời 
gian không có nhiều. Tôi hay làm thơ vào 
đêm khuya trước khi đi ngủ, khi mọi lo 
toan, bề bộn thường nhật tạm gác lại... 
Tôi quan niệm, tất cả không thể tuyệt đối, 
tương đối là được rồi. Cố gắng hài hòa, 
đó là điều khó nhất để cuộc sống, gia 
đình và công việc đều tốt đẹp.

 dự định của chị sau khi ra mắt 
tập thơ?

Tôi có ý định sẽ viết nhiều vào thời 
gian tới, vì đây là giai đoạn tôi có nhiều 
đam mê, phong độ nhất. hai tập thơ ra mắt 
được độc giả đón nhận, nhiều người đặt 
mua sách qua Faceboook cá nhân chính 
là động lực to lớn của tôi trong công việc 
và sáng tác. Xuất bản trực tuyến là hình 
thức tiếp cận độc giả mà “doanh thu” lớn 
nhất chính là sự tương tác của độc giả với 
người viết, là tình cảm của độc giả, qua đó 
nuôi dưỡng sự sáng tạo. 

 Xin cảm ơn chị!
Lê hoa (Thực hiện) 

Ảnh: nhân VậT CunG Cấp
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 Trong nghệ thuật, truyền thống 

gia đình đôi khi ảnh hưởng rất lớn tới 
cá nhân mỗi con người, điều này có 
đúng với Đàm Hàn giang?

Đối với tôi, gia đình chính là nền 
tảng rất quan trọng trong việc hình 
thành tính cách cũng như phát triển năng 
khiếu, nhất là trong gia đình có truyền 
thống nghệ thuật như gia đình mình. Tôi 
may mắn được thừa hưởng từ bố niềm 
đam mê nghệ thuật nghiêm túc và từ 
mẹ sự kiên trì quyết tâm đúng như tính 
cách của người lính (bố Đàm hàn Giang 

là nghệ sĩ múa Đàm Văn Đài, nguyên 
Trưởng đoàn nghệ thuật Quân khu 1, 
mẹ là nữ sĩ quan Quân đội). Bố mẹ là 
người luôn luôn ủng hộ đam mê của tôi 
và theo sát tôi từ những ngày đầu khi mới 
bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. năm 6 tuổi 
tôi đã được bố truyền lại cho những bước 
cơ bản của nghệ thuật múa, mỗi buổi 
sáng trước khi học văn hoá, bố vẫn tranh 
thủ dạy múa cho tôi, hoặc có giờ trống là 
hai bố con lại luyện tập, cứ như vậy cho 
đến khi tôi bước chân vào con đường học 
múa chuyên nghiệp. Tôi học 7 năm tại 
Trường múa Việt nam, 3 năm học nâng 

Đàm hàn giang là diễn Viên 
solisT của nhà háT nhạc Vũ 
kịch ViệT nam Từ nhiều năm 

nay. chàng nghệ sĩ Điển Trai 
này cũng Từng Đảm nhận nhiều 
Vai chính Trong các Vở ballET 

nổi Tiếng như: sPacTacus, KẹP 
HạT dẻ, cHiPiNiaNa, giseLe... Để 

rồi giành huy chương Vàng 
cùng danh hiệu diễn Viên XuấT 
sắc nhấT Trong liên hoan múa 
chuyên nghiệp Toàn quốc 2016. 

Trong ĐợT phong Tặng danh 
hiệu cuối năm Vừa qua, Đàm 

hàn giang Trở Thành nsưT Trẻ 
nhấT Từ Trước Tới nay khi mới 

ba mươi Tuổi. Tranh Thủ giờ 
nghỉ Trưa của mộT ngày luyện 

Tập bận rộn, anh Đã có những 
chia sẻ cùng TcTh…

NSƯT Đàm Hàn Giang

nsƯT Đàm hàn Giang 

Múa là niềm  
đam mê lớn nhất 

Đàm Hàn Giang trong một vở ballet
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cao múa tại hong Kong rồi trở về Việt 
nam. Chính vì vậy có thể nói múa là 
đam mê lớn nhất cuộc đời tôi. 

 dành tất cả tâm sức và trí lực 
cho múa, có bao giờ bạn nghĩ, đến với 
ballet mình sẽ được và mất gì?

Là nghệ sĩ, chấp nhận để được sống 
với đam mê thì không nên suy nghĩ về 
cái được, mất, quan trọng là mình thấy 
hạnh phúc. Với diễn viên múa ballet 
thì đó là điều tuyệt vời nhất. Gắn bó 
với múa gần ba mươi năm tôi nhận ra 
rằng, nghệ thuật múa nói chung và nghệ 
thuật ballet nói riêng đã mang lại cho 
nghệ sĩ rất nhiều cảm xúc, giúp họ có 
thể cân bằng tinh thần một cách tốt nhất 
trong mọi vấn đề của cuộc sống. dù ở 
Việt nam, nghệ thuật ballet vẫn đang 
có nhiều hạn chế như không gian biểu 
diễn chưa thực sự đáp ứng một cách trọn 
vẹn để nghệ sĩ có thể thăng hoa trên sân 
khấu. Ở thời điểm hiện tại, ballet cũng 
chưa được giới truyền thông và khán 
giả quan tâm, tiếp nhận rộng rãi. 
nghệ sĩ ballet vẫn chưa được xã 
hội hiểu hết về những vất vả, cống 
hiến của mình để họ có thể được 
sống với nghệ thuật một cách trọn 
vẹn nhất. nhưng tôi vẫn luôn có 
niềm tin, với sự phát hiện và tiếp 
nhận đa dạng của cuộc sống hiện 
nay, ballet sẽ sớm được trở về với 
giá trị vốn có của nó.

  Theo bạn, ngoài tình yêu 
và đam mê một nghệ sĩ ballet còn 
phải có những tố chất gì?

Theo tôi, ngoài tình yêu và đam mê 
thì nghệ sĩ ballet phải có năng khiếu 
múa, cảm nhận và lắng nghe được cơ 
thể mình. Cái cần nữa là sự chăm chỉ 
rèn luyện và quan trọng nhất là tinh thần 
phải luôn lạc quan thì mới có thể thăng 
hoa trên sân khấu. ngoài ra, sức khỏe, 
chế độ ăn uống khoa học cũng là điều 
các nghệ sĩ múa phải tuân thủ chặt chẽ. 
Đến với ballet, tôi phải “nhịn” khi ngồi 
trước những mâm cỗ linh đình. Thèm 
thật đấy nhưng không dám ăn thả phanh 
vì chỉ sợ tăng cân, sợ dư thừa mỡ khiến 
cơ thể mình chậm chạp. 

  Được biết, bạn đã hoàn thành 
khóa đào tạo của Học viện Nghệ thuật 
Hong Kong và thời điểm đó được giữ 
lại làm diễn viên. Thực tế đó là cơ hội 

về nghề cũng như thu 
nhập nhưng bạn đã từ 
chối để về Việt Nam?

sau ba năm học tại 
hong Kong tôi được 
giữ lại để trở thành 
diễn viên múa và đó 
quả thực là cơ hội 
không phải lúc nào 
cũng có. nhưng lúc 
đó tôi nghĩ đến bố mẹ, 
nghĩ đến những người 
đã dành tình cảm và 
tạo điều kiện cho tôi 
ra nước ngoài học tập. 
Tôi trở về và thoải 
mái với quyết định ấy. 
nghệ thuật nơi nào 
cũng có đất diễn nếu 
mình thực sự có đam 
mê. Không gì hạnh 
phúc hơn được hoạt 
động nghệ thuật trên 

quê hương, phục vụ khán giả của đất 
nước mình.

  Được biết, một số nghệ sĩ ballet 
đã dấn thân sang lĩnh vực nghệ thuật 
khác và cũng gặt hái được thành công 
như: Lê Vũ Long, cao chí Thành… 
Hình như bạn cũng đã “bén duyên” 
với điện ảnh?

Tôi nghĩ rằng, nghệ sĩ thường có rất 
nhiều khả năng và không chỉ đóng đinh 
trong một lĩnh vực. Thời gian qua tôi 
đã có dịp thử sức trong bộ phim truyền 
hình dài tập Ngôi nhà có nhiều cửa sổ 
và một vai diễn trong bộ phim điện ảnh 
trong Khát vọng Thăng Long. Tôi rất 
thú vị với vai trò này, đó như một sự 
trải nghiệm giúp tôi có thêm cảm xúc 
khi hoá thân nhân vật, đây là một điều 

rất quan trọng trong nghệ thuật múa 
ballet. diễn xuất điện ảnh giúp tôi có 
thêm kinh nghiệm để hoá thân vào nhân 
vật trong vở diễn múa một cách trọn 
vẹn nhất, ngược lại, ballet cũng giúp tôi 
có nhiều thuận lợi khi thể hiện một tác 
phẩm điện ảnh hay phim truyền hình. 
những lĩnh vực này vốn cùng có nhiều 
điểm tương đồng.

  Một khía cạnh không thể không 
nói tới đó là công việc của một thầy 
giáo trong lĩnh vực ballet?

hiện tại tôi là giảng viên Trường Đại 
học sân khấu - Điện ảnh và Câu lạc bộ 
múa ballet tôi thành lập được 2 năm. 
Đây là công việc mà tôi rất yêu thích bởi 
mình truyền được đam mê, nhiệt huyết 
đến với thế hệ đi sau. Có giảng dạy mới 
thấy rất nhiều em có tài năng và thực sự 
yêu ballet. Tôi tin, trong tương lai môn 
nghệ thuật này sẽ xuất hiện nhiều gương 
mặt tài năng.

  cảm ơn bạn!
Văn hƯơnG (Thực hiện) 

Ảnh: nhân VậT CunG Cấp
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vui Cùng Thú Điền viên
Một buổi sáng yên bình của tiết 

xuân hà nội, có khách đến nhà chơi, 
Lê hồng Giang vui hẳn. anh tự tay 
pha trà và: “cùng cảnh đàn ông nhấm 
nháp thử vài li rượu anh tự chưng cất.” 
Vừa vãi nắm thóc ra sân cho bầy gà, 
Giang “còi” nói với tôi mà có cảm 
tưởng như anh đang nói với chính 
mình: “Cái gì lâu dần cũng thành quen 

em à. Tôi sống một mình quen rồi. 
Mấy đứa con, đứa thì đã lớn xây dựng 
gia đình, đứa thì nhỏ quá chưa giúp 
những việc kiểu như này được. Quan 
trọng là mình cũng thấy vui, thấy 
khuây khỏa”. Gà trong vườn, cá dưới 
ao và rượu trong chum đã mấy năm 
nay gắn bó thường nhật với Lê hồng 
Giang. anh bảo, mình thực sự thấy 
thoải mái khi được biến thành một lão 
nông thực thụ. 

nhìn anh làm những công việc nhà 
nông, tự nấu cho mình những món ăn 
quê kiểng, tôi cũng thấy bất ngờ khi 
biết anh vốn xuất thân từ một gia đình 
nơi phố cổ. “Bố mẹ tôi là dân tập kết. 
Tôi lớn lên giữa nội thành hà nội và 
đến với điện ảnh cũng từ một lí do rất 

thực tế”. Thời ấu thơ, thấy anh vừa 
gầy vừa nhỏ nhưng nhanh nhẹn, lại 
biết chơi ghi ta, ông hàng xóm bên nhà 
đã bảo anh nên đi theo nghề diễn viên. 
ông bảo: “Không phải cứ diễn viên 
là phải cao to đẹp trai. Điện ảnh là tái 
hiện và mô tả cuộc sống, ở đó chấp 
nhận đủ mọi tuýp người. Miễn là mình 
lột tả được chân thực và xuất sắc hình 
ảnh mình thể hiện”. nhưng đó chưa 
phải là lí do chính đáng nhất. anh thi 
vào Trường sân khấu - Điện ảnh bởi 
lúc đó sinh viên trường này được nhà 
nước tài nợ nuôi ăn học, ra trường cơ 
hội việc làm cũng rất thuận lợi. Với 
khả năng của mình, Lê hồng Giang 
không khó để thi vào lớp diễn viên của 
Trường sân khấu - Điện ảnh và năm 

diễn viên Giang “còi”

mảnh Vườn rộng Đầy cây Xanh 
nằm giữa mộT Vùng ĐấT yên bình 

ngoại Thành hà nội là “mộT 
chốn Đi Về” Thân ThiếT của diễn 
Viên lê hồng giang (giang “còi”) 
bao năm nay. nhìn anh cởi Trần 

cuốc ĐấT, Tãi Thóc cho lũ gà VịT 
dưới sân rồi Xăm Xắn Thả cỏ cho 
lũ cá dưới ao… íT ai có Thể hình 

dung Đó là mộT người phố cổ, 
mộT diễn Viên hài nổi Tiếng…

Đã vơi niềm đau...
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2002 anh cũng đã hoàn thành xuất sắc 
tấm bằng đạo diễn. Xem phim nhiều 
người không để ý, nhưng không ít 
tác phẩm mà đạo diễn là Giang “còi”. 
anh tâm sự: “Làm nghề rồi mới thấy 
lời nói của bác hàng xóm năm xưa là 
thực đúng. Đó là mình phải hiểu chính 
bản thân mình. hiểu được sở trường, 
sở đoản của mình để phát huy cũng 
như hạn chế. Mình làm tốt điều đó, lâu 
dần sẽ tạo ra phong cách, được khán 
giả nhắc nhớ ghi nhận”. Chính vì vậy 
mà trước đây, cùng với diễn viên Tiến 
Quang, hai anh đã tạo ra cặp bài trùng 
Quang “tèo” và Giang “còi” nổi tiếng 
trong rất nhiều tiểu phẩm của VTV 
cùng với cố “trưởng thôn” Văn hiệp.

những kế hoạCh mới
Khác với người bạn thân Quang 

“tèo” xông pha trên rất nhiều sân 
khấu hài, những năm gần đây Giang 
“còi” trầm lắng và ít xuất hiện với tư 
cách một diễn viên. Tiểu phẩm mà 
anh đóng gần đây nhất (và duy nhất 
trong dịp Tết 2017) là Tết tỏ tình cùng 
nsnd Trung hiếu. Chiêu thêm một 
ấm trà mới, Lê hồng Giang bảo đó 
cũng là một trong những nỗi buồn lớn 
của cá nhân anh. Là nghệ sĩ, không 
được đóng phim chẳng khác gì một 
cầu thủ bóng đá không được ra sân 
thi đấu vậy. Với cá nhân anh thì có 
rất nhiều lí do, cả khách quan lẫn chủ 
quan. Giang “còi” bảo, năm vừa qua 
anh sống trong bệnh viện nhiều hơn 
ở nhà. Tham gia bộ phim Tết tỏ tình 
là khi anh thấy khỏe mạnh nhất, nhớ 
nghề nhất nhưng khi chỉ còn vài phân 
đoạn cuối, anh đã phải uống thuốc 
giảm đau loại mạnh. phim đóng máy 
cũng là lúc xe ô tô của đoàn chở anh 
từ phim trường về thẳng bệnh viện. 
nằm trên giường bệnh, nghĩ về nghề, 
anh lại càng cảm thấy mình như cầu 
thủ bóng đá đang vướng phải ca chấn 

thương rất nặng. nhưng năm nay 
sẽ phải là một năm rất khác bởi 
rất nhiều dự định đang chờ đợi Lê 
hồng Giang. 

Cách đây không lâu, báo chí rộ 
lên câu chuyện Giang “còi” chia 
tay người vợ kém mình 25 tuổi. 
nhắc nhớ niềm đau, Lê hồng 
Giang bảo đó là câu chuyện từng 
làm anh rất buồn. nhưng rồi cứ 
theo quan niệm vạn sự tùy duyên 
mà sống. Khi một điều gì đến, 
một con người nào đó ra đi, chắc 
chắn nó sẽ xảy đến, bằng cách này 
hay cách khác. Mình cũng chủ 
động tâm thế để đón nhận nó một 
cách bình tĩnh nhất. Đó là sự chia 
li đã xảy ra cách đây mấy năm 
chứ không như mấy tháng trước 
truyền thông rộ tin đồn. Vừa qua 
anh mới chia sẻ 
câu chuyện đó 
bởi vết thương đã 
liền da và cuộc 
sống mới cũng 
đã đi vào trật tự 
vốn có của nó. 
Cũng ít ai biết, 
chia tay người vợ 
trẻ, một hai năm 
sau Giang “còi” 
thường xuyên 
phải sống trong 
bệnh viện mà như 
lời anh “bệnh chẳng biết từ đầu nó 
cứ dội xuống người mình”. phần lớn 
anh tự cáng đáng và đôi khi là thuê 
người giúp việc. anh không muốn 
làm phiền các con. Càng không muốn 
làm phiền bạn bè. nhiều khi nằm trên 
giường bệnh, cảm giác được chăm sóc 
bởi bàn tay một người phụ nữ cũng 
trỗi dậy nhưng rồi chính anh lại chủ 
động dập tắt nó. anh như con chim sợ 
phải cành cong. như người khát nước 

nhưng không biết trước 
mắt mình đó là dòng nước 
lành hay dòng nước độc. 
những lúc ấy, anh lại tự 
tặc lưỡi, tìm cho mình 
một liệu pháp tinh thần 

theo kiểu a.Q là... vạn sự 
vẫn tùy duyên.

sức khỏe đã ổn, nhiều kế hoạch 
dự định với điện ảnh cũng đã đến với 
Giang “còi” trong năm 2017. như 
lời anh, đây sẽ là một năm mà anh 
muốn được thể hiện mình trên cả hai 
phương diện, vừa là diễn viên vừa 
là đạo diễn. Kế hoạch cơ bản đã lên 
khung, anh như người lính chỉ chờ 
tiếng còi xung trận...

hà hƯơnG

Nghệ sĩ Giang “Còi”
vui thú điền viên
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gần hai năm sau khi đạt danh 
hiệu Quán quân Vietnam’s next Top 
model, giờ đây Hương Ly chiêm nghiệm 
ra sao về thành quả này? 

Ly phải cảm ơn chương trình đã cho 
mình cơ hội đến với giấc mơ trở thành 
người mẫu. nói chính xác hơn, giải Quán 
quân của cuộc thi là tấm vé vàng cho 
hương Ly bước vào thế giới thời trang. Ở 
đó, Ly tìm ra được hình ảnh của bản thân 
mình, biết mình cần hướng tới điều gì để 
ngày một hoàn thiện hơn, trở nên xinh 
đẹp và cá tính hơn.

Trở thành Quán quân của một 
chương trình truyền hình thực tế khi 
mới 20 tuổi, với nhiều người đó quả 
thực là bước ngoặt, với Hương Ly  
thì sao?

Đó là một dấu mốc quan trọng trong 
cuộc đời Ly. Chỉ sau vài tháng mà cuộc 
sống thay đổi, không còn là cô sinh viên 
bình thường, có cuộc sống đơn giản như 
bao cô gái khác, cuộc sống của Ly thực 
sự nhiều màu sắc hơn. Không chỉ được 
nhiều người biết đến, ngôi vị Quán quân 
đã mang đến một công việc, một ước mơ 
lớn trong đời. Gia đình hãnh diện tự hào 
hơn về mình, những người xung quanh 
ngưỡng mộ vì Ly còn khá trẻ mà đã có 
thể lo được cho cuộc sống của mình.

Từng bị giới truyền thông đánh 
giá là không xứng đáng với ngôi vị 
Quán quân, bị so sánh với những quán 
quân mùa trước đó, Hương Ly đã trải 
qua khó khăn gì? 

Đó chính là áp lực đầu tiên sau cuộc 
thi mà hương Ly phải vượt qua. Bỏ qua 
những lời nói thiếu thiện chí, Ly vẫn luôn 
vui và nghĩ rằng xung quanh mình còn rất 

nhiều người ủng hộ, yêu quý và luôn dõi 
theo bước mình đi. Đó là động lực khiến 
Ly không ngần ngại để bước tiếp trên con 
đường mình đã chọn. Khó khăn lớn nhất 
với hương Ly là phải nỗ lực trau dồi kinh 
nghiệm, kĩ năng trên sàn diễn cũng như 
kĩ năng sống để có thể làm việc một cách 
chuyên nghiệp nhất. 

 sau Vietnam’s next Top model 
2015, Hương Ly rất ít tham gia các hoạt 
động bề nổi, có phải những lùm xùm 
sau cuộc thi đã khiến bạn dè dặt hơn?

nếu ai quý mến và theo dõi thì sẽ 
thấy Ly vẫn rất chăm chỉ và cố gắng với 
công việc mình đang làm. Đi diễn, đi 
chụp hình, quay phim quảng cáo… là 
guồng quay công việc của Ly. Đối với Ly, 
thành công là hiệu quả trong công việc 
chứ không phải là những lùm xùm trên 
mặt báo hay chuyện đời tư cá nhân.

Mới đây, Hương Ly thực hiện bộ 
ảnh thời trang với nhà thiết kế Trần 
Hùng, đi  khắp 6 tỉnh đất nước để ghi lại 
những khoảnh khắc đẹp nhất. Hương Ly 
có thể chia sẻ đôi chút về nhưng khó 
khăn khi chụp ảnh thời trang? 

Đó là một chuyến đi đầy thử thách 
đối với Ly, là khoảng thời gian Ly mang 
những điều được rèn luyện từ chương 
trình VNTM ra áp dụng với một hiện thực 
khắc nghiệt hơn rất nhiều (cười). Có lúc 
Ly phải dậy từ sáng sớm mưa phùn lạnh 
cóng, khi lại ở giữa đồi vắng trong buổi 
trưa nắng gắt, hay đứng dưới thác nước 
lạnh buốt… Vậy mà, khi khoác trên mình 
trang phục của nTK, mọi mệt mỏi, đau 
đớn trong Ly đều biến mất, lúc đó chỉ 
thấy phiêu thôi. Chính BsT này truyền 
lửa để Ly có thể vượt qua được chính 
mình, thêm yêu công việc mà mình đang 
theo đuổi. Đây quả là những kỉ niệm đáng 
nhớ, khi trở về nhà sau chuyến đi dài, tôi 
phải mất mấy ngày nghỉ ngơi để chân đỡ 
mỏi (cười).

Vietnam’s next Top model mùa 
mới đang bắt đầu khởi động, bạn có lời 
khuyên nào cho các bạn thí sinh đang 
chuẩn bị bước vào cuộc thi đầy thử 
thách khốc liệt này? 

hãy là chính mình. Tự tin bản lĩnh 
để chinh phục ban giám khảo cũng như 
các khán giả khó tính. Cố lên, nhà chung 
đang chờ đón các bạn. Chúc các thí sinh 
mùa mới luôn chiến thắng chính bản 
thân mình!

cảm ơn Hương Ly và chúc bạn 
ngày càng thành công!

Thu huệ 
Ảnh: nhân VậT CunG Cấp

Siêu mẫu Hương Ly 

KhônG nGại nGần 
BƯớC Tiếp

hương ly - quán quân của VieTNaM’s NeXT ToP ModeL mùa Thứ 6 Được 
Đánh giá là có lợi Thế Với chiều cao, biểu cảm phong phú Và bản sắc 
riêng nổi Trội. miệT mài Trau dồi kinh nghiệm Trên khắp các sàn diễn, 

hương ly Đang dần khẳng Định bản Thân qua nhiều chương Trình 
Thời Trang Trong nước Và quốc Tế. 
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 các đạo diễn dường như đã đóng 
đinh Quốc Đam vào vai ác, khiến khán 
giả nhớ vai phản diện của bạn hơn các 
dạng vai khác. Riêng Đam, khi nhận 
được đề nghị, phản ứng đầu tiên của 
Đam là gì?

phản ứng đầu tiên: “ối giời ơi! Lại 
nữa à?”. Tuy nói vậy thôi chứ được 
mời là tôi thích chứ. nhưng cũng có 
khi đọc xong kịch bản tôi lại từ chối vì 
dạng vai đó không mới, không khiến 
tôi hứng thú.

 Đến lúc này bạn đã quen với 
“bản mặt ác” của mình trên màn  
ảnh chưa? 

Quen làm sao được vì tôi có ác đâu. 
Đó là nhân vật trên phim ảnh mà. ngoài 
đời tôi hiền khô, ngồi cạnh một cô gái 

mới quen tim tôi còn đập thình thịch chứ 
không như trong phim đâu (cười).

 Bộ phim hình sự người phán xử 
chủ yếu khai thác thế giới xã hội đen, 
vậy vai diễn Trần Tú của Đam gặp khó 
khăn và thuận lợi gì? 

Thuận lợi là tôi quảng giao nên có 
khá nhiều người bạn từng lầm lỗi, “vào 
tù, ra khám”. Và khi vào vai tôi tìm hiểu 
qua những người đó. Mỗi người một ít, 
mỗi người một nét. Từ cách nghĩ, cách 
tư duy, cử chỉ, nói năng và cả lối sống 
rồi tổng hợp chung lại thành một cá tính 
cho nhân vật. Còn khó khăn thì thời gian 
ghi hình Người phán xử tôi cũng đang 
ghi hình bộ phim Lặng yên dưới vực 
sâu trên cao nguyên đá Đồng Văn - hà 
Giang. Người phán xử lại có bối cảnh 
ở Ba Vì, yên Bái, hòa Bình. Việc đi lại 

Doãn Quốc Đam
Cứ Bị GhéT Là… Vui

có nhiều diễn Viên Đóng Vai phản 
diện Đã Trở Thành Thương hiệu, 
khán giả nhìn Đã Thấy “ghéT”. 
nhưng càng bị ghéT, họ lại Vui Vì 
Đó là minh chứng cho sự Thành 
công của Vai diễn. Với chỉ 
khoảng 5 - 7 Vai dạng này, gần 
Đây nhấT là Trong phim Người 
PHÁN Xử, LặNg yêN dưới Vực sâu, 
doãn quốc Đam Đang chạm Tới 
ranh giới hình ảnh Đó. 
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khiến cho tôi khá mệt mỏi bởi hai địa 
điểm cách nhau đến hơn 300km và sự 
thay đổi về thời tiết, nhiệt độ đột ngột. 
Bạn cứ thử tưởng tượng, trời rét căm 
căm, diễn viên chỉ được mặc hai cái 
áo mỏng và vẫn phải diễn như tiết trời 
mới chỉ vào thu. nội việc thay trang 
phục để ghi hình tôi cũng đã cảm thấy 
nổi gai ốc rồi.

 Xưa nay, các vai phản diện của 
doãn Quốc Đam luôn được chú trọng 
trong khâu tạo hình, khán giả dễ nhận 
diện qua cách ăn mặc, trang điểm, 
mái tóc, bộ râu… Đó có phải cũng là ý 
tưởng của Đam?

Đúng vậy. Để có được những tạo 
hình đó tôi phải quan sát, suy nghĩ rất 
mất thời gian. Có nhân vật rất dễ tạo 
hình nhưng có nhân vật tôi loay hoay 
mãi mà vẫn chưa ưng. nhiều người nói 
tôi cầu kì vừa thôi, nặng về trang 
phục vừa thôi, 
tập trung nghĩ về 
vai diễn mới là 
phần quyết định. 
Quan điểm của 
tôi, tạo hình trang 
phục chiếm khoảng 
40% việc thể hiện 
tính cách con người 
và tâm thế của nhân 
vật. Thường tôi đưa 
ra ý kiến của mình về 
tạo hình cho nhân vật với đạo 
diễn và cũng đáng mừng là hầu như đều 
nhận được đồng tình. 

 Phía sau vai diễn phản diện, các 
nghệ sĩ trải qua những tình huống dở 
khóc dở cười, với doãn Quốc Đam đó 
là gì?

nói dở khóc dở cười thì cũng có 
nhiều lắm. Có lần tôi đi diễn đêm về 
đang ngồi ăn cháo, có một tay anh chị 
dữ tợn lắm, lầm lì sang bàn hỏi tôi có 
phải tên Tùng không. Tôi nghĩ, phen 
này mình xong rồi, chắc đi giải quyết 
mâu thuẫn nhưng bị nhầm người. Lúc 
đó trả lời không phải cũng dở, mà trả lời 
đúng tên Tùng chắc ốm đòn. ậm ậm ờ 
ờ thế nào mà anh ta nói giọng rất phấn 

khởi: “Đúng là đóng anh Tùng trong 
Bản di chúc bí ẩn rồi, cho tôi bắt tay 
cái”. ông ấy vỗ vai cứ uỳnh uỵch, được 
khán giả yêu kiểu này đau tim quá.

 Hình như những nhân vật 
gai góc mang diễn biến tâm lí phức 
tạp mới là kiểu vai diễn tạo cho anh 
hứng thú?

Đúng là tôi bị mê hoặc dạng vai này 
vì phức tạp hơn nhiều, đa chiều về tâm 

lí. Làm những dạng vai này diễn viên 
được thoải mái phóng tác và sáng tạo 
hơn. nhưng khó khì cũng khó vô cùng. 
dù được mời vai chính diện tôi vẫn làm 
cho những nhân vật đó có tính cách rất 
con người, đó là phải có phần con và 
phần người. Làm người tốt nhưng khi bị 
bắt nạt, bị dồn nén vào đường cùng thì 
phần con sẽ nổi lên. ngược lại nhân vật 
phản diện cũng vậy, cũng có lúc chạm 
tới phần nhân ái trong họ. Đó chính là 
mảng tối và mảng sáng của mỗi nhân 
vật, còn khai thác được hay không là 
do tư duy của người diễn viên, của đạo 
diễn. họ có muốn phá cách hay vẫn chỉ 
bó buộc như một lối mòn? Tôi không 
so sánh nhưng rõ ràng, phim Mỹ họ làm 

được vậy, họ làm phim rất thật với tâm 
lí của khán giả. 

 Với những thành công có được 
trong hình tượng nhân vật phản diện, 
liệu Quốc Đam có ưu tiên chọn vai 
phản diện mãi không?

Với tôi, không có vai nào là khó hơn, 
hay hơn mà chỉ có thể nói là người nghệ 
sĩ đã làm đầy đủ và thật nhất để thuyết 
phục người xem hay chưa. hãy cho 

khán giả xem cái mà họ muốn xem 
chứ đừng bắt họ phải xem cá nhân bảo 
thủ của bạn. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ 
làm một dạng vai mãi mãi. phải luôn 
thay đổi và hoàn thiện kĩ năng và hoàn 
thiện mình hơn nữa! 

 Nếu ước mơ một vai diễn, với 
Đam sẽ là dạng vai như thế nào? 

Tôi từng nói với rất nhiều đạo diễn 
hãy thử cho tôi một lần đóng vai 

công an. nói vui 
vậy thôi vì tôi hay 
đóng tội phạm 

nên muốn thử vai 
công an. Tôi mong 
ước luôn được làm 
nhiều dạng vai cá 

tính, dù là phản diện 
hay chính diện đều là 
những vai gai góc chứ 
không bị ép bởi một tư 

duy an toàn, lối mòn. 
 Tuy vậy, thiệt thòi của diễn viên 

vào vai phản diện là phải chịu nhiều 
áp lực, có lúc chịu đủ thứ ánh mắt khó 
chịu khi ra đường. Bạn đã phải trải 
qua cảm giác này chưa? 

 Thật ra không thiệt thòi đâu. người 
ta ghét là mình thành công rồi. Thế sao 
gọi là thiệt thòi. Tuy nhiên, ngoài đời và 
trên phim là hai thế giới khác nhau của 
tôi. ngoài đời tôi ăn mặc có phần luộm 
thuộm hơn nên chắc phải nhìn kĩ lắm 
mới nhận ra tôi. Thế cũng hay, đỡ bị soi 
và dễ thâm nhập hơn vào quần chúng để 
hiểu thêm.

 cảm ơn doãn Quốc Đam!
hiền nGuyên (Thực hiện)

Doãn Quốc Đam trong phim 
Lặng yên dưới vực sâu

Doãn Quốc Đam trong phim 
Người phán xử
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 Là gương mặt quen thuộc với 
màn ảnh nhỏ nhưng ít ai biết, con 
đường đến với nghệ thuật của chị bắt 
đầu như thế nào?

Tôi đến với nghệ thuật từ năm 16 
tuổi. năm 1978, khi nhà hát Tuổi trẻ 
mở khóa diễn viên kịch đầu tiên, tôi đã 
nộp hồ sơ và thi tuyển. Tôi trở thành lứa 
nghệ sĩ đầu tiên của nhà hát. Cơ duyên 
đến với nghệ thuật của tôi có lẽ là năng 
khiếu bẩm sinh. năm tôi 7, 8 tuổi, tôi 
thường xem những bộ phim như: Vĩ 
tuyến 17 ngày và đêm, Cánh buồm đỏ 
thắm… và đã tự tưởng tượng đồng thời 
diễn lại hình tượng những nhân vật xuất 
hiện trong phim mà mình thích.

 chị có thể chia sẻ về vai Lý Thị 
Máy trong phim lặng yên dưới vực 
sâu đang phát sóng trên VTV3?

- Ban đầu vai Lý Thị Máy được giao 
cho một nữ diễn viên có tên tuổi nhưng 
do công việc bận rộn, chị ấy đã giới 
thiệu tôi với Trung tâm sản xuất phim 
truyền hình, Đài Truyền hình Việt nam. 
Khi đọc kịch bản, tôi thấy vai diễn rất 
hay, cho tôi nhiều đất diễn. ngoài ra, có 
một điểm trùng hợp, cách đây vài năm, 
tại hội sách đầu năm tổ chức ở Quốc Tử 
Giám, tôi cũng đã được vào minh họa 
cho một vai trong tác phẩm văn học này 
của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Tham gia 
đóng phim Lặng yên dưới vực sâu cũng 
là lần đầu tiên tôi được lên hà Giang. 
Tôi luôn được giao những vai diễn nặng 

về tâm lí, chịu thiệt thòi nên khi đảm 
nhận vai Lý Thị Máy, tôi có thể tự lột tả 
được hình ảnh của người phụ nữ vùng 
cao đầy bi kịch, cam chịu, nhẫn nịn hết 
lòng vì chồng vì con.

 Quá trình tham gia phim chắc hẳn 
để lại cho chị nhiều kỉ niệm đáng nhớ?

- Có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ khi 
tham gia phim này. Để lột tả chân thực 
nhất cuộc sống của người phụ nữ vùng 
cao, tôi đã phải tập với cối xay ngô to 
nên mỗi khi kết thúc cảnh quay, toàn 
thân đau nhức. ngoài ra, có những cảnh 
để lại cho tôi nhiều dấu ấn như cảnh địu 
cỏ nặng 30 kg hay bế con lợn nặng hơn 
25 kg... Tuy nhiên, có lẽ phân cảnh ấn 
tượng nhất với tôi là cảnh chứng kiến 
con trai tự tử. Vốn dĩ rất sợ độ cao nên 
tôi đã phải cố gắng hết mình để hoàn 
thành phân cảnh. Đến bây giờ khi ngồi 
nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy rùng mình...

 Với thời gian hoạt động nghệ 
thuật khá dài, điều gì khiến chị tiếc 
nuối chưa làm được?

- Có lẽ điều mà tôi tiếc nuối trong 
quá trình hoạt động nghệ thuật là chưa 
có duyên với các giải thưởng. Cách đây 
mấy năm khi tham gia vai diễn phản 
diện trong bộ phim truyền hình Mùa hè 
rớt, tôi đã cố gắng và rất hi vọng vào vai 
diễn khi phim được đạo diễn thông báo 
đi dự Liên hoan phim. nhưng Liên hoan 
phim đó chỉ có giải dành cho bộ phim 
truyền hình xuất sắc nhất mà lại không 

có giải thưởng dành cho diễn viên nữ 
xuất sắc.

 Ngoài phim ảnh, điều gì khiến 
chị quan tâm hơn cả?

- Đối với tôi, ngoài phim ảnh, hai 
mối quan tâm lớn nhất là gia đình và 
sách. Tôi thích đọc sách. những năm 
đầu tiên công tác tại nhà hát Tuổi trẻ, 
mỗi tháng chỉ được nhận 36.000 đồng 
nhưng lần nào cũng vậy, sau mỗi lần 
nhận lương, tôi lại đạp xe lên số 1 Tràng 
Tiền để tìm mua sách. Tôi đã từng mải 
miết với những kệ sách ở đây.

 Tại sao chị lại có niềm đam mê 
đặc biệt với sách như vậy? 

- Theo tôi, đã là một người nghệ sĩ 
thì cần có sự am hiểu về xã hội. Khi đọc 
sách hay tiểu thuyết, tôi thấy được hình 
ảnh những nhân vật trong đó. Tôi nghĩ, 
chỉ có tiểu thuyết mới diễn tả được chiều 
sâu nội tâm của từng nhân vật, có khi 
kịch bản không thể hiện rõ được chiều 
sâu nội tâm như vậy.

 Xin cảm ơn chị!
ĐứC Kiên (Thực hiện) 

Ảnh: nhân VậT CunG Cấp

Diễn viên 
Minh Phương&niềm Đam mê 

Đặc biệT
Vốn là con gái Xứ mường ở 
hòa bình nhưng minh 
phương luôn Để lại ấn 
Tượng bởi Vẻ sang Trọng, 
Thanh lịch Với phong cách 
Trò chuyện Từ Tốn. nhiều 
người Tưởng lầm minh 
phương là phụ nữ hà nội 
gốc nhưng khi Được hỏi, nữ 
nghệ sĩ mới Thổ lộ: “Tôi làm 
dâu ĐấT hà Thành Thôi”.
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 Được biết, anh sắp cho ra mắt 
album vol.2 hẹn hò, để ra mắt album 
này, anh đã chuẩn bị những gì?

Đây là album chính thức thứ hai 
mà tôi giới thiệu tới khán giả, trước đó 
tôi cũng đã cho ra một vài album trực 
tuyến.  Để có được album thứ hai, kể từ 
khi nung nấu tới phát hành phải mất tới 
ba năm. Đó là khoảng thời gian khá lâu 
cho một album bởi trong quá trình thực 
hiện tôi đã gặp một số cản trở nhất định. 
Khi thu xong toàn bộ album và xin phát 
hành thì có vài bài của một số nhạc sĩ 
chưa được cấp phép phát hành tại Việt 
nam, vì thế, tôi phải biên tập lại toàn bộ 
nội dung và ca khúc trong album, phải 
làm lại từ đầu... Thêm vào đó, tôi bận đi 
diễn và giảng dạy cùng trách nhiệm với 
gia đình nhỏ nên cảm xúc bị ngắt quãng. 

&
CuộC 
“HẹN Hò” 
tHứ Hai

Ca sĩ Lê anh dũng

lê anh dũng là ca sĩ luôn cẩn 
Trọng Và nghiêm Túc Trong 
Từng bước Đi Trên con Đường 
âm nhạc nên phải mấT Đến ba 
năm anh mới cho ra album Vol.2 
HẹN Hò. sau 10 năm bước ra Từ 
cuộc Thi sao Mai giọng háT của 
anh Đã có sự Trải nghiệm, chín 
chắn Và Tự nhiên hơn. TcTh Đã 
có cuộc Trò chuyện Với chàng 
ca sĩ Xứ Thanh Về công Việc Và 
cuộc sống.

VT
VVăn hóa

giải trí
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Đó là lí do đến bây giờ album vol.2 mới 
ra mắt khán giả.

 có thể nói, thị trường đĩa nhạc 
hiện nay bị sự lấn át mạnh mẽ của 
nhạc số, theo tính toán của anh, ra 
album vào thời điểm này sẽ như  
thế nào?

Thực ra, trong thời điểm này, các ca 
sĩ theo dòng nhạc cách mạng không ra 
album vì mục đích doanh thu mà đơn 
giản đó là sản phẩm âm nhạc mới để gửi 
tới khán giả, những người luôn theo dõi 
và ủng hộ mình. như bạn biết đấy, sự 
ảnh hưởng và tiếp cận của nhạc số rất 
nhanh và hiệu quả, chỉ cần ca sĩ có ca 
khúc mới vài phút sau sẽ có trên mạng 
và lượt người tiếp cận nó gấp nhiều lần 
các ca khúc trong album phát hành. Vì 
thế, gần đây các ca sĩ thường phát hành 
album trực tuyến... Có lẽ sau album này 
tôi cũng sẽ chọn cách tiếp cận và giới 
thiệu tới khán giả của mình qua các 
trang nhạc trên mạng. 

 anh muốn chia sẻ điều gì tới 
khán giả về album hẹn hò? 

album Hẹn hò gồm những ca khúc 
nhạc xưa mang khuynh hướng bán cổ 
điển của các nhạc sĩ nổi tiếng của nền 
âm nhạc Việt nam trước năm 1975 như: 
phạm duy, ngô Thụy Miên, anh Bằng, 
Cung Tiến... Có một số ca khúc khá nổi 
tiếng những thập niên trước nhưng rất 
ít được thể hiện trong thời gian gần đây, 
đó cũng chính là những điểm nhấn trong 
album Hẹn hò. 

 dưới góc nhìn 
của một giảng viên 
thanh nhạc, anh có 
thể đánh giá đôi chút về 
các giọng hát trẻ trưởng 
thành từ các chương trình 
truyền hình thực tế hiện nay?

Các giọng hát trẻ hiện nay có sự 
đam mê, có nội lực, tự tin trên sân khấu 
nhưng họ thiếu hành trang và kĩ năng 
khi bước vào con đường ca hát chuyên 
nghiệp. Khi còn trong cuộc thi họ được 
sự hậu thuẫn rất nhiều từ truyền thông, 
từ những đơn vị tổ chức vì họ là hình 
ảnh của chương trình nên được trang bị 
hành trang và kĩ năng rất chớp nhoáng, 
tức thì, thiếu chiều sâu... Vì vậy, khi 
bước ra từ các cuộc thi họ bị hụt hẫng, 
mất phương hướng. Rất nhiều ca sĩ trẻ 
đã đi nhầm đường vì chạy theo thị hiếu 
công chúng cũng như mục đích kinh 
doanh của các bầu show. Có lẽ họ không 
có sự đầu tư và định hướng nghiêm 
túc cho bước đi lâu dài. Chúng ta thấy 
không ít ca sĩ thành công tại các cuộc 
thi nhưng khi bước ra hoạt động ca hát 
chuyên nghiệp đã mau chóng lụi tàn.

 Vợ anh, Lê Trinh cũng vừa bước 
ra từ môt cuộc thi âm nhạc trên sóng 
truyền hình. anh đánh giá như thế nào 
về khả năng ca hát của vợ? 

Lê Trinh là ca sĩ rất có nhạc cảm, 
đặc biệt, chất giọng hợp với dòng nhạc 
bolero, cái thiếu của cô ấy là kĩ năng 
và kĩ thuật cơ bản như hơi thở và vị trí 
âm thanh.... những cái đó phải được 

trau dồi và tập luyện thường xuyên mới 
đạt được. nhưng điều tôi thích ở bà xã 
là sự tự nhiên và hồn nhiên trong cách 
thể hiện, điều mà dòng nhạc bolero rất 
cần. Tôi cũng thường xuyên luyện tập 
và trang bị cho vợ những kĩ năng và kĩ 
thuật để giọng hát ngày càng hoàn thiện.

 Ủng hộ vợ trở thành ca sĩ, anh 
không sợ vợ lấn sân showbiz sẽ ít dành 
thời gian cho chồng con hay sao?

hơn ai hết mình là người 
hiểu rõ nhất những vất 

vả khó khăn và sự hi 
sinh đối với nghiệp 
cầm ca nên cũng 
không muốn vợ 
phải vất vả và chia 
sẻ việc gia đình 
vì nó. nhưng vì 

niềm đam mê của 
vợ cộng với sự động 

viên của bạn bè nên vợ 
tôi cũng muốn thử sức với 

ca hát qua một cuộc thi xem sao. 
Và điều bất ngờ là cô ấy cũng đã giành 
được khá nhiều tình cảm của khán giả 
cũng như ban giám khảo. Trước và sau 
cuộc thi vợ tôi vẫn giữ quan điểm gia 
đình là trên hết, cô ấy dành rất nhiều 
thời gian cho gia đình. do đó cũng chưa 
có sự xáo trộn lớn trong cuộc sống của 
chúng tôi.  

 Vừa là ca sĩ kiêm giảng viên, 
anh còn làm kinh doanh, vợ chồng anh 
dành thời gian cho gia đình thế nào?

Trước đây, khi còn kinh doanh thì tôi 
và vợ có ít thời gian dành cho gia đình 
nhưng bây giờ tôi đã tạm hoãn việc kinh 
doanh để chuyên tâm cho sự nghiệp ca 
hát và làm tốt cương vị giảng viên khoa 
thanh nhạc. nhờ vậy, tôi có nhiều thời 
gian hơn cho gia đình và bạn bè. Mới 
đây, tôi có mở phòng thu, mục đích 
chính là để phục vụ cho bản thân sau đó 
mới là yếu tố kinh doanh. Trải qua hai 
lần kinh doanh tôi rút ra được một điều, 
được làm nghề và kinh doanh đúng 
nghề, đúng chuyên môn của mình vẫn là 
sự lựa chọn đúng đắn nhất.

 cảm ơn anh!
Thu huệ 

ảnh: nhân VậT CunG Cấp







Được Tạp chí TimE 
bình chọn là mộT 

Trong những nữ 
diễn Viên có ảnh 
hưởng nhấT Thế 

giới, giữ cáT Xê ở 
mức Đầu bảng, amy 

adams Đồng Thời 
cũng Được ghi 

danh là ngôi sao 
rấT kém duyên Với 

các giải Thưởng.

Chờ mộT bướC 
ngoặT mới

aMy aDaMSaMy aDaMS
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Theo thống kê, amy adams từng 
nhận được 134 đề cử lớn nhỏ và 
chỉ 37 lần giành chiến thắng. Ở 

các kì oscar, nữ minh tinh 5 lần được đề 
cử mà vẫn trắng tay. Với tác phẩm khoa 
học viễn tưởng độc đáo, đột phá Arrival 
(Cuộc đổ bộ bí ẩn), amy thậm chí còn 
bị bỏ rơi, không có tên trong đề cử dù 
diễn xuất của cô được đánh giá rất cao 
trong vai một nhà ngôn ngữ học. nhẹ 
nhàng mà đầy ám ảnh với đôi mắt to 
tròn, trong sáng chiếm trọn vẹn tình cảm 

từ khán giả, amy adams dường như 
không cần phải gồng mình, gắng sức, 
kể cả lúc phải thể hiện những trường 
đoạn nội tâm rất phức tạp. Lập một cú 
đúp không thể ấn tượng hơn trong năm 
2016 với hai bộ phim gây tiếng vang 
lớn, việc amy adams mãi chưa được 
tôn vinh xứng đáng khiến rất nhiều 
khán giả cảm thấy hoài nghi về sự công 
tâm của giám khảo.

Cho đến trước năm 30 tuổi, amy 
adams thừa nhận rằng mình chưa thực 
sự làm việc và cũng không đạt được 
thành tựu gì đáng kể. Đó cũng là khoảng 
thời gian cô lận đận thử sức với các 
phim truyền hình lớn nhỏ. Đẹp và có 
tài năng diễn xuất mà amy chỉ được 
chọn vào các vai không nhiều đất diễn 
hoặc khi được đôn làm “đào chính” thì 
phim lại nhanh chóng bị khai tử. Đến 
bước ngoặt năm 2005 cùng tác phẩm 
kinh phí thấp Juneberg, hollywood 
mới dần bị amy adams mê hoặc. Giới 
phê bình hiện xếp amy adams cùng 
với Julia Roberts, nicole Kidman và 
Cate Blanchett thuộc nhóm sao hạng a 
quyền lực nhất, những người đã vượt 

qua khuôn khổ của việc 
tìm kiếm danh tiếng mà 
chỉ theo đuổi sự tỏa sáng 
với nghệ thuật đích thực. 
amy cũng là người may 
mắn được trải nghiệm, cả 
với các phim tranh giải 

thuần túy, những cuộc thử nghiệm táo 
bạo lẫn phim bom tấn như Man of Steel 
(người đàn ông thép) để ngày càng phủ 
sóng rộng rãi. Khả năng hóa thân của nữ 
diễn viên đã ngoại tứ tuần này cực kì đa 
dạng, dù ca hát nhảy múa, là một “nàng 
thơ” trong sáng hay các nhân vật khó 
đều không phải là nhiệm vụ bất khả thi 
với amy adams. 

Chăm chỉ, hết mình với nghệ thuật 
bao nhiêu, ngoài đời amy adams cùng 
bạn trai của mình lại hợp nhau ở lối 
sống lặng lẽ, tính cách đơn giản. Cô 
từng bày tỏ sự ngạc nhiên trước nguồn 
năng lượng, khả năng thu hút cực kì 
mạnh mẽ của đồng nghiệp trẻ như 
Jennifer Lawrence, trong khi cô là tuýp 
người chỉ muốn mau chóng rời khỏi các 
bữa tiệc. Thời gian và tâm huyết, amy 
dành trọn vẹn cho gia đình và các hoạt 
động nghệ thuật. dự kiến mùa phim hè 
tới đây, amy adams sẽ tái ngộ khán 
giả cùng vai diễn Lois Lane quen thuộc 
trong phim bom tấn Justice League 
(Liên minh công lý). nhưng kế hoạch 
hiện thu hút nhiều sự chú ý lại là cuộc 

trở lại màn ảnh nhỏ của amy trong bộ 
phim truyền hình chuyển thể từ cuốn 
tiểu thuyết trinh thám ăn khách Sharp 
Objects (Vết cắt hành xác). Có rất nhiều 
lí do để hãng hBo đặt kì vọng lớn vào 
dự án này. Trước tiên là vì câu chuyện 
đậm chất li kì, giật gân với cách xây 
dựng nhân vật, tình tiết hết sức sắc sảo. 
amy adams vào vai nữ chính - một 
phóng viên phải điều trị tâm lí vì thói 
quen ngược đãi cơ thể, khi điều tra một 
vụ án bí ẩn, những bí mật về gia đình, 
quá khứ lần lượt được lật ra đầy bất ngờ, 
đau đớn. Tác giả Sharp Objects cũng 
chính là người đã làm nên hiện tượng 
Gone Girl (Cô gái mất tích). Thay vì 
chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh, 
nhà văn Gillian Flynn lại chọn cách phát 
triển thành series phim dự kiến 8 tập. 
ngoài sự có mặt mang tính tâm điểm 
của amy adams, Sharp Objects còn 
được đạo diễn, biên kịch bởi các nhân 
vật sừng sỏ trong làng truyền hình Mỹ. 
Tháng 3 là thời điểm series trên chính 
thức bấm máy, bên cạnh đó là cuộc 
tuyển chọn các gương mặt sáng giá khác 
cho hệ thống vai phụ. Với đẳng cấp 
diễn xuất của mình, giải thưởng Emmy 
truyền hình đang ở trong tầm tay amy 
adams, qua đó hứa hẹn bước thay đổi 
ngoạn mục với một nữ diễn viên từng 
rất vô duyên, chật vật trên màn ảnh nhỏ. 

Tuấn phonG

Amy Adams trong 
phim Arrival
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Thaihabooks dành tặng 2 cuốn/đầu sách cho các độc giả Tạp chí  
Truyền hình gửi đăng kí sớm nhất về địa chỉ: tangsachvtv@gmail.com.

Được minh 
họa bằng 

những hình ảnh 
sống động, Cùng 
nhau sẽ đi xa hơn 
là câu chuyện của 
ba người bạn - ba 
đứa trẻ sống ở 
một nơi rất ổn 
nhưng không 

được tuyệt cho lắm. dù chúng có những khoảnh khắc hạnh 
phúc trên một sân chơi, nhưng chúng sống trong nỗi sợ của 
chiếc bóng “vị vua của sân chơi”. Cậu bé chỉ quan tâm đến 
bản thân và tình trạng của mình. Kết quả, những đứa trẻ kia 
cũng tự khiến bản thân dính vào nỗi sợ bị sự chú ý. 

Cuốn sách mang đến thông điệp: hành trình đến với 
sự nghiệp lãnh đạo lớn lao và có một sự nghiệp trọn vẹn 
không bao giờ là dễ dàng hay nhanh chóng. nhiều người 
trong chúng ta may mắn tìm được một công việc có ý 
nghĩa, trong một môi trường an toàn, vậy thì chúng ta 
cũng phải có trách nhiệm chia sẻ những lợi ích đó với 
càng nhiều người càng tốt.

Cùng nhau sẽ Đi xa hơn 

ngủ ngon cùng 
hươu con 

được “thiết kế” để 
giúp cha mẹ giảm 
bớt gánh nặng và 
khó khăn trong lịch 
trình giúp con đi 
ngủ mỗi tối. Các 
bé không chỉ nhanh 
chóng bị thu hút 
và đắm chìm vào 
thế giới hình ảnh 
minh hoạ tuyệt đẹp 
của cuốn sách mà 
bố mẹ cũng có thể 
dễ dàng nhận ra sự 
khoa học trong cách 
sử dụng ngôn từ và 
vần điệu. Việc lặp 
lại các cụm từ chính, ngôn ngữ gợi mở, êm ái cùng các từ 
hình tượng và khuyến khích các hoạt động đi ngủ như “duỗi 
dài người”, “ngáp”, đều giúp bố mẹ trong việc thư giãn cùng 
con để đi vào giấc ngủ.

ngủ ngon Cùng hươu Con

Khóc, buồn, nhưng đừng 
bao giờ gục ngã (Cry, 

heart, But never Break) - 
một cuốn truyện cho thiếu 
nhi đã lí giải rất thông 
minh và đầy đủ cho con trẻ 
về cái chết. 

nhà văn người Đan 
Mạch, Ringtved được biết 
đến với những cuốn truyện 
hài hước, nhưng riêng cuốn 
này được thai nghén từ sự 
trải nghiệm sâu sắc của 

tác giả - khi mẹ của ông đang hấp hối và cố gắng giải 
thích cho những đứa cháu nội của mình về cái chết, bằng 
những câu từ thật nhẹ nhàng: “hãy khóc, hãy đớn đau, 
nhưng đừng bao giờ gục ngã.” Đó là cách mà bà đã an 
ủi những đứa cháu rằng, thay vì chống lại, hãy cho phép 
những cảm xúc tiếc thương, buồn bã đó được đến với 
mình, sau đó gấp nó lại trong một trang của cuộc sống, 
tiếp tục lật mở những trang tiếp theo.

khóC, buồn, nhưng không bao giờ 
gụC ngã Tại sao rất nhiều người trong chúng ta thừa cân trong 

khi đều biết rằng tình trạng đó không hề tốt cho 
sức khỏe? Tại sao chúng ta lại quá chú trọng đến vấn đề 
“người bạn đời lí tưởng”? Tại sao hình ảnh bà mẹ cho 
con bú lại bị cho là phản cảm trong khi những pha đấu 
súng, bắn giết lẫn nhau trên sóng truyền hình lại không 
bị cho là như vậy? Và trên hết, điều gì đã khiến chúng 
ta, những cư dân cùng 
sống trên hành tinh 
này, lại khác nhau 
nhiều đến như vậy? 
Câu trả lời nằm trong 
Mật mã văn hóa. Tác 
giả Clore Rapaille 
đã lần đầu tiên tiết 
lộ những kĩ thuật và 
kinh nghiệm ông đã 
sử dụng để giúp hàng 
chục công ty trong 
Fortune 100 tăng 
trưởng lợi nhuận và 
đạt được thành công 
mong muốn.

mậT mã văn hóa

mailto:tangsachvtv@gmail.com
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phóng Viên

Đây có phải là lần đầu tiên anh 
tham gia một buổi công chiếu phim tại 
nước ngoài? anh có thể chia sẻ cảm 
xúc của mình?

Buổi công chiếu Kong: Skull Island 
không phải là sự kiện đầu tiên tôi tham 
gia tác nghiệp tại nước ngoài. Trước đó, 
tôi cũng đã may mắn có cơ hội được 
tham gia buổi công chiếu của một vài 
bộ phim khác như: Batman vs Superman 
hay Independence day: Resurgence… 
Vì không phải là lần đầu tiên nên không 
quá hồi hộp như những lần trước, nhưng 
thay vào đó tôi cảm thấy rất hào hứng 

vì Kong: Skull Island là bom tấn 
hollywood đầu tiên ghi hình tại 
Việt nam. 

Hành trình đến với Los angeles 
của anh diễn ra như thế nào?

Thời gian tôi tham gia buổi họp báo 
với đoàn làm phim Kong: Skull Island 
là thời điểm diễn ra một loạt các sự kiện 
giải trí lớn. ngay từ khi được mời, tôi 
đã rất nóng lòng được tham quan và 
khám phá những địa điểm nổi tiếng như: 
staples Center - nơi diễn ra giải Grammy 
trước đó vài ngày, bảo tàng giải Grammy 
và kinh đô điện ảnh hollywood. Bên 
cạnh đó, tôi vẫn tham gia các buổi họp 
báo và công chiếu phim. 

dưới góc nhìn của một phóng viên 
văn hóa như anh, Kinh đô điện ảnh Thế 
giới chắc hẳn rất nhiều điều thú vị?

Đúng vậy, được tới kinh đô điện 
ảnh hollywood ngay trước thềm lễ trao 
giải oscar có lẽ là một trong những lần 
tác nghiệp đáng nhớ nhất của tôi. Tôi 

đã có cơ hội tới những địa điểm mà 
trước đây chỉ nhìn thấy qua màn ảnh và 
các phương tiện truyền thông. Với một 
phóng viên văn hoá hàng ngày làm việc 
liên quan đến những sản phẩm giải trí 
của hollywood, việc tới thăm và được 
nhìn tận mắt một địa điểm nổi tiếng như 
vậy với tôi như là một giấc mơ trở thành 
sự thật.

Việc được trực tiếp đến tham gia lễ 
ra mắt phim kong: skull island tại Los 
angeles hẳn có rất nhiều ý nghĩa với anh?

Theo dõi bộ phim cũng như các hoạt 
động của đoàn làm phim từ khi ghi hình 
tại Việt nam, tôi rất tò mò không rõ bối 
cảnh của Việt nam sẽ lên phim như thế 
nào. Và khi được tham gia buổi công 

Đến Với kinh Đô Điện ảnh Thế 
giới Trong dịp công chiếu bộ 
phim bom Tấn Đầu Tiên Thực hiện 
Tại ViệT nam - KoNg: sKuLL isLaNd 
Đang chuẩn bị diễn ra, phóng 
Viên duy linh của Trung Tâm Tin 
Tức VTV24 Đã có chuyến Tác 
nghiệp ấn Tượng.

hành Trình 
táC NgHiệP tại 
los angeles 

PV Duy Linh

PV Duy Linh tại Los Angeles
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chiếu bộ phim với báo chí quốc tế, nhìn 
thấy những hình ảnh của đất nước chúng 
ta hiện lên trên phim, lắng nghe chia 
sẻ của các nhà báo quốc tế về đất nước 
mình đẹp như thế nào, tôi thực sự thấy 
vô cùng tự hào.

Quang cảnh và không khí của 
buổi lễ diễn ra như thế nào ạ? Điều gì 
gây ấn tượng nhất đối với anh?

Bên cạnh việc đem các bối cảnh 
trong bộ phim tới dựng lại tại buổi họp 
báo, nhà sản xuất đã chuẩn bị rất kĩ 
các phương tiện tác nghiệp cho phóng 
viên. do lịch trình của các ngôi sao 
hollywood rất kín nên mỗi đơn vị báo 
chí chỉ có tối đa 6 phút để phỏng vấn một 
diễn viên. Điều này đòi hỏi mỗi người 
khi tác nghiệp cần phải chuẩn bị rất kĩ 
nội dung câu hỏi vì cơ hội chỉ có một lần. 
Điều đặc biệt ấn tượng với tôi là buổi 
công chiếu và gặp gỡ đoàn làm phim lần 
này được tổ chức tại Mỹ có sự tham gia 
của hơn 50 phóng viên đến từ khắp các 
nơi trên thế giới. Đây cũng là cơ hội tốt 
để tôi gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh 
nghiệm với những người bạn mới.

Đạo diễn Jordan Vogt - Robert 
hẳn sẽ có chút ưu ái khi trò chuyện với 
một phóng viên Việt Nam - đất nước có 
một ý nghĩa đặc biệt với kong: skull 
island?

Đúng vậy. sau khi thực hiện bài 
phỏng vấn với các thành viên khác, tôi 
được thông báo là Jordan sẽ dành cho 
tôi một cuộc phỏng vấn đặc biệt, kéo dài 
hơn thời gian quy định vì tôi là phóng 

viên đến từ Việt nam. Buổi phỏng vấn 
kéo dài gần 30 phút vì những câu chuyện 
của vị đạo diễn về Việt nam dường như 
không bao giờ kết thúc. Jordan chia sẻ 
với tôi rất nhiều về tình yêu ông dành 
cho đất nước, con người Việt nam. Đạo 
diễn hứa hẹn sẽ trở lại và giúp các nhà 
làm phim nước ta thực hiện các dự án 
phim của mình và biết đâu sẽ tiếp tục có 
những bộ phim của Jordan được ghi hình 
tại Việt nam.

Trong suốt quá trình tác nghiệp 
tại L.a, chắc hẳn anh có rất nhiều kỉ 
niệm đáng nhớ?

do điều kiện đi tác nghiệp một mình 
mà không có quay phim đi cùng nên các 
sự kiện bên lề tôi đều phải tự thân vận 

động. Để có thể ghi hình được quang 
cảnh buổi công chiếu và phỏng vấn khán 
giả, nhà báo nước ngoài, tôi thường sử 
dụng các thiết bị ghi hình sẵn có như 
điện thoại di động, máy ảnh cá nhân để 

tự tác nghiệp. Thậm chí, với những 
cảnh quay cần dẫn hiện trường, tôi còn 
nhờ cả đồng nghiệp nước ngoài, cả 
người đi đường giúp đỡ để thực hiện. 
Tuy vậy, mọi người đều rất thân thiện 
và sẵn lòng giúp đỡ tôi hoàn thành công 
việc của mình.

Theo anh, điều gì là hành trang 
quan trọng nhất đối với một phóng viên 
trẻ khi tác nghiệp tại nước ngoài?

Việc tác nghiệp tại nước ngoài là một 
trải nghiệm hết sức thú vị và bổ ích với 
một phóng viên trẻ như tôi. Tôi có cơ hội 
được tiếp xúc với môi trường làm việc 
chuyên nghiệp và năng động. Điều cần 
nhất là phải chuẩn bị cho mình một tâm 
lí tự tin cũng như chuẩn bị kĩ những gì 
mình cần làm để không tự đưa mình vào 
rủi ro trong quá trình tác nghiệp. Kĩ năng 
giao tiếp cũng là một hành trang cần thiết 
để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. hi vọng trong 
tương lai, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội 
nữa để có thể trau dồi thêm kĩ năng cũng 
như kinh nghiệm làm việc tại những môi 
trường làm việc như vậy.

cảm ơn anh!
ĐặnG TRanG (Thực hiện)

Hình ảnh tác nghiệp tại Los Angeles

Cùng ĐD Jordan Vogt - Roberts 
phim Kong: Skull Island
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VT
V hồ Sơ

truyền hình

Mối quan hệ giữa Giám đốc 
Cnn Jeff Zucker và tân 
Tổng thống Mỹ donald 
Trump được cho là “bằng 

mặt nhưng không bằng lòng” kể từ sau 
khi ông Trump có những lời mang tính 
chỉ trích đối với kênh truyền hình Cnn 
trong cuộc họp báo hồi tháng 1 năm 
nay. Việc Tổng thống Trump từ chối nói 
chuyện với phóng viên Cnn với lí do 
kênh này đã đưa tin không chính xác 
dường như đã làm tổn thương sâu sắc 
tới kênh truyền hình chính trị lớn nhất 
nước Mỹ và có uy tín hàng đầu thế giới 
này. dường như donald Trump không 
có thiện ý xoa dịu căng thẳng khi chính 
quyền của ông đã từ chối cho người 
phát ngôn hay người đại diện xuất hiện 
trong các chương trình của kênh truyền 
hình Cnn trong một lệnh cấm tạm thời, 
dù rằng vẫn trả lời các câu hỏi từ phóng 
viên Cnn. 

người của Cnn cho rằng, động thái 
của nhà Trắng có thể khiến “Cnn bị 
tách ra khỏi đàn”. Jeff Zucker từng là 
người có công đưa chương trình truyền 
hình The Apprentice (người tập sự) của 
ông Trump tới nBC khi còn là Chủ tịch 
kênh này. Mâu thuẫn giữa Trump và 
Zucker được cho là bắt nguồn từ việc 
ông cảm thấy Zucker phản bội vì đã 
không lái Cnn theo hướng có thiện cảm 
với ông. song, cho dù có làm mất lòng 
chủ nhân của nhà Trắng, không vì thế 
mà vị thuyền trưởng của Cnn đánh mất 
tự tin về vị thế của Cnn. ông vẫn vững 
vàng đưa ra những quyết sách được cho 
là mang tính đột phá cho Cnn trong 
thời gian tới. 

“Cnn nhất định sẽ bứt phá trong thế 
giới truyền hình số” là mục tiêu mà Jeff 
Zucker định hướng cho Cnn. Gần 10 
năm trước đây, khi còn là Chủ tịch của 
hãng nBC universal, Zucker đã từng 
nổi tiếng với cảnh báo rằng, các công ty 
truyền thông đang bị đe dọa bởi “đồng 
đôla truyền hình analog sẽ bị mua bằng 
đồng pennies kĩ thuật số”. Trong kỉ 
nguyên của mạng xã hội và di động trực 

tuyến, ông đã thấy trước, truyền hình số 
mới là nơi tụ tập của khán giả trẻ và sẽ 
còn liên tục tăng trưởng trong tương lai.

Đây cũng chính là lí do Jeff Zucker 
quyết định đầu tư nguồn lực tối đa vào 
Cnn digital. Các nền tảng di động và 
web được xây dựng cụ thể như Cnn 
politics, Cnn Money và Cnn Tech đã 
đóng góp đáng kể trong việc khẳng định 
sức mạnh to lớn của Cnn trong lĩnh 
vực tin tức số trong thời gian qua, theo 
thống kê của comscore, nó giúp Cnn 
thu hút khoảng 105 triệu lượt người xem 
mỗi tháng tính trong năm 2016. Con số 
này ở yahoo news là 93 triệu, The new 
york Times là 85 triệu, The huffington 
post là 80 triệu, và BuzzFeed là 77 triệu. 
Comscore cũng liệt kê ba nội dung số 
của Cnn nhận được nhiều người xem 
nhất trong năm 2016 là vụ nổ súng tại 
câu lạc bộ pulse (37 triệu lượt người 
xem), đêm công bố kết quả bầu cử Tổng 
thống Mỹ (32 triệu lượt người xem) và 
vụ tấn công khủng bố tại Brussels (22 
triệu lượt xem).

doanh thu số của Cnn đạt xấp xỉ 
150 triệu usd trong năm 2016. Với 

CNN tham vọng 
thống trị 
thế giới số

cnn sẽ hướng Đến mục 
Tiêu Thống Trị Trong lĩnh 

Vực Truyền hình số. kế 
hoạch này Được giám Đốc 

hãng Thông Tấn cnn JEff 
ZuckEr TiếT lộ Vào Đầu 

Tháng 3 Vừa qua. 

Chủ tịch CNN Jeff Zucker

Zucker vẫn hoàn toàn tự tin dù  
CNN không được lòng Nhà Trắng
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doanh thu số toàn cầu vượt truyền hình 
truyền thống trong năm qua, Zucker 
có nhiệm vụ tiếp tục đưa con số tăng 
trưởng lên 1 tỉ usd trong 5 năm tiếp 
theo. “năm ngoái, chúng tôi đã thuê 
thêm 250 nhân viên để đáp ứng yêu cầu 
công việc mới. Tôi muốn Cnn sẽ phải 
là công ty truyền thông số hàng đầu bên 
ngoài thung lũng silicon”.

di sản kế thừa từ thương hiệu Cnn 
vừa là lợi thế nhưng cũng là bất lợi 
trong hành trình phát triển mục tiêu số. 
paul Verna, chuyên gia phân tích cao 
cấp của công ty eMarketer cho rằng, 
nếu so với những gương mặt mới nổi 
trong lĩnh vực tin tức số như BuzzFeed 
hay Vice thì Cnn sẽ phải “đi bộ” chậm 
hơn một chút, bởi họ sẽ không thể đi 
chệch khỏi đường ray mô hình báo chí 
truyền thống như nhiều công ty khác. 
Trên thực tế, trong tháng 1 vừa qua, 
BuzzFeed thu hút được 44,5 triệu lượt 
người xem so với 35,8 triệu lượt của 
trang Cnn.com. nếu như lứa tuổi khán 
giả trung bình của Cnn TV là 58 thì 
Cnn.com đã thành công hơn trong việc 
thu hút khán giả trẻ song vẫn chưa thế 
so bì với những thương hiệu tin tức số 
chuyên biệt. 

Jeff Zucker đang cố gắng kết nối 
với khán giả trẻ tuổi bằng cách ra mắt 
những công ty độc lập được Cnn cung 

cấp vốn nhưng vẫn có nền tảng số hoàn 
toàn độc lập. Đầu tiên phải kể đến Great 
Big story ra đời năm 2015, công ty 
chuyên cung cấp các video trực tuyến 
với 40 nhân viên làm việc tại tòa nhà 
Manhattan, cách trụ sở chính của Cnn 
3 dặm, nhưng lại rất gần với BuzzFeed. 

những kế hoạch ngắn hạn phục vụ 
chiến lược dài hơi của Cnn đã dần 
được hé lộ, điển hình như việc ra mắt 
chương trình số trực tiếp vào 17h hàng 
ngày do nhà làm phim kiêm nghệ sĩ 
đường phố nổi tiếng Casey neistat (ngôi 
sao với 6,5 triệu người theo dõi trên 
youTube) chủ trì. Tháng 11 năm ngoái, 
Cnn đã đánh bại nhiều đối thủ trong 
việc mua lại công ty của neistat với 
số tiền trị giá 25 triệu usd. ngoài ra, 
Cnn cũng tăng cường hợp tác chặt chẽ 
hơn nữa với các ngôi sao truyền hình 
như anthony Bourdain (người nổi tiếng 
với series chương trình Parts Unknown 
(những điều chưa biết) trên Cnn. Bản 
hợp đồng mới với Bourdain bao gồm 
việc ra mắt công ty di động đầu tiên với 
tên gọi Explore parts unknown, nhằm 
phục vụ mục đích sản xuất những nội 
dung số trong thời gian tới. Theo như 
Bourdain đánh giá, đây là một cơ hội 

giúp Cnn “đi xa hơn, sâu hơn, lạ hơn 
và thông minh hơn bao giờ hết”. 

Ban lãnh đạo Cnn tự tin rằng, họ sẽ 
thoải mái vượt qua các đối tượng truyền 
hình cáp truyền thống trong việc khẳng 
định thương hiệu ở lĩnh vực không gian 
số. Cuộc đua này chắc chắn sẽ ngày 
càng trở nên gay cấn hơn. Fox news, 
một gương mặt cáp đình đám 15 năm 
qua tại Mỹ cũng ngày càng đầu tư sâu 
rộng hơn nữa vào truyền thông xã hội. 
Tháng 12/2016, ông chủ của Fox là 
Rupert Murdoch đã tuyên bố chính thức 
gia nhập một cách nghiêm túc vào cuộc 
chơi số. 

Với Cnn, hãng này sẽ có lợi thế tiếp 
cận được khoảng 130 triệu khách hàng 
di động sau khi thương vụ thâu tóm của 
tập đoàn viễn thông aT&T đối với Time 
Warner (chủ sở hữu của Cnn) có hiệu 
lực pháp lí.

“ngày hôm qua, khi nói về Cnn, 
mọi người sẽ nghĩ đến truyền hình, 
chính trị và donald Trump. Thế nhưng, 
còn một câu chuyện chưa kể, nó đang 
diễn ra từng ngày tại Cnn, đó là truyền 
hình số. Cnn sẽ mang một diện mạo 
mới, một tầm cao mới”, Jeff Zucker hào 
hứng khi nói về hoài bão số của Cnn.

an Khê (Theo Hollywood Reporter)

Cựu Tổng thống Mỹ Obama và Anthony Bourdain 
trong chương trình Parts Unknown trên CNN

BuzzFeed - một trong những  
đối thủ đáng gờm của CNN

Casey Neistat một trong những ngôi sao  
nổi tiếng được CNN đưa lên internet

Bứt phá trong lĩnh vực tin tức trực tuyến 
với lượng khán giả khoảng 100 triệu người 
xem mỗi tháng, đánh bại Vice và 
BuzzFeed, đưa những ngôi sao truyền hình 
như anthony Bourdain và W. Kamau Bell 
lên internet… là những chiến lược trước 
mắt mà Zucker sẽ thực hiện nhằm hiện 
thực hóa giấc mơ “bá chủ thế giới số” 
trong thời gian tới.

http://cnn.com/
http://cnn.com/
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VT
Vphía Sau

màn hình

Trong xã hội luôn tồn tại nhiều 
nghề khác nhau. Tuy nhiên, sự 
“khác biệt” môi trường, thời 

gian đã tạo ra sự đặc biệt của nghề cũng 
hình thành tính cách riêng của người 
lao động. Xuất hiện trong series chương 
trình Nghề đặc biệt, phần lớn là những 
nghề thầm lặng, ít người nhìn thấy và 
thấu hiểu được những vất vả khó khăn 
cũng như rủi ro mà người lao động phải 
đối mặt. Vì vậy, chúng tôi dự kiến, mỗi 
tập phim sẽ nói về một nghề đặc biệt với 

câu chuyện cụ thể về một hoặc nhiều 
nhân vật là người lao động trực tiếp. Mục 
đích của dự án này là để xã hội có thêm 
thông tin về các nghề đặc biệt, đồng thời 
cảm thông, chia sẻ với những nỗ lực, cố 
gắng thậm chí hi sinh của những người 
lao động đang ngày đêm làm việc thầm 
lặng để cống hiến cho xã hội. Xuất phát 
từ mong muốn đó, ekip thực hiện dự án 
Nghề đặc biệt đã bắt tay thực hiện số đầu 
tiên với nghề lái tàu hoả - một nghề nghe 
rất quen nhưng lại xa lạ. 

Lái tàu có khác với điều khiển các 
loại phương tiện giao thông khác? Lái 
tàu dễ hay khó hơn lái ô tô, tàu thuỷ? 
phần lớn mọi người đã từng một lần đi 
tàu hoả, song mấy ai được nhìn thấy 
người lái tàu? Đó chính là sự khác biệt 
lớn giữa nghề đặc biệt với nghề bình 
thường nên ekip sản xuất quyết định 
chọn chiều 30 Tết năm Bính Thân để 
bắt đầu ghi hình bộ phim về nghề lái 
tàu hoả. Đó là mốc thời gian quan trọng 
trong năm đối với mỗi người, mỗi nhà, 
song với nghề lái tàu thì đó lại là thời 
gian phải phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao 
của hành khách. nhiều người hỏi tại sao 
lại chọn ngày 30 Tết để đi quay nghề lái 
tàu? ngay cả anh em lái tàu cũng có câu 
hỏi tương tự. Bởi với họ, đó là một công 
việc bình thường và việc đi làm vào ngày 

Để Tôn Vinh những người lao Động gắn bó Với các nghề Đặc biệT, 
Trung Tâm pTl&ps, Đài ThVn Đã Xây dựng dự án phim Tài liệu mang 
Tên NgHề Đặc BiệT (dự kiến pháT sóng Trên kênh VTV1 Vào khung giờ 
Tối Thứ hai, ba, năm hàng Tuần). Tập phim Đầu Tiên Về NgHề LÁi Tàu Đã 
Được Đạo diễn hoàng long bấm máy Đúng ngày 30 TếT Với nhiều cảm 
Xúc rấT Đặc biệT.

Chuyến Tàu 
xuyêN tHời giaN

Chuyến tàu mùa xuân khởi hành chiều 30 Tết Ekip làm phim bàn bạc về các cảnh quay

Ghi hình trong buồng lái Tác nghiệp trên tàu bằng thiết bị mới
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Tết cũng là chuyện bình thường. nhưng 
đối với các nhà làm phim, cái sự bình 
thường đó lại là cái đặc biệt để khai thác. 
Thế nên, anh em trong ekip làm phim 
đều cảm thấy phấn chấn đến lạ kì khi lần 
đầu tiên đi tàu vào ngày cuối cùng trong 
năm trên chặng đường từ hà nội tới Đà 
nẵng và được đón Giao thừa trên tàu. 

Khởi đầu từ ga hà nội lúc 13h30 
ngày 30 Tết. Khi đó trên tàu có gần một 
trăm hành khách. họ là những người 
lao động, vì nhiều lí do khác nhau đến 
ngày cùng tháng tận mới được về nhà. 
Con tàu Tn1 hà nội - Tp hCM là tàu 
thường, hay còn gọi là tàu chợ bởi ga 
nào cũng dừng. Bắt đầu từ ga phủ Lý, 
nam Định, ninh Bình, Thanh hoá, sau 
mỗi lần tàu dừng bánh, lại có thêm vài 
người xuống tàu. Con tàu vơi dần về 
trọng lượng nhưng nặng dần về cảm xúc. 
12 toa xe cùng với công suất thiết kế 650 
hành khách nhưng toa nào cũng rất vắng, 
nhiều toa không có người. Cảnh này 
chẳng mấy khi gặp trong năm. Thời khắc 
chuyển giao của đất trời cũng đến. Lúc 
đồng hồ điểm 12h cũng là lúc con tàu 
xuyên thời gian của chúng tôi có mặt trên 
đất Đồng hới, Quảng Bình. Mảnh đất 
anh hùng giàu truyền thống cách mạng 
đón chúng tôi bằng hàng loạt tràng pháo 
bông của bà con mừng năm mới. nhìn 
qua ô cửa toa tàu sao mà tâm trạng lâng 
lâng đến thế. 

Thời điểm Giao thừa, còn đúng 10 
hành khách. Công ty Cp Vận tải đường 
sắt hà nội, đơn vị quản lí, kinh doanh 
chuyến tàu đã tổ chức đón Giao thừa 
cho hành khách trên toa căng tin. Trong 
số hành khách lúc đó có đến sáu người 
nước ngoài, họ đến từ pháp, philippines, 
Malaysia, Campuchia. Bốn khách còn 

lại là người Việt, trong đó có hai người 
đang lao động tại singapore mới xuống 
sân bay nội Bài lúc 12h trưa cùng ngày. 
Một bữa tiệc nhỏ trên một toa tàu đang di 
chuyển xuyên thời gian trên dải đất hình 
chữ s với những con người xa lạ từ nhiều 
miền quê, nhiều quốc tịch sao lại cảm 
động đến thế. Tất cả như trong một gia 
đình. họ cùng nhau cụng li, hát hò, chúc 
tụng bằng cả tiếng Việt và tiếng anh. Tại 
thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm 
mới, mọi người đều quên đi nỗi nhớ nhà 
để cùng cảm nhận về sự thay đổi của đất 
trời và giá trị của cuộc sống mà mình 
đang có. Chúng tôi, những người làm 
phim trên chuyến hành trình đặc biệt này 
không chỉ ghi lại được cái Tết đặc biệt 
trên tàu bằng hình ảnh mà còn ghi được 
cả cảm xúc chân thật của mỗi vị khách 
có mặt. 

Trong khi tiệc đón Giao thừa được 
tiến hành trên toa căng tin ở sát đầu tàu 
thì trên toa đầu tiên, kíp lái tàu gồm hai 
người do lái tàu Trần Đình Khương điều 
khiển vẫn tập trung trên cung đường 
vắng nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. 
Ba mươi mốt năm lái tàu thì hơn hai 

mươi năm anh phải đón Tết trên tàu. 
phía trước là nhiều nguy hiểm rình rập 
bởi hàng nghìn con đường ngang tự phát, 
rồi nhà cửa lấn chiếm hành lang an toàn 
mọc lên san sát. phía sau là những hành 
khách mong được về nhà an toàn. Vậy 
làm thế nào để chạy đúng giờ, về ga 
an toàn? Đó là mục tiêu mà mỗi lái tàu 
đều đặt ra cho mình trước khi bước vào 
buồng lái. Trong những ngày Tết, việc lái 
tàu trở nên căng thẳng hơn đối với người 

cầm vô lăng. Bởi họ bị chi phối bởi cảm 
xúc cá nhân, cảm xúc với không gian, 
thời gian. nhưng đó cũng là thời gian 
mà người lái tàu cảm thấy ý nghĩa nhất. 
Đưa đoàn tàu về các ga đúng giờ, nhất là 
ga cuối cùng an toàn là niềm vui khó tả 
của người lái tàu. họ đã đưa niềm vui về 
với mọi nhà, mang sum họp tới mỗi gia 
đình, mang hạnh phúc về các miền quê.

Chuyến tàu xuyên thời gian mà 
chúng tôi may mắn có mặt sẽ đi tới bến 
cuối cùng là Tp. hCM, nhưng chúng tôi 
dừng ở ga Đà nẵng và trở lại hà nội 
vào mùng 2 Tết Đinh dậu, bởi theo quy 
định của ngành đường sắt, việc quản lí 
đầu máy toa xe lại do hai đơn vị quản 
lí và được chia ra hai cung chặng là hà 
nội - Đà nẵng, Đà nẵng - Tp. hCM. 
hành trình từ Đà nẵng về hà nội cũng 
rất nhiều thú vị. Chúng tôi đã ghi hình 
được các hoạt động trên tàu, đặc biệt là 
công việc của những người lái tàu trên 
chặng đường dài 500km, được ngắm, 
được cảm nhận đất nước, con người Việt 
nam trong bình minh, hoàng hôn hay 
trưa nắng. Đó không chỉ là câu chuyện 
về những người lái tàu trên chuyến tàu 
“vắt” từ năm Bính Thân sang năm Đinh 
dậu mà chúng tôi có may mắn được 
đồng hành.

yến TRanG (Ghi)

Ekip làm phim đón Giao thừa trên tàu

Series PTL nghề đặc biệt có 
thời lượng 25p/tập. Ngoài 
phát sóng trên kênh VTV1, 
phim còn được phát trực tiếp 
trên fanpage VTV với sự 
tương tác của khán giả quan 
tâm. Tập PTL về nghề lái tàu đang 
được ekip thực hiện hoàn thiện, dự 
kiến sẽ lên sóng vào đầu tháng 4 
năm 2017. 

Trưởng tàu TN1 đang nói lời chúc Tết đến 
tất cả hành khách đón Giao thừa trên tàu
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hơn 10 năm lên sóng, TaLK 
VieTNaM là chương Trình duy 

nhấT do ban Truyền hình Đối 
ngoại Thực hiện Được pháT 

sóng cả Trên hai kênh VTV1 Và 
VTV4 Và là chuyên mục 

Talkshow giữ sóng lâu nhấT 
Trên Truyền hình ViệT nam. 

bTV lê hoàng linh - phó 
Trưởng phòng Tiếng anh bậT 

mí chuyện hậu Trường Thú Vị 
của chương Trình Và mùa TaLK 

VieTNaM mới Đang bắT Đầu  
khởi Động.

 chắc hẳn ekip thực hiện đã có 
những bí quyết riêng để tạo thương 
hiệu cho chương trình?

hành trình hơn 10 năm lên sóng cũng 
là chừng ấy thời gian chúng tôi cố gắng 
kiếm tìm những nhân vật, những câu 
chuyện có ý nghĩa để chia sẻ với quý 
vị khán giả. Thực ra, việc tìm kiếm này 
cũng khá vất vả do đặc thù chương trình 
là ngôn ngữ tiếng anh và thời lượng dài. 
Chúng tôi cũng luôn đề cao yếu tố mới lạ 
trong các chương trình nên để “chọn mặt 
gửi vàng” thì ekip cũng phải kiên nhẫn 
kiếm tìm.

Ở mỗi nhân vật, chúng tôi đều tìm 
cách khai thác những khía cạnh về cuộc 
sống, công việc, những đóng góp của 
họ theo một cách gần gũi và chân thành 
nhất. Bản thân những người làm chương 
trình cũng vào vai khán giả để xem mình 
sẽ muốn được nghe điều gì từ họ. Có 
lẽ vì thế mà các nhân vật cảm thấy rất 
thoải mái khi tham gia Talk Vietnam: họ 
có cơ hội bộc lộ suy nghĩ và tâm huyết, 
từ đó toát lên thần thái cần có để kể câu 
chuyện một cách hấp dẫn nhất. Ví dụ như 
trong chương trình trò chuyện với hoàng 
tử William, dù ekip không có thời gian 
được tiếp xúc từ trước, nhưng chúng tôi 
đã đọc tất cả các tài liệu viết về hoàng 
tử và thiết kế câu hỏi sao cho hoàng tử 
luôn cảm thấy mình đang kể chuyện chứ 
không phải trả lời phỏng vấn. Kết quả là 
những câu chuyện rất đời thường của gia 
đình hoàng tử - điều ông ít khi chia sẻ, 
đã được hàng loạt 
tờ báo lớn trên thế 
giới dẫn lại và lấy 
nguồn là từ Talk 
Vietnam của VTV. 
sau buổi ghi hình 
dài 40 phút, hoàng 
tử cũng chia sẻ rằng 
đây là cuộc nói 

chuyện với truyền thông dài nhất và thoải 
mái nhất từ trước đến giờ.

 Là người tổ chức sản xuất, 
Hoàng Linh có thể chia sẻ chuyện hậu 
trường tiếp cận các khách mời, đặc biệt 
là người nước ngoài? 

Tiếp cận với khách mời luôn là điều 
thú vị với những người tổ chức sản xuất 
như chúng tôi, vì nó giống như đi lạc vào 
một thế giới mới vậy. nếu làm về vấn 
đề cựu binh, chúng tôi phải tự trang bị 
cho mình hàng loạt kiến thức về các trận 
đánh, từ vựng về quân đội hay những 
tâm tư, suy nghĩ thường có của những 
người từng trải qua chiến tranh; làm về 
âm nhạc, nhất là nhạc cổ điển hoặc nhạc 
đương đại, chúng tôi cũng phải tìm đọc 
nhạc lí cơ bản, tìm hiểu kĩ về lịch sử và 
các trường phái âm nhạc để hỏi cho đúng 
và trúng. Rồi những chủ đề chuyên sâu 
như nghiên cứu về lịch sử thuyền gỗ và 
kĩ thuật đóng tàu Việt nam, hay cách 

chăm sóc người có 
chứng Cp (Cerebral 
palsy - tiếng Việt hay 
gọi là “bại não”), hoặc 
phân tích các bước để 
làm sô-cô-la ngon hảo 
hạng. Đó là chưa kể khi 
nhân vật là nhà khoa 
học đạt giải nobel, 
chúng tôi cũng “tự 

Chúng tôi tâm niệm rằng, mình phải 
thật hiểu và yêu nhân vật của mình 
thì mới kể được chính xác và “có 
chất” nhất câu chuyện của họ. 
Được tiếp xúc với các nhân vật và 
lan toả thông điệp của họ, bản thân 
chúng tôi cũng được truyền cảm 
hứng rất nhiều

Phía sau  
mỗi nhân vật



51

nhiên” trở thành những người vô cùng am 
hiểu về lĩnh vực đó. 

Có câu chuyện chúng tôi phải đợi 3 
năm, 5 năm để đủ “chín” mới có thể làm 
được. Ví dụ như câu chuyện của cô ca sĩ 
gốc Việt alice svensson, Á quân cuộc 
thi Thần tượng âm nhạc Thuỵ Điển năm 
2008. Mặc dù đã tiếp cận được với nhân 
vật vào năm 2011, nhưng phải đến 5 năm 
sau, chúng tôi mới có cơ hội kết nối để cô 
trở về Việt 
nam tìm mẹ 
ruột và người 
chị song sinh 
của mình. 
hay như nhà 
báo, nhiếp 
ảnh gia người 
Mỹ Catherine 
Karnow, 
người đã 
chụp những 
bức ảnh rất 
có hồn về 
Đại tướng Võ 
nguyên Giáp 
từ năm 1994, 
việc tiếp cận để hiểu được toàn bộ câu 
chuyện và mối thâm tình giữa Catherine 
và gia đình Đại tướng cũng không phải 
“một sớm một chiều”. Chúng tôi đã theo 
cô đến Điện Biên, lên Mường phăng để 
gợi lại cảm xúc khi cô là nhiếp ảnh gia 
nước ngoài duy nhất được chụp ảnh Đại 
tướng, theo cô vào thành phố Biên hoà để 
gặp người đã tạo nên bức ảnh Đại tướng từ 
8.800 bức ảnh nhỏ của cô. Chúng tôi cũng 
may mắn được đến nhà Đại tướng để hiểu 
hết sự kính trọng của cô với Đại tướng và 
lột tả sự xúc động thực sự của cô khi nghe 
tin Đại tướng qua đời. Chương trình cũng 
vì thế mà rất giàu cảm xúc và được nhiều 
khán giả khen ngợi.

 các nhân vật khách mời chính là 
những người truyền cảm hứng cho ekip 
sản xuất cũng như cho đông đảo khán 
giả của Talk Vietnam?

Khi gặp nhiều người và hiểu câu 
chuyện, chúng tôi mới thấy mình may 
mắn như thế nào. Cuộc đời này đúng là 
còn nhiều chuyện phi thường mà chúng 
ta không tưởng tượng nổi: một người đàn 
ông người anh bị ung thư giai đoạn cuối 
đã bán hết nhà cửa để thoả nguyện ước mơ 
đạp xe vòng quanh thế giới, trong hành 
trình đi qua Việt nam, ông đã chia sẻ câu 

Trò chuyện với giáo sư Kaya và Christine -  
những chuyên gia “giải mã” giấc mơ

BTV Lê Hoàng Linh 
(người đeo kính), 
một trong những 
TCSX của Talk 
Vietnam đang mời 
hoàng tử Anh 
William vào trường 
quay VTV.

Trò chuyện với Thanh Vũ, cô gái Việt chinh phục 
4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới.

chuyện ý chí vượt qua bệnh tật; hay một 
người mẹ Canada đã hơn 20 năm kiên 
trì chăm sóc cô con gái bị chứng Cp ở 
thể nặng nhất, phải ngồi xe lăn, không 
nói được nhưng cô bé đã học hết lớp 12 
trường trung học cùng với các bạn đồng 
trang lứa khác và hoà nhập được với 
cuộc sống bình thường. 

là sẽ phát sóng theo mùa. Khán giả sẽ 
được theo dõi 13 chương trình mới liên 
tục hàng tuần vào các tối Chủ nhật của 
mùa thứ nhất bắt đầu từ tháng 3/2017 
với nhiều câu chuyện thú vị. Có thể kể 
đến câu chuyện của nguyên Lê và ngô 
hồng Quang, hai nhạc sĩ gốc Việt tài 
năng đã tôn vinh âm nhạc Việt trong 
chất liệu đương đại của thế giới; trò 
chuyện với vợ chồng chuyên gia giải 
mã giấc mơ và ngôn ngữ biểu tượng 
người Canada nổi tiếng thế giới Kaya - 
Christine về những bí ẩn đằng sau giấc 
mơ của chúng ta. Talk Vietnam cũng sẽ 
phỏng vấn Thanh Vũ, cô gái Việt đầu 
tiên vượt qua thử thách chạy 1.000km 
qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới: 
atacama, Gobi, antarctica, namibia; 

Julia shaw - người phụ nữ anh mở trung 
tâm dạy lái thuyền buồm thể thao đầu tiên 
tại Mũi né; Thomas Guggler, Chủ tịch hiệp 
hội Đầu bếp thế giới về niềm đam mê với 
ẩm thực Việt nam. Khán giả cũng sẽ được 
nghe câu chuyện khởi nghiệp của cô gái 
gốc Việt Esther nguyễn với dịch vụ nghe 
nhạc trực tuyến hay cặp vợ chồng người 
nhật yosuke và sunny Masuko với pizza 
kiểu nhật nổi tiếng khắp thế giới. Cũng 
giống như năm 2016, năm nay những cuộc 
trò chuyện của Talk Vietnam không chỉ diễn 
ra tại trường quay mà khách mời được đưa 
tới hiện trường, khi ở bờ biển, lúc ở giữa 
đường phố… hi vọng sẽ đem đến nhiều 
cảm giác mới mẻ cho quý khán giả.

cảm ơn Hoàng Linh!
Mai Chi (Thực hiện).

 Mùa Talk 
Vietnam 2017 đã 
khởi động, Hoàng 
Linh có thể bật mí đôi 
chút về những đề tài 
hứa hẹn nhiều hấp 
dẫn với khán giả sắp 
lên sóng tới đây?

năm nay, điểm 
mới của Talk Vietnam 
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Đến hẹn lại lên
Buôn Ma Thuột những ngày đầu 

tháng 3, là thời điểm hoa cà phê nở 
trắng trời. Loài hoa ấy là một nét đẹp 
đặc trưng của vùng đất đỏ bazan, khiến 
du khách đến Buôn Ma Thuột chưa xa 
đã nhớ. pano, áp phích chào mừng Lễ 
hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6; 
Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây 
nguyên năm 2017 và hội nghị xúc tiến 
đầu tư vùng Tây nguyên lần thứ 4 giăng 
kín các con đường tuyến phố. Khách du 
lịch kéo về đông hơn bao giờ hết, không 
một nhà nghỉ, khách sạn nào trống 
phòng trong những ngày diễn ra lễ hội. 

nói về “mối thâm giao” với mảnh 
đất này, nhà báo Xuân Thu - Giám đốc 
VTV Đà nẵng tâm sự: “Qua 6 mùa lễ 

hội Cà phê Buôn Ma Thuột, VTV Đà 
nẵng đều làm trực tiếp trên sóng của 
VTV Đà nẵng hoặc trên sóng của 
VTV1, VTV2. hai năm một lần, lễ hội 
này không chỉ là chủ trương lớn của 
riêng tỉnh Đắk Lắk mà trở thành ngày 
hội lớn cho các đồng bào dân tộc ở Tây 
nguyên đối với việc trồng, chế biến và 
xuất khẩu cà phê. Đối với những người 
làm truyền hình tại VTV Đà nẵng, 
chúng tôi coi đây là lịch theo định kì 
2 năm một lần để có mặt ở đây, cùng 
với ban tổ chức của lễ hội và các công 
ty truyền thông vào cuộc ngay từ đầu 
để bàn công tác chuẩn bị nội dung đến 
công tác tuyên truyền. Công việc ấy đã 
trở thành thói quen nên quá trình thực 
hiện tương đối thuận tiện” .

ngay từ khi có kế 
hoạch tổ chức lễ hội, 
Lãnh đạo Đài ThVn 
và uBnd tỉnh Đắk 
Lắk đã có những cuộc 
họp với nhau. Riêng 
về phía VTV Đà nẵng, 
các cuộc họp chuẩn bị 
cho chương trình đã 
diễn ra từ trước đó một 
tháng. phòng Tin tức, 
phòng Truyền hình Tây 
nguyên (trước đây) 

cùng những người được 
giao phụ trách mảng Thời sự đều nhanh 
chóng lên kế hoạch tuyên truyền cho 
lễ hội. Theo đó, từ khi chưa khai mạc, 
VTV Đà nẵng đã có nhóm công tác ở 
Tây nguyên và chạy dần các tin tức, 
phóng sự để quảng bá cho lễ hội. Chỉ 
tính riêng trong đợt lễ hội, kênh VTV8 
đã phát sóng khoảng 26 phóng sự và 
các phỏng vấn, tin nối trực tiếp từ hiện 
trường cho lễ hội, rải đều trong các ngày 
và trong các bản tin. Bên cạnh đó, họ 
cũng cung cấp nhiều phóng sự cho các 
kênh của VTV1, VTV4.

TáC nghiệp mọi lúC, mọi nơi
nhân sự của VTV Đà nẵng phục vụ 

cho dịp lễ hội năm nay lên đến hơn 30 
người, gồm các biên tập, quay phim, kĩ 
thuật lưu động xe màu… Điều đặc biệt, 

VTV Đà Nẵng 
lời hẹn với Tây nguyên&

Vùng ĐấT Đỏ baZan Từ lâu Đã 
Trở Thành Điểm Tác nghiệp 
quEn Thuộc của các phóng 

Viên, biên Tập Viên, kĩ ThuậT 
Viên Thuộc VTV Đà nẵng. cũng 
bởi, VTV Đà nẵng Đã gắn bó Với 

Tây nguyên suốT 15 năm nay. Đặc 
biệT, lễ hội cà phê buôn ma 

ThuộT Đã Trở Thành lịch ThEo 
Định kì 2 năm mộT lần họ có mặT 

ở Đây, cùng ban Tổ chức của lễ 
hội Tham gia ngay Từ Đầu Để 

bàn công Tác chuẩn bị nội dung 
Đến công Tác Tuyên Truyền. 

PV VTV Đà Nẵng tác nghiệp tại lễ hội

Một tiết mục trong đêm khai mạc
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tất cả ekip đều là phái mạnh bởi thời 
gian công tác dài ngày, đòi hỏi sức khỏe 
và sự ổn định về mặt tâm lí. Các thiết bị 
hiện đại nhất phục vụ cho việc phát sóng 
hd đều được huy động từ Đà nẵng 
chạy lên Đắk Lắk cách ngày khai mạc 
một tuần. Trước khi lễ hội diễn ra, đã có 
một đoàn khảo sát để thiết lập các vị trí. 
Không chỉ phối hợp với chính quyền của 
tỉnh và công ty tổ chức sự kiện để lên 
một kịch bản hoàn hảo nhất cho chương 
trình khai mạc, bế mạc được ThTT trên 
sóng VTV1, VTV5 và VTV8, VTV 
Đà nẵng còn đảm nhận sản xuất nhiều 
phóng sự để quảng bá cùng các phóng 
sự tư liệu phát trong hai chương trình 
chính. VTV Đà nẵng xác định, đây là sự 
kiện lớn trong năm nên bất cứ sự kiện 
nào đáng chú ý trong lễ hội, toàn bộ ekip 
đều không bỏ sót. 

Là gương mặt quen thuộc trong các 
bản tin Thời sự trên VTV8, chịu trách 
nhiệm sản xuất khá nhiều phóng sự 
trong dịp lễ hội lần này, phóng viên Đỗ 
Vinh chia sẻ:  “Với sản phẩm cà phê, 
tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây nguyên 
nói chung hiện nay đã xuất khẩu tới 
khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên khắp thế giới. Qua 6 lần tổ chức lễ 
hội, số người tham gia ngày càng tăng 
lên. doanh nghiệp cũng tăng lên nhưng 
năm nay lấy người trồng cà phê làm 
trung tâm. Điều này cũng được chúng 
tôi thể hiện rất rõ trong các phóng sự. 
người nông dân được tiếp cận và sẽ 
thay đổi quy trình sản xuất, nhận thức 
của họ về giá trị của cà phê. Đó cũng là 
mục đích của lễ hội này”. 

Lần thứ hai tham gia dẫn tại Lễ hội 
cà phê, MC Trần Long tâm sự: “Đối với 

phần lễ hội các chương trình trực tiếp 
này, MC phải thực sự nắm kĩ những 
thời điểm xuất hiện trên sân khấu. Các 
chương trình lễ hội thường chia nhiều 
phần khác nhau và mỗi phần cần có 
MC dẫn móc nối. Thời điểm nào nên 
bước ra, thời điểm nào nên xuất hiện 
để khoảng trống của sân khấu không bị 

quá dài trên sóng ThTT. hơn nữa, tuy là 
một chương trình mang tính nghệ thuật 
nhưng câu chữ phải thật chính xác. MC 
phải có sự phối hợp thật kĩ với các thành 
phần khác của ban tổ chức, từ phía sân 
khấu, phía đạo diễn của công ty tổ chức 
sự kiện đến đạo diễn truyền hình. Chính 
vì vậy, chúng tôi luôn có sự hợp tác để 
có thể lên sóng trực tiếp an toàn” .

Không chỉ tham gia sản xuất tin bài 
trước và trong lễ hội, sau sự kiện lớn 
này, các phóng viên thường trú của VTV 
Đà nẵng sẽ tiếp tục triển khai nhiều đề 
tài liên quan đến hiệu quả mang lại trong 
xúc tiến đầu tư về cây cà phê. như vậy, 
một vệt chương trình về Tây nguyên đã 
và sẽ được phát sóng đậm đặc trên sóng 
VTV8, mang lại cho khán giả cái nhìn 
tổng thể và đa dạng về kinh tế, văn hóa 
xã hội của vùng đất đỏ bazan hùng vĩ. 

Lê hoa  
Ảnh: nGuyễn Tấn Thành

nhà báo Xuân Thu - giám đốc VTV Đà nẵng: Có thể nói, nếu công tác chuẩn 
bị của VTV, của báo chí kĩ lưỡng ngay từ đầu thì hoạt động quảng bá, tuyên 
truyền trên sóng, trên báo không những đạt hiệu quả tốt mà còn tạo ra sự đồng 
thuận cao. Kinh nghiệm của tôi trong công tác này là mình phải tham gia với ban 
chỉ đạo về nội dung, góp ý cho họ biết điều gì cần với báo hình để đặt vấn đề đó 
ra trước. Trong quá trình họ chỉ đạo cho các ngành, các sở của địa phương làm 
để phục vụ cho công tác tuyên truyền thì sẽ tạo điều kiện cho mình tốt hơn. Đó là 
một điều rất hay.
ông nguyễn hải ninh- phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh Đắk lắk: Lễ 
hội lần này được tổ chức với quy mô lớn hơn, kết hợp ba chương trình: Lễ hội cà 
phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 
2017 và Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4 do Ban chỉ đạo Tây 
Nguyên tổ chức. Công tác tổ chức được chuẩn bị từ sớm, chủ động và chu đáo 
hơn, chia làm ba mảng công việc chính: truyền thông, nội dung và công tác hậu 
cần. Lần này, Đài THVN truyền hình trực tiếp cả lễ khai mạc và bế mạc. Bên 
cạnh đó, trên tất cả các kênh đều có những phóng sự, bài viết khai thác nhiều 
khía cạnh khác nhau của vẻ đẹp không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, 
quảng bá giới thiệu cho cà phê cũng như giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Đắk 
Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Có được sự thành công trong công tác 
truyền thông lễ hội chính là nhờ phần lớn vào Đài THVN. 

Ông Nguyễn Hải Ninh trả lời phỏng vấn của VTV8 Nhà báo Xuân Thu (phải) cùng đồng bào Gia Rai

Lễ hội đường phố tại 
Buôn Ma Thuột
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Thí sinh 
Minh Khang

Tài không Đợi Tuổi
Cơ hội bước vào vòng bán kết, 

chung kết Biệt tài tí hon (BTTH), tranh 
ngôi vị Quán quân với giải thưởng lên 
tới 100 triệu đồng chỉ dành cho các thí 
sinh nhí giành được số lượng bình chọn 
cao nhất qua 10 tập vòng tuyển chọn 
cộng với 5 bé xếp thứ hai về lượt bình 
chọn. Trong lần đầu lên sóng, các tài 
năng nhí được giới thiệu ở BTTH phần 
nhiều vẫn thuộc lĩnh vực ca hát, nhảy 
múa, diễn xuất. nhờ format mới lạ với 
phần dự đoán thú vị, đánh lừa ban bình 
luận, chương trình trở nên bất ngờ, hấp 

dẫn hơn. Mặc dù vậy, trong chương 
trình vẫn có một số phần thi tương đối 
đơn giản vì thí sinh quá ít tuổi, chưa có 
nhiều kinh nghiệm sân khấu nên tỏ ra 
nhút nhát và thiếu tự tin. Tuy nhiên, vẫn 
xuất hiện các nhân tố tạo nên sự khác 
biệt cho BTTH. nổi bật trong số này là 
cậu bé mới 4 tuổi phùng nguyễn Minh 
Khang với khả năng đối thoại gây ngạc 
nhiên dù bé nói chưa sõi khiến chương 
trình phải chạy… phụ đề. Minh Khang 
không chỉ có trí nhớ rất tốt các quốc gia 
trên thế giới, đặc trưng từng nước mà 
còn thể hiện sự nhanh nhẹn vượt trội khi 

bất cứ vấn đề gì cũng có thể đối thoại, 
giới thiệu một cách tự nhiên bằng giọng 
nói ngộ nghĩnh. Cô bé nhảy waacking 
nguyễn hạnh Mỹ Trâm cũng rất độc 
đáo vì trong khi các bạn đồng trang 
lứa thường chọn những bộ môn phổ 
biến như dancesport, ballet, múa ấn 
Độ thì Mỹ Trâm theo đuổi một loại 
hình nhảy khá lạ đòi hỏi các động tác 
nhanh, dứt khoát. Cô bé tự biên đạo 
bài nhảy cho mình và còn tự tin nhảy 
thi với vũ công chuyên nghiệp Quang 
Đăng. Vóc dáng khá Tây, phong thái 
chuyên nghiệp, đầy đam mê với âm 
nhạc của Mỹ Trâm làm bừng sáng cả 
sân khấu, lôi cuốn khán giả…

Một số tài năng nhí dù chưa may 
mắn chiến thắng ở vòng tuyển chọn 
nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh trong 
lòng khán giả. như trong tập 9 có cô bé 
5 tuổi Đoàn ngọc Minh anh nói tiếng 

?Biệt tài tí hon
Chọn Tài nănG hay 
Chọn dễ ThƯơnG

BiệT Tài Tí HoN, chương Trình Tìm kiếm Tài năng nhí dành cho lứa 
Tuổi Từ 3 - 7, Đã hoàn TấT Vòng Tuyển chọn sôi nổi Để bước Vào 
Vòng Tranh Tài gay cấn. cho Tới bây giờ, có Thể chương Trình 
chưa có những TiếT mục gây sửng sốT Về Tài năng Vì Thí sinh còn 
quá nhỏ, bỡ ngỡ Với sân khấu nhưng nếu Tìm kiếm những phần dự 
Thi dễ Thương Thì khán giả sẽ khá hài lòng
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anh rất tốt. Trước khi gây bất ngờ cho 
các nghệ sĩ với màn kể chuyện, đối đáp 
tiếng anh thành thục, Minh anh đã nổi 
tiếng với tên gọi thân mật bé Miu qua 
các clip được chia sẻ rộng rãi. Không 
chỉ nói giỏi tiếng anh, điều khiến bé 
Miu được đặc biệt yêu thích đó là biểu 
cảm đáng yêu, lanh lẹ, cách nói năng 
thể hiện chính kiến, suy nghĩ rõ ràng 
mà vẫn ngây thơ, hồn nhiên. phạm 
Viết Thiên phước - cậu bé có khả năng 
tính toán, giải toán bằng tiếng anh siêu 
nhanh cũng là một thí sinh đáng nhớ của 
chương trình. 

bớT Đi Tính Cạnh Tranh
Với một cuộc thi nhí như BTTH, đặt 

áp lực phải thể hiện được tài năng nổi 
bật để đua tranh với các thí sinh khác sẽ 
là quá nặng nề với các bé. Thay vào đó, 
cách bố trí ban bình luận với nhiệm vụ 
chính là hỗ trợ, động viên đã làm nhẹ 

đi tính thi thố, khiến thí sinh dù đến với 
chương trình bằng khả năng gì cũng 
được yêu mến, trân trọng. ấn tượng để 
lại nhiều hơn cả luôn là sự đáng yêu, dễ 
thương muôn màu muôn vẻ như cậu bé 
4 tuổi hát bolero khá mùi mẫn, những 
tiết mục hài kiểu con trẻ hay đơn giản là 
cách biểu cảm từ những “ông cụ non”, 
“bà cụ non” say sưa thuyết trình, thể 
hiện khiếu làm MC khiến người xem 
không thể nhịn cười. nếu phân tích 
theo lí trí, các thí sinh ở lứa tuổi 7 tỏ 
ra chững chạc hơn hẳn, phô diễn tài 
năng thuyết phục hơn, tỏ ra có kinh 
nghiệm biểu diễn nhưng khán giả vẫn 
dành nhiều tình cảm cho các bé ít tuổi 
hơn dẫu chưa bộc lộ được nhiều nhưng 
thần thái, cách nói năng đã tạo được 
sự cuốn hút. Không thể không kể đến 
phần tung hứng ăn ý từ MC và hai ban 
bình luận đã hỗ trợ đắc lực để các bé 
tỏa sáng. Theo đạo diễn chương trình, 

nhờ sự vào cuộc của diva Mỹ Linh hay 
các danh hài nổi tiếng, những tài năng 
tưởng như khô khan, khó thể hiện trên 
sân khấu như làm toán lại trở nên đầy 
cảm xúc, cuốn hút. 

Xung quanh các cuộc thi nhí thường 
có các ý kiến trái chiều cho rằng trẻ nhỏ 
bị “chín ép”, bị đẩy vào sự ganh đua. 
Thực tế, cùng với sự nở rộ nhiều chương 
trình truyền hình phiên bản nhí cũng đã 
đem lại hiệu quả tích cực, khuyến khích 
các gia đình và bản thân các em nhỏ tìm 
kiếm, rèn luyện, tự tin thể hiện khả năng 
của mình. Khi bớt đi tính cạnh tranh, 
thay vào đó tạo cơ hội cho các bé thoải 
mái thể hiện như trong BTTH thì dù các 
bé còn vụng về, ngô nghê nhưng vẫn 
xứng đáng ghi điểm trong lòng khán giả, 
là niềm tự hào của mỗi gia đình.

hoànG hƯờnG  
(Ảnh chương trình cung cấp)

Ban bình luận ca sĩ Thanh Duy và Mỹ Linh Thí sinh Mỹ Trâm

Thí sinh Đoàn Ngọc Minh Anh Thí sinh Thiên Phước
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Là người tổ chức sản xuất, Trần 
Xuân có thể bật mí về chương trình đầu 
tiên sắp lên sóng? 

sau hơn 6 tháng chuẩn bị nội dung, 
số đầu tiên của chúng tôi đã ghi hình tại 
Tp. hồ Chí Minh và Mỹ. Trong số này, 
chúng tôi sẽ giới thiệu để các bạn khám 
phá nước Mỹ và gặp gỡ cựu du học sinh 
thành công từ Mỹ. sự đa dạng về văn 
hóa và vùng miền được xem là nét hấp 
dẫn độc đáo đối với sinh viên quốc tế tới 
du học tại Mỹ. những trải nghiệm học 
tập phong phú cùng với số lượng lớn các 
trường đại học xếp hạng hàng đầu thế 
giới là những lí do quan trọng thu hút du 
học sinh từ khắp nơi trên thế giới đến với 
nền giáo dục Mỹ. những băn khoăn về 
di chuyển hay những kinh nghiệm khám 

Địa Chỉ Đỏ Cho  
Con ĐƯờnG du họC

sau Thời gian dài chuẩn bị công 
phu, Vào 20h30 ngày 12/4/2017, 

chương Trình dành riêng cho 
Đối Tượng khán giả quan Tâm 

Đến Vấn Đề du học mang Tên coN 
ĐườNg TRi THức sẽ lên sóng VTV4 

số Đầu Tiên. Với nội dung ThiếT 
Thực Được chính các du học 

sinh Đang học Tập ở nước ngoài 
Và các chuyên gia Tư Vấn kể lại, 

hi Vọng Đây sẽ là Địa chỉ Đỏ, là 
cuốn cẩm nang Về du học. cùng 

Trò chuyện Với bTV Trần Xuân Để 
có Thêm những Thông Tin cụ Thể 

Về coN ĐườNg TRi THức.

Một cảnh quay chương trình tại TP Hồ Chí Minh 

BTV Trần Xuân - tổ chức 
sản xuất chương trình



57

phá nước Mỹ sẽ được chia sẻ trong số 
này. MC khách mời đồng hành là hai cô 
gái - cựu du học sinh tại Mỹ: Đào Thụy 
phương Thảo và phan anna. Câu chuyện 
của họ khi về Việt nam khởi nghiệp là 
câu chuyện đầy cảm hứng. 

Đây là lần đầu tiên ekip sản xuất 
làm chuyên sâu về lĩnh vực du học, một 
mảng nội dung đang ngày càng được 
nhiều người quan tâm khi Việt Nam hội 
nhập với thế giới, những khó khăn gặp 
phải là gì? Làm sao chương trình cập 
nhật được những thông tin từ các ngôi 
trường ở nước ngoài?

Để thực hiện được chương trình 
chuyên sâu về du học, chúng tôi phải hợp 
tác với nhiều tổ chức, đơn vị, chuyên gia 
quốc tế cũng như các trường đại học để 
có được những thông tin chân thực và 
nhiều chiều. Format chương trình luôn 
cân đối thời lượng tư liệu từ nước ngoài 
và trong nước. Để thực hiện được các 
phóng sự tại nước ngoài, chúng tôi ưu 
tiên các cộng tác viên ở nước ngoài và 
các du học sinh tự chia sẻ cuộc sống của 
họ gửi bài về. hình thức này thể hiện 
góc nhìn mới nhưng 
đầy chân thực về 
cuộc sống của du học 
sinh. ngoài ra, sự hỗ 
trợ từ các ekip thường 
trú cũng giúp chúng tôi 
thực hiện các phóng sự 
tại nước ngoài. những 
cuộc phỏng vấn với các 
chuyên gia từ nước ngoài 
cũng được chúng tôi thực 
hiện bằng nhiều hình thức 
qua skype hoặc họ tự ghi 
hình gửi về…

ekip đã chọn hình thức thể hiện 
ra sao để chương trình thực sự là diễn 
đàn thu hút sự quan tâm của dư luận?

 Đây là một thể loại tạp chí, mỗi số 
chúng tôi biên tập như một cuốn tạp chí 
bằng hình ảnh. sẽ không bó hẹp chương 
trình bằng các tiểu mục cố định, dẫn 
móc nối cứng nhắc mà mỗi số là những 
câu chuyện, là hành trình mới của Con 
đường tri thức. Cách thể hiện móc nối 
mỗi số tuân theo sự trình bày riêng, đó là 
những câu chuyện khám phá của du học 
sinh; giới thiệu những môi trường học 
tập khác nhau trên thế giới và những câu 
chuyện cựu du học sinh thành công trở 

về truyền cảm hứng. những câu chuyện 
này sẽ được dẫn bằng giọng kể đằng 
sau ống kính camera rất đặc biệt. Cùng 
với đó là sự đồng hành của MC khách 
mời “không chuyên” là cựu du học 
sinh. Chương trình sẽ mang đậm dấu 
ấn của MC khách mời với phong cách 
rất trẻ trung.

 Người dẫn sẽ là điểm cộng tăng 
tính thuyết phục của chương trình, vậy 
đó là những Mc nào?

MC được mời là những gương mặt 
cựu du học sinh đã trở về Việt nam 
khởi nghiệp và có những dấu ấn nhất 
định. Tiêu chí để lựa chọn gương mặt 

MC cũng như 

giới thiệu những cựu du học sinh 
trở về là phải trẻ và có tình tiết để kể 
chuyện. nhưng không nhất thiết họ 
phải làm MC vì đó là những người 
không chuyên. nhưng họ sẽ tự kể về 
câu chuyện của mình, những kinh 
nghiệm du học và khởi nghiệp khi về 
Việt nam. những câu chuyện và triết 
lí sống của họ phải truyền được cảm 
hứng và động lực cho người trẻ đi học 
và trở về quê hương lập nghiệp.

có thể nói, hiện nay có rất nhiều 
trung tâm tư vấn du học, không ít học 
sinh và phụ huynh đã bị nhiễu loạn 
thông tin, không có được sự định 
hướng đúng đắn, hợp lí khi chọn 
trường, chọn đất nước để cho con em 

mình du học. chuyện mục sẽ đưa ra 
vấn đề gì hữu ích cho khán giả?

 Khi thực hiện chương trình, đội ngũ 
chúng tôi luôn băn khoăn là làm sao để 
các em khi muốn đi du học hay các bậc 
phụ huynh có thể tìm thấy những thông 
tin hữu ích, những kinh nghiệm hay địa 
chỉ đỏ cho con đường du học. Để thực 
hiện được điều này, chúng tôi phải tìm 
hiểu nhu cầu của đối tượng sắp du học, 
cũng như phụ huynh của học sinh. Và 
để chuẩn bị lên sóng, chương trình đã 
hợp tác với các đối tác giáo dục quốc tế 
để đưa đến những thông tin chính xác và 
bổ ích.

Bạn có thể chia sẻ những nội 
dung sẽ đề cập đến trong những số  
tiếp theo?

Với những số tiếp theo, ngoài việc 
khám phá cuộc sống ở các nước trên 
thế giới như: pháp, anh, australia... các 
bạn sẽ còn được giới thiệu về các trường 
danh tiếng ở các nước này, tìm hiểu về 
các ngành học đang “hot”; ngoài ra, 
những kinh nghiệm như: chọn trường 

đông sinh viên quốc 
tế hay sinh viên 
Việt nam, kinh 
nghiệm chuẩn bị 
hồ sơ trước khi lên 
đường, chuẩn bị chi 
phí theo từng trường, 
từng khu vực; cách săn 
học bổng toàn phần... 
sẽ được lần lượt chia 
sẻ ở các số sau. Và mỗi 
số luôn dành một phần 
thời lượng để giới thiệu 

các gương mặt cựu du học 
sinh thành công trở về.  Bên cạnh thông 
tin về các địa chỉ đỏ du học, tư vấn chọn 
trường, chúng tôi còn cung cấp kinh 
nghiệm về việc làm thêm, nhà ở, tiết 
kiệm chi phí ăn ở, đi lại và khám phá 
cuộc sống ở quốc gia đó. Chúng tôi quan 
niệm rằng, ngoài việc học hỏi kiến thức, 
kinh nghiệm, trải nghiệm sống và khám 
phá nền văn hoá đa quốc gia cũng là nền 
tảng rất quan trọng cho con đường du 
học của các bạn. những kinh nghiệm du 
học được bật mí trong chương trình sẽ 
giúp các bạn hoà nhập môi trường mới 
dễ dàng hơn cũng như chuẩn bị hành 
trang tốt trước khi lên đường.

nGọC Mai (Thực hiện)

Những chia sẻ của cựu du học sinh sẽ 
đem đến thông tin bổ ích cho khán giả 

MC khách mời: Phan Anna và Đào Thụy 

Phương Thảo (Cựu du học sinh Mỹ)

MC khách mời: 
Bùi Ngân - Nguyễn Trang (Cựu du học sinh Mỹ)
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náo nhiệT với Tiếng Cười Trẻ Thơ
Từ tháng 1/2017, khán giả nhí khắp 

cả nước đã được gặp lại chú chó trắng 
Wan Wan - nhân vật quen thuộc trong 
chương trình Trò chuyện cùng chú chó 
trắng qua một chương trình mới trên 
kênh VTV7 mang tên Ú Òa, sản phẩm 
hợp tác giữa Đài Truyền hình nhK 
nhật Bản với Trung tâm sản xuất các 

chương trình giáo dục. sau một thời 
gian phát sóng, Ú Òa đang dần trở thành 
điểm hẹn hấp dẫn cho các em nhỏ.

Để tăng sự tương tác giữa khán giả 
và chương trình; tạo ra cơ hội để các bé 
có thể gặp gỡ, giao lưu cùng hai nhân 
vật dẫn Wan Wan và Meo Meo, VTV7 
vừa tổ chức một chuỗi sự kiện với tên 
gọi VTV7 - Ú Òa (Trò chuyện cùng chú 

chó trắng) tại Tp hồ Chí Minh và hà 
nội. Buổi giao lưu như lời tri ân mà 
chương trình Ú Òa và kênh VTV7 gửi 
đến các khán giả xem truyền hình, nhất 
là những khán giả nhí ở độ tuổi mầm 
non đã theo dõi và đồng hành cùng 
chương trình từ những ngày đầu phát 
sóng. Điều đó đã khích lệ ekip Ú Òa 
thêm nỗ lực để đem đến những điều mới 
lạ, hấp dẫn hơn trong chương trình. 

Chuỗi sự kiện VTV7- Ú Òa đã thu 
hút đông đảo phụ huynh cùng các em 
nhỏ tham gia. Tại đây, các bạn nhỏ 
không chỉ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu 
trực tiếp với chú chó Wan Wan đến 
từ nhật Bản và cô mèo Meo Meo đến 
từ Việt nam ngay trên sân khấu mà 
còn được thưởng thức những ca khúc 

sôi Động, hào hứng Và Tràn ngập niềm Vui là những gì khán giả có Thể 
cảm nhận Được Thông qua chuỗi sự kiện Với Tên gọi: VTV7 ú òa - TRò 
cHuyệN Với cHú cHó TRắNg  Vừa diễn ra Tại Tp hồ chí minh Và hà nội. sự kiện 
do VTV7 phối hợp cùng các Đơn Vị như Tập Đoàn aic, nhk EducaTional… Tổ 
chức nhằm Tạo cơ hội Để các bé có Thể gặp gỡ, giao lưu cùng hai nhân 
VậT Đáng yêu, ngộ nghĩnh là wan wan Và mEo mEo. qua sự kiện, Ekip Thực 
hiện cũng mong muốn mang VTV7 Đến gần hơn Với khán giả.

Các hình ảnh trong sự kiện

CùNg ú òa ĐếN gầN 
HơN Với KHáN giả
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thiếu nhi đặc sắc với giai điệu vui tươi, 
thông điệp ý nghĩa như bài: Tập tầm 
vông, Cả nhà thương nhau, Đi tắm, 
Rửa bát, Nắng sớm, Tập đi, Năm ngón 
tay ngoan… Bên cạnh đó, sự kiện còn 
mang đến những màn ảo thuật đặc sắc, 
những trò chơi hấp dẫn, thú vị và dành 
nhiều phần quà xinh xắn cho các khán 
giả nhí. sự háo hức, hào hứng của các 
bé khi tham gia sự kiện thể hiện rõ qua 
nét mặt hồn nhiên, cử chỉ đáng yêu bắt 
chước điệu bộ của chú chó Wan Wan và 
cô mèo Meo Meo. Ánh mắt không rời 
khỏi sân khấu, những tiếng hò reo thích 
thú hay những giọt nước mắt tiếc nuối 
của các em khi chương trình kết thúc… 
đã chứng tỏ sự yêu mến và quan tâm của 
khán giả nhí. 

anh Đỗ Trung Kiên ở quận hoàn 
Kiếm - phụ huynh của hai bé Tâm anh 
(5 tuổi) và Đức anh (3 tuổi) chia sẻ: 
“Các bé nhà tôi thích xem Ú Òa trên 
kênh VTV7 và rất hâm mộ Wan Wan và 
Meo Meo. hôm nay, được trực tiếp gặp 
mặt nên các cháu rất hào hứng. Không 
khí sôi động của sự kiện khiến hai cháu 
nhỏ nhà tôi không ngừng hò hét, nhún 
nhảy theo”. Chị nguyễn Thu hà ở quận 
Thanh Xuân là phụ huynh của bé Minh 
an thì bày tỏ mong muốn: “hi vọng 
VTV7 sẽ tổ chức thêm những sự kiện 
sôi động và bổ ích như thế này dành cho 
các bé”. Bé Bảo Khánh (7 tuổi) ở ngọc 
Lâm, Long Biên cũng hào hứng cho 
biết: “Con và em con giục bố mẹ đến 
xem sự kiện từ rất sớm. Con rất vui khi 

được gặp Wan Wan và Meo Meo thực 
ở ngoài đời vì từ lâu con hâm mộ hai 
bạn qua chương trình Ú Òa trên kênh 
VTV7”.

vì sao Ú Òa ĐượC ekip  
sản xuấT kì vọng?

Một trong hai thành viên chịu trách 
nhiệm sản xuất chương trình, chị Vũ 
Việt nga cho biết: “VTV7 là Kênh 
truyền hình Giáo dục Quốc gia có tuổi 
đời còn rất trẻ, mới thành lập được hơn 
một năm. Chính vì thế, chúng tôi luôn 
mong muốn khán giả có thể tiếp cận 
ngày một nhiều hơn nữa các chương 
trình thú vị, bổ ích trên kênh. sự kiện 
lần này không chỉ tạo ra cơ hội để các 
bé giao lưu với nhân vật Wan Wan và 
Meo Meo mà còn là dịp để các chương 
trình của kênh VTV7 đến gần với khán 
giả truyền hình cả nước, đặc biệt là các 
em nhỏ”.

Theo nhà sản xuất Trần ngọc, Ú 
Òa phiên bản gốc là một chương trình 
truyền hình dành cho thiếu nhi ghi nhiều 
dấu ấn của Đài nhK từ năm 1996 đến 
nay. do đó, khi thực hiện Ú Òa phiên 
bản Việt hóa vừa có điểm thuận lợi, 
vừa có khó khăn đối với ekip thực hiện 
chương trình ở Việt nam. Thuận lợi là 
ekip sản xuất sẽ học hỏi được rất nhiều 
kinh nghiệm từ một chương trình thành 
công và lâu năm ở nhật Bản. Khó khăn, 
áp lực là vì để có thể đáp ứng những 
tiêu chí và yêu cầu, thể hiện sao cho 
thành công như phiên bản gốc là một 
điều không dễ nhất là với ekip mùa đầu 

tiên. Không chỉ dừng lại ở việc cố vấn, 
điều để lại ấn tượng mạnh mẽ với ekip 
Việt nam chính là đạo diễn, nhà sản 
xuất, những người có kinh nghiệm lâu 
năm của chương trình đã từ nhật Bản 
sang Việt nam, trực tiếp tham gia vào 
quá trình ghi hình. họ đều rất tận tâm, 
hướng dẫn từ cách sử dụng âm thanh, 
hình ảnh… đến những chi tiết nhỏ nhất 
để làm sao phù hợp với tâm lí khán 
giả nhí. “Chúng tôi đã học hỏi được 
rất nhiều điều từ các đồng nghiệp nhật 
Bản. Không chỉ làm việc đúng giờ, khoa 
học, họ còn rất thân thiện. họ giúp đỡ 
ekip và không nề hà việc gì, từ chăm sóc 
bộ đồ chó mèo đến quét dọn sân khấu. 
sự kết hợp hoàn hảo giữa ekip nhật Bản 
và Việt nam khiến chúng tôi giống như 
một gia đình vậy…”- nhà sản xuất Trần 
ngọc cho biết thêm.

Đạo diễn chương trình Ú Òa 
phiên bản gốc đến từ nhật Bản là ông 
Takeyoshi okutomi. ngoài những vấn 
đề liên quan đến chương trình, ông cũng 
rất vui mừng khi được hợp tác cùng các 
phóng viên VTV: “Lúc đầu tôi rất ngạc 
nhiên vì phong cách làm của VTV và 
nhK rất khác nhau. Ở nhK thì đạo 
diễn chương trình là người trực tiếp 
viết kịch bản, chỉ đạo trường quay, mĩ 
thuật… còn ở̉ Việt nam thì tách ra thành 
các vị trí khác nhau. Tất nhiên, cách làm 
nào cũng có điểm mạnh của nó. Bản 
thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều qua 
quá trình cùng làm việc với các đồng 
nghiệp Việt nam. họ đã dành cho tôi rất 
nhiều “món quà” ý nghĩa trong những 
ngày cùng sản xuất chương trình. Tôi 
mong rằng, các bạn sẽ có cơ hội sang 
nhật Bản để nhận được những “món 
quà” giống như tôi vậy”.

yến TRanG - nGuyễn Linh
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anh có thể chia sẻ về Đại náo 
thành Takeshi, chương trình truyền 
hình thực tế đang được rất nhiều khán 
giả mong chờ?

Đây là chương trình truyền hình thực 
tế đã được 29 quốc gia mua bản quyền 
và thực hiện thành công. Ở Việt nam, xét 
về mức độ đầu tư và quá trình thực hiện, 
có thể nói đây là game show hoành tráng 
nhất. Ban tổ chức đã phải thuê nguyên 
khu du lịch sinh thái với diện tích lên 
đến 0,6 hecta để thiết kế các trò chơi. 
Đội binh gồm 100 người chơi sẽ đánh 
chiếm lâu đài Takeshi để cứu công chúa. 
Muốn tiến sát thành thì họ phải vượt qua 
được các thử thách do phía Takeshi đặt 
ra. Trong từng tập quay, người cuối cùng 
vượt qua toàn bộ thử thách sẽ giành giải 
thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Vai trò của anh trong chương 
trình này là gì?

Tôi vào vai tướng quân shakrito, 

trương thế Vinh

Lần Đầu LàM 
“TƯớnG Quân”

Trương Thế Vinh sẽ hóa Thân Thành 
Tướng quân shakriTo Trong Đại NÁo 
THàNH TaKesHi, gamE show Được 29 
quốc gia mua bản quyền Và lần Đầu 
Tiên có mặT Tại ViệT nam. lấy ý 
Tưởng Từ mộT câu chuyện cổ Tích 
của nhậT bản, Đại NÁo THàNH TaKesHi 
kể Về chuyện Tướng quân TakEshi 
bắT cóc công chúa nước láng giềng 
Vì say mê sắc Đẹp của nàng. sau khi 
công chúa bị bắT, Tướng quân 
shakriTo, hôn phu của công chúa 
kêu gọi binh sĩ Tấn công Vào lâu Đài 
của TakEshi Để cứu nàng Trở Về. 
chương Trình lên sóng VTV3 Từ  
ngày 25/3.
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người sẽ lãnh đạo đội binh 100 người 
chơi đánh chiếm thành Takeshi. nhiệm 
vụ của tôi là giới thiệu cho người chơi 
biết luật chơi, động viên, khích lệ tinh 
thần. Tuy nhiên, đây là một game show 
điện ảnh, để tăng sức hấp dẫn cho 
chương trình, tôi có quyền hành động 
như một tướng quân thực thụ, tức là có 
quyền hỗ trợ người chơi để họ vượt qua 
được các thử thách. Thậm chí khi thấy 
người chơi thua nhiều quá, tôi còn có thể 
xông ra đánh lại phe bên kia để giải nguy 
cho quân mình. 

Trong chương trình này còn có sự 
xuất hiện của Trấn Thành, diễm My 9x 
và Hoàng yến chibi, anh có thể bật mí 
về vai trò của họ?

Trấn Thành vào vai tướng quân 
Takeshi, diễm My vào vai công chúa, còn 
hoàng yến Chibi vào vai điệp viên hai 
mang, được Takeshi cử sang lấy tin tức 
của đối thủ nhưng lại đem lòng yêu tướng 
quân shakrito. do shakrito chỉ suốt ngày 
nhớ thương công chúa, nên cô ghen tức 
nghĩ ra đủ trò để ngăn chặn đoàn binh đi 
giải cứu. Thực chất, vai trò của hoàng 
yến là tìm cách loại bớt người chơi giúp 
giữ thế cân bằng cho trò chơi.

Nếu có nhiều người chơi cùng 
vượt qua được toàn bộ các thử thách 
của chương trình thì sao?

Điều này rất khó có thể xảy ra, vì 
không dễ dàng để vượt qua những thử 
thách này. Ở phiên bản Việt, nhà sản xuất 

đã phải thay đổi vài chi tiết để người 
chơi có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

Theo anh, sức hấp dẫn của Đại 
náo thành Takeshi nằm ở đâu?

Tôi tin chắc rằng, chương trình này sẽ 
mang lại nhiều tiếng cười thú vị cho khán 
giả. những tình tiết gây cười một cách rất 
tự nhiên, từ chính những hành động, cử 
chỉ của người chơi khi họ thực hiện các 
thử thách và cả ở bản thân tôi khi ứng cứu 
các thí sinh. nhiều trận thấy quân mình 
thua nhiều quá, tôi chạy ra cầm kiếm 
chém mấy tướng bên kia, mọi người 
trong ekip sản xuất cười nghiêng ngả. 

Muốn tham gia chương trình này 
thì người chơi cần có những điều kiện gì?

sức khỏe và khả năng chịu đựng tốt, 
nếu có thêm tính hài hước nữa thì càng 
dễ được chọn.

Tham gia một game show vận 
động mất rất nhiều thời gian và sức lực, 
anh có phải cân nhắc nhiều trước khi 
nhận lời tham gia Đại náo thành 
Takeshi?

Đối với tôi, đó là một cơ hội để 
chứng tỏ bản thân mình, dù rất mệt 
nhưng vô cùng thú vị, không riêng gì 
tôi mà cả ekip đều háo hức chờ để được 
quay tiếp.

Trong năm vừa qua anh cũng để 
lại nhiều ấn tượng cho khán giả khi đảm 
nhận vị trí phó phòng trong chương trình 
ơn giời, cậu đây rồi!, sân chơi này đã 
cho anh những trải nghiệm gì?

Ơn giời, cậu đây rồi! là một sân chơi 
rất khó nhưng cực kì bổ ích, rèn luyện 
cho mình rất nhiều kĩ năng, đặc biệt 
là khả năng phản xạ. Chương trình lại 
không có kịch bản sẵn, mình cũng không 
biết người chơi họ sẽ phản ứng thế nào 
nên vừa phải nương theo người chơi, vừa 
phải nương theo trưởng phòng để có thể 
phối hợp nhịp nhàng với nhau..

Nhiều người khá bất ngờ vì một 
anh chàng với vẻ ngoài lạnh lùng, khá 
kiệm lời như Trương Thế Vinh lại có 
thể diễn hài duyên dáng như vậy. anh 
phát hiện ra khả năng này của mình từ 
khi nào?

Có lẽ là khi làm khách mời của Ơn 
giời, cậu đây rồi! mùa thứ 2, tôi xử lí 
tình các tình huống chị Việt hương đưa 
ra hoàn toàn bằng bản năng, không ngờ 
lại được khán giả ủng hộ. sang mùa thứ 
3 lại được mời vào vị trí phó phòng, có 
điều kiện làm việc với các diễn viên hài 
nên học hỏi được rất nhiều. Quan điểm 
của tôi khi lên sân khấu cố gắng xử lí các 
tình huống sao cho thật hóm hỉnh, thậm 
chí hơi ngớ ngẩn cũng được nhưng dứt 
khoát không được vô duyên. 

sắp tới anh có tính chuyển hướng 
như làm Mc hay tham gia các chương 
trình hài chẳng hạn?

hơn 10 năm làm nghệ thuật tôi 
nghiệm ra rằng, tính trước bước không 
qua, mọi thứ đến với mình như một cái 
duyên. duyên đến thì mình nhận và nỗ 
lực làm cho thật tốt chứ không thể nói 
trước bất cứ điều gì hết. Công việc chính 
của tôi vẫn là một diễn viên.

Thu TRanG  
(Thực hiện)

Trong chương trình Đại náo thành Takeshi

Trong chương trình ơn giời, cậu đây rồi!
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 Từng tham gia chương trình 
truyền hình mang tính nhân văn và 
có sức ảnh hưởng đặc biệt như bố ơi, 
mình đi đâu thế?, với cháu ơi, cháu 
à, Đức Hiếu đã có thêm những trải 
nghiệm gì cho bản thân?

nếu chương trình Bố ơi, mình đi đâu 
thế? giúp tôi có thêm hiểu biết và kinh 
nghiệm trong cách dạy và nói chuyện với 
con, thì Cháu ơi, cháu à là những trải 
nghiệm đáng quý về mối quan hệ ông/bà 
với cháu. Có những điều thực sự tôi chưa 
thể hiểu hết được thì qua chương trình 
này, giúp tôi có cái nhìn gần gũi, chia sẻ 
hơn với thế hệ bố mẹ mình.

 Điều gì khiến ekip tự tin câu 
chuyện sẽ giữ chân khán giả màn  
ảnh nhỏ?

Cháu ơi, cháu à là một chương trình 
đề cao tình cảm của ông/bà đối với 
cháu. Đây là mối quan hệ ruột thịt, gắn 
bó, ông/bà và cháu đều phải thích nghi, 
phải tìm hiểu tâm tư, tình cảm của nhau 
để cùng vượt qua thử thách. Khi xem 
chương trình, khán giả sẽ cảm thấy được 
những khoảng cách thế hệ trong chính gia 

đình mình. Vì thế, họ sẽ có sự đồng hành, 
chia sẻ cùng các khách mời tham gia. 
Chúng tôi chú trọng tình cảm chân thật 
giữa ông và cháu, đưa ra tình huống khiến 
họ bộc lộ cảm xúc về nhau, bật lên những 
nét hồn nhiên của trẻ nhỏ, khiến ông bà 
cũng hiểu thêm về thế giới của chúng. 

 Format của cháu ơi, cháu à được 
mua ở nước ngoài, nội dung, những thử 
thách trong chương trình được ekip lựa 
chọn và cân nhắc như thế nào để phù 
hợp với văn hóa, con người Việt?

Khi chọn thử thách, ekip phải tìm 
hiểu rất kĩ hoàn cảnh gia đình, cuộc 

sống cũng như tính cách của từng cặp 
ông/bà - cháu. phần lớn ông bà ít khi ở 
chung nhà với cháu nên những nhiệm vụ 
thử thách phải làm rõ được sở trường, 
sở đoản của ông bà và cháu. Điều này 
giúp họ có thể nói chuyện, tương tác, 
giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm 
vụ do chương trình đặt ra. Qua đó, cũng 
thể hiện rõ được tính cách, tình cảm của 
mỗi nhân vật. Thường thì lúc đó khoảng 
cách thế hệ sẽ được rút ngắn lại, ông bà 

Đạo diễn nguyễn Đức hiếu
Luôn có những bất ngờ trong 

CHÁU ƠI, CHÁU à

không ồn ào, Đình Đám như các 
chương Trình Truyền hình khác, 

cHÁu ơi, cHÁu à ThuyếT phục 
người XEm bằng câu chuyện dung 

dị, Xúc Động Và khách mời Đáng 
yêu, chân Thành. Đã có Tiếng cười 

cũng như những giọT nước mắT, 
nhưng Trên hếT, các cặp ông/bà 

Và cháu Đã làm Được những Điều 
kì diệu bằng chính Tình yêu 

Thương dành cho nhau. là mộT 
Trong những người Trẻ Tham gia 
Đạo diễn cHÁu ơi, cHÁu à - nguyễn 

Đức hiếu Đã chia sẻ  
hậu Trường Thực hiện  

chương Trình này.

Đạo diễn 
Nguyễn Đức Hiếu

Cuộc gặp gỡ cảm động của cặp cháu Tít - 
ông Vị với các đồng đội của ông

Tít và ông nội, cặp đôi đầu tiên đã nhận 
phần thưởng cao nhất của chương trình
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và cháu biết được cuộc sống hiện tại của 
nhau, họ trở nên gần gũi vô cùng.

 Trong truyền thống của người 
Việt, mối quan hệ bà/ông và cháu rất 
được coi trọng, có những câu chuyện, 
tình huống cảm động nào để lại ấn 
tượng với anh?

Tình huống cảm động là Tít (con của 
MC Thảo Vân) cùng hai cựu chiến binh 
đến gặp ông Vị (ông nội của Tít). sau 12 
năm, những người lính mới gặp lại nhau. 
ông Vị không nghe 
được và Tít phải 
viết vào tay ông để 
chuyển tải thông 
tin. Tít chính là chỗ 
dựa cho ông và cậu 
bé đã thực hiện 
được ước muốn của 
ông là gặp những 
người bạn vào sinh 
ra tử. Chúng tôi đều 
xúc động khi chứng 
kiến giây phút vô 
cùng ý nghĩa và đáng trân trọng đó. họ 
đã cùng nhau vượt qua được 7 thử thách 
với 7 cung bậc cảm xúc khác nhau. sự 
trưởng thành, nỗ lực vượt qua khó khăn 
của Tít, kinh nghiệm cùng tình cảm sâu 
sắc của ông Vị đã giúp hai ông cháu 
giành được giải thưởng rất giá trị của 
chương trình.

 Tham gia chương trình là những 
người già và trẻ con, có tình huống bất 
ngờ nào xảy ra với ekip? 

Khó khăn nhất chính là 
sức khỏe của các cặp khách 
mời. ông/bà và cháu không 
thể thực hiện được những 
nhiệm vụ vượt quá sức của 
họ. Trong khi yêu cầu của 
mỗi nhiệm vụ là phải mang 
một thông điệp riêng, phải 
thể hiện khoảng cách thế hệ. Khi đang 
ghi hình sản xuất, nhiều lúc bà hoặc cháu 
bị ốm, cả đoàn buộc phải dừng và lùi lại 
để đảm bảo an toàn sức khỏe. Cháu ơi, 

cháu à là chương 
trình truyền hình 
thực tế nên luôn có 
những tình huống 
thú vị xảy ra. Khi thì 
là những câu chuyện 
về quá khứ của ông/
bà muốn được chia 
sẻ với cháu hay sự 
nhường nhịn của 
họ với những món 
quà yêu thích. Đó là 
thành công về mặt 

cảm xúc mà chúng tôi thực sự bất ngờ, biết 
ơn và xúc động. 

 Vậy việc tuyển chọn người chơi 
được tiến hành như thế nào để đáp ứng 
được những yêu cầu của chương trình?

Tuyển chọn các cặp chơi là việc khiến 
ekip sản xuất phải suy nghĩ nhiều nhất. 
Chúng tôi phải tìm hiểu kĩ càng từng cặp, 
nói chuyện riêng với từng nhân vật, đưa 
ra những câu hỏi cho ông/ bà và cháu. 

Mục đích là để xem họ hợp với nhiệm vụ 
nào, có phù hợp với tiêu chí của chương 
trình hay không, sức khoẻ có phù hợp với 
thử thách không… Không có thử thách 
chung, mỗi cặp là một thử thách khác 
nhau để phù hợp với tính cách và cuộc 
sống của họ. Để đáp ứng sản xuất cho 
Cháu ơi, cháu à, ekip gồm 50 người được 
chia thành các nhóm. Chúng tôi phải luôn 
đảm bảo việc sắp xếp công việc, chỗ đi 
lại để không ảnh hưởng đến quá trình sản 
xuất, ghi hình cũng như thuận tiện cho 
các cặp khách mời. 

 Đã có cặp khách mời nào được 
lựa chọn nhưng lại không thể tiếp 
tục tham gia? Đạo diễn có thể chia sẻ 
những cặp ông/ bà - cháu nào sẽ xuất 
hiện trong những chương trình tới? 

Rất may chưa có sự cố nào như thế 
xảy ra. hiện tại, chúng tôi đã ghi hình 
cho những cặp đôi sẽ lên sóng trong thời 
gian tới và mọi việc khá suôn sẻ. Đó là 
Bí ngô (con của nsnd hồng Vân) và 
bà ngoại, Tê Giác (con của ca sĩ hoàng 
Bách) và bà nội, Chấy và ông ngoại - đạo 
diễn, ndnd Đặng Tất Bình. 

 cảm ơn Nguyễn Đức Hiếu!
hiền nGuyên (Thực hiện)

Cháu ơi, cháu à dựa theo format của 
thái Lan, một chương trình từng được 
đề cử giải Emmy năm 2009 .Mỗi cặp 
ông/bà và cháu tham gia chương trình 
sẽ phải trải qua 7 nhiệm vụ. Nếu họ 
chiến thắng, phần thưởng sẽ là một 
chuyến đi châu âu. trong Cháu ơi, cháu 
à, mỗi cặp ông/bà và cháu sẽ hoạt 
động động lập. Các tập phát sóng sẽ là 
nhiệm vụ của từng cặp riêng biệt.

Thử thách của bà nội và Tê giác  
trong CT Cháu ơi cháu à

NSƯT Hương Dung và 
cháu ngoại Duy Nam
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trân trọng những  
thử thách
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cách Đây nhiều năm, minh Xù 
Được khán giả biếT Đến Với Tư 
cách là ca sĩ Trẻ. bẵng Đi mộT 

Thời gian, anh lại XuấT hiện ở Vị 
Trí dẫn chương Trình. khoảng 

hai năm nay, minh Xù Trở Thành 
gương mặT quEn Thuộc của 

khán giả VTV9 qua các chương 
Trình: MộT Bước Để cHiếN THắNg, 
BạN có BìNH THườNg, TiN cHíN sao, 

PHúT TÁM cHíN… 

 Năm 2017, Tin chín sao và phút 
tám chín kết hợp thành một trong phiên 
bản mới, vai trò của anh có gì  
đổi khác?

Tôi cùng với MC Thùy Linh và ca 
sĩ - nhạc sĩ sỹ Luân là ba nhân vật chính 
trong chương trình. ngoài ra, mỗi số còn 
có hai nghệ sĩ khách mời tham gia những 
phần trò chơi vui nhộn. sự đổi mới này 
tạo nhiều hứng khởi cho tôi hơn. Vốn là 
một ca sĩ nên tôi có thuận lợi là khi tiếp 
xúc với các đồng nghiệp quen biết thì 
câu chuyện vui nhộn hơn, hiểu và khai 
thác được phần bên trong con người họ. 
nếu là MC mới thì nghệ sĩ sẽ dè chừng, 
nói theo câu đã sắp xếp. 

 Hiện nay, công việc của anh khá 
bận rộn khi vừa làm ở đài phát thanh, 
truyền hình, ca nhạc… anh làm thế 
nào để đảm bảo chất lượng công việc?

Khó khăn lớn nhất hiện nay của tôi 
là không có nhiều thời gian để tìm hiểu 
khách mời. May mắn là tôi có một người 
phụ giúp, bạn đó sẽ tìm hiểu giúp tôi 
những thông tin mới nhất về khách mời. 
sau đó tôi tổng hợp để khi gặp khách 
mời thì nắm được những tin tức mới nhất 
về công việc và cuộc sống của họ. 

 Không ít phát thanh viên chuyển 
hẳn sang truyền hình để có thể “nổi 
tiếng nổi hình”, anh thì sao?

Tôi vẫn duy trì công việc ở Xone FM 
vì đây là nơi đã cưu mang lúc tôi khó 
khăn nhất. Chương trình tôi đang làm 
là đứa con tinh thần được ấp ủ từ ý 
tưởng, nội dung đến phần dẫn. 

 anh đã từng được xem là 
nhân tố mới của làng nhạc trẻ cách đây 
một vài năm nhưng bước tiến trong âm 
nhạc lại chậm hơn nhiều người cùng 
thời. anh có tiếc những cơ hội đã bị bỏ 
qua không?

Ca sĩ Thu Minh, một người chị thân 
thiết trong nghề đã nói tôi giống như chị 
ấy, chậm mà chắc, khoảng mười năm vào 
nghề mới nổi tiếng. Lời khuyên của chị 
là động lực để tôi tự tin bước tiếp. Chưa 
kể những cạnh tranh trong showbiz, mỗi 
ngày lại có một nghệ sĩ mới và đa năng: 
đàn, hát, diễn… để đáp ứng cho các nhu 
cầu của các chương trình đang nổi lên 
quá nhiều. sự cạnh tranh khiến mình 
phải đắn đo, suy nghĩ. Tôi tin vào duyên 
số. nếu thời điểm trước tôi đã thành 
công ngay thì không có Minh Xù ngồi 
đây như bây giờ. 

 Nghe nói anh đang thực hiện một 
dự án âm nhạc hướng đến cộng đồng?

Đúng thế, tôi muốn ra mắt 
ca khúc Tại sao không? 
nói về câu chuyện của 
chính bản thân mình. Bài 
hát do tôi viết, lấy cảm 
hứng từ một người chị 
là diễn giả quốc 
tế. Tôi muốn 
khuyến khích 
mọi người, nhất 
là các bạn trẻ, 
hãy đam mê và 
ước mơ. 

Bên cạnh đó, 
tôi cũng mong 
muốn xây dựng câu 
lạc bộ acoustic. hiện 
nay đã có một số bạn trẻ 
có chung niềm đam mê 
với tôi. Các bạn rất giỏi, 
nếu như lớp nghệ sĩ 
như tôi chỉ biết hát, 
sáng tác thì các 
bạn còn biết chơi 
nhạc cụ. nhưng 
điểm khuyết 
là các 
bạn ấy 

thiếu trải nghiệm, cảm xúc đặt vào trong 
bài hát. Tôi muốn tạo sân chơi để các 
bạn hát lại những ca khúc đã thành công. 
Điều này sẽ dễ hơn là trình diễn những 
ca khúc hoàn toàn mới. Với những bài 
hát đã thành công, tôi sẽ nhờ những anh 
chị trong nghề gặp gỡ và chia sẻ kinh 
nghiệm. Tôi muốn tạo cơ hội cho các 
bạn trẻ chạm đến nghệ thuật, sau đó là tổ 
chức các chương trình và lưu diễn nhiều 
hơn. Tôi cũng ấp ủ dự định làm phim 
sitcom (hài tình huống) cho các kênh 
truyền hình. 

 Hình như Minh Xù đang chuyển 
hướng sang làm bầu ca nhạc? sự kết 
hợp với đài truyền hình, phát thanh 
hiện nay có phải là bước đệm cho dự 
định mới này của anh? 

Thực ra, ban đầu tôi không 
chủ động nghĩ ra những 

kế hoạch đó. Trước đây 
tôi đã từng gặp khó 
khăn, vấp ngã khiến 
tôi mất hết tất cả tiền 
bạc, danh tiếng, niềm 
tin… Khi đó tôi đang 
là ca sĩ bắt đầu được 
biết đến nhưng lại 
gia nhập công ty và 

tạm ngưng mọi hoạt 
động trong vòng hai năm. 

Tôi đã mất quá nhiều thời 
gian, tiền bạc để đầu tư. nhưng 

những biến cố đó đã tạo thành động 
lực để tôi cố gắng hơn. Trong lúc 
đang bế tắc thì tôi được giới thiệu 
vào làm ở Xone FM với vị trí biên 
tập. Lần đầu tiên tôi làm nhân viên 
văn phòng, sau đó mọi người thấy 
tôi có khả năng ăn nói nên khuyến 
khích thử làm MC. Rồi nhờ ngoại 
hình nên tôi có cơ hội thử sức ở 
truyền hình. Tôi nghĩ, từ ca sĩ thành 
MC là tôi đã vượt qua giới hạn của 
chính mình. 

 cám ơn anh!
yên Thảo (Thực hiện)



66

VT
Vphía Sau

màn hìnhVT
Vphía Sau

màn hình

 BTV - MC Việt Cường

rời VTV9 Để Đảm nhận Vai 
Trò dẫn chương Trình 
Thời sự cho ban Truyền 
hình Đối ngoại VTV4, 
giọng nói miền nam ấm áp, 
Truyền cảm của bTV - mc 
ViệT cường Đang ngày 
càng nhận Được sự yêu 
mến Từ phía khán giả. 
cùng lắng nghE những 
Trải lòng của mc Trẻ 
luôn dành Tình yêu Đặc 
biệT cho những bản Tin 
chính luận…

Truyền hình là một con đường 
đầy hấp lực nhưng khá gian truân, vậy 
tại sao anh lại quyết định gắn bó với 
công việc này?

Đúng là truyền hình luôn có một sức 
hút đặc biệt, nhất là đối với các bạn trẻ. 
Tôi bén duyên với truyền hình khi còn 
đang là sinh viên năm thứ 3 của trường 
Đại học Cần Thơ. Tôi vẫn còn nhớ ngày 
đầu tiên tôi ghi hình thử để được duyệt 
dẫn chương trình Thời sự cũng là ngày 
tôi phải báo cáo luận văn tốt nghiệp 
Đại học. sau khi báo cáo luận văn 
xong, tôi chỉ có 10 phút để di chuyển 
từ trường sang Đài Truyền hình để 
ghi hình. Thực hiện hai cột mốc quan 
trọng của cuộc đời cùng một lúc quả là 
một điều khó khăn, nhưng hấp lực của 
truyền hình sẽ khiến bạn có thể vượt 

qua nếu như bạn đam mê thực sự. nhìn 
lại khoảng thời gian 5 năm gắn bó, dù 
chưa phải một quãng đường dài nhưng 
cũng đủ để tôi nhận ra được truyền 
hình là một phần không thể thiếu trong 
cuộc sống của mình. 

Tại sao Việt cường không lựa 
chọn dẫn những chương trình giải trí 
sôi động mà lại dành tình yêu cho bản 
tin Thời sự - chương trình mang màu 
sắc chính luận cao?

Ở ngoài đời nhìn tôi trẻ nhưng khi 
lên hình tôi trông có vẻ chững chạc, 
đứng tuổi hơn thì phải (cười). Tôi được 
lãnh đạo tạo cơ hội cho dẫn khá nhiều 
chương trình chính luận. Tuy vậy, trong 
5 năm qua tôi cũng đã thử sức qua nhiều 
lĩnh vực như thời tiết, thể thao, giải trí 
và ra khỏi trường quay để dẫn những 

dành Tình yêu ĐặC BiệT Cho 
nhữnG Bản Tin Chính Luận
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chương trình trực tiếp... nhưng có lẽ bản 
tin Thời sự đã chọn tôi. 

chương trình Thời sự đòi hỏi độ 
chính xác cao về nội dung thông tin 
cũng như cách dẫn dắt, vậy anh làm 
thế nào để mỗi bản tin luôn linh hoạt, 
hấp dẫn và không bị nhàm chán?

Mỗi người có một cách riêng để tạo 
sức hút cho bản tin mà mình dẫn dắt. 
Với tôi, để thể hiện một bản tin thời sự 
chính luận hay hấp dẫn thì tôi chú trọng 
đến kĩ thuật trong lối dẫn, từ ánh mắt, 
giọng đọc, cách ngắt nghỉ và nhấn nhá 
câu chữ đều phải thật khéo léo. nhiều 
người hỏi tôi có cảm thấy nhàm chán 
khi ngày nào cũng tiếp xúc với tin tức, 
nhưng sự thực là không. Bởi tin tức mỗi 
ngày luôn mới mẻ, mình là người may 
mắn được tiếp cận đầu tiên nên cảm 
thấy rất thích thú.

Trước khi đến với VTV4, anh đã 
từng có thời gian gắn bó với VTV9, vậy 
khi nhắc đến “ngôi nhà cũ” của mình, 
điều gì đọng lại trong anh?

Trước khi đến với VTV4 tôi đã có 
một năm gắn bó với VTV9, trước đó 
nữa là ba năm với VTV Cần Thơ. Cả 
hai ngôi nhà cũ ấy đều cho tôi những 
nền tảng vững chắc về nghề, đến tận bây 
giờ tôi vẫn thấy cảm thấy tự hào khi bản 
thân mình được đào tạo từ nơi ấy. VTV9 
cũng đã mang lại cho tôi sự trưởng 
thành, nhiều trải nghiệm hơn trong nghề 
nghiệp, giúp tôi bản lĩnh hơn nữa trong 
cuộc sống. 

Rất nhiều Mc giọng miền Nam 
khi Bắc tiến đã nhận được sự ủng hộ 

nhiệt tình của khán giả, anh có cảm 
thấy áp lực về điều này?

Tôi quyết định Bắc tiến không phải 
là để tìm thành công mà là để tìm một 
cảm hứng mới trong nghề nghiệp, nói 
đúng hơn là được sống với nghề. Thế 
nên tôi không hề có chút áp lực nào cả. 
Đôi khi tôi cũng e sợ không biết khán 
giả có nhận ra được chất riêng trong lối 
dẫn của mình hay không khi đã có rất 
nhiều MC giọng miền nam thành công 
trước đó, nhưng may mắn VTV4 phục 
vụ người xem là bà con kiều bào nên tôi 
cũng có không gian để có cơ hội tạo ấn 
tượng với khán giả.

anh cảm thấy như thế nào khi 
gắn bó với VTV4 - sợi dây kết nối các 
kiều bào với quê hương Việt Nam?

Khi được làm việc tại đây, tôi không 
chỉ có cơ hội thỏa niềm đam mê mà 
công việc của tôi còn là một nhiệm vụ 
chính trị thực sự. Kiều bào không có 
nhiều điều kiện để kết nối thông tin 
về những gì đang diễn ra trong nước. 
Chính vì vậy, nhiệm vụ của VTV4 là 
phải truyền tải một cách nhanh chóng 
nhất những sự kiện, sự việc đang diễn ra 
trong nước đến với kiều bào. Tôi cũng 
rất tự hào khi góp phần thực hiện công 
việc này.

Mỗi Mc truyền hình đều muốn 
gây dựng được những nét riêng của 

mình để tạo ấn tượng đối với khán 
giả. Vậy nét riêng của Mc Việt cường 
là gì?

Tôi hướng đến hình ảnh là một người 
dẫn có kiến thức. Tôi muốn khi xem 
bản tin mình dẫn, khán giả không phải 
là đang nghe đọc nhiều thông tin riêng 
lẻ, vụn vặt, mà đó phải là một mạch 
thông tin được đầu tư rõ ràng, có chủ đề 
và thực hiện một cách nghiêm túc. Tôi 
muốn khán giả nhớ đến những gì mình 
nói hơn là nhớ đến gương mặt của mình.

anh có thể chia sẻ với khán giả 
những dự định phát triển công việc 
của mình tại VTV4?

hiện nay công việc của tôi ở VTV4 
là dẫn các bản tin thời sự Tiếng Việt, 
chuyên mục Người Việt bốn Phương; 
thực hiện phóng sự; làm công tác biên 
tập; đạo diễn chương trình… Bên cạnh 
đó, tôi vừa được lãnh đạo ban tin tưởng 
giao nhiệm vụ tổ chức sản xuất chương 
trình tọa đàm Góc nhìn - một chương 
trình mới của VTV4 trong năm 2017. 
Trong thời gian tới tôi cũng hi vọng 
được thử sức dẫn bản tin Tiếng anh, vì 
ở ban tôi hầu như ai cũng rất giỏi ngoại 
ngữ, tôi rất ngưỡng mộ. 

cảm ơn anh!
ĐặnG TRanG  

(Thực hiện)

MC Việt Cường tại trường quay VTV4

MC Việt Cường tại VTV Cần Thơ
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sự gia Tăng số lượng người mắc 
chứng rối loạn phổ Tự kỉ Đã Trở 
Thành mối quan Tâm Đặc biệT 
của nhiều quốc gia Trên Thế 
giới, Trong Đó có ViệT nam. 
những chia sẻ của Đạo diễn hồ 
chí cường Về sEriEs pTl Tự Kỉ Với 
2 Tập phim: TươNg Lai Nào cHo 
coN? Và NHậN THức Về Tự Kỉ 
không chỉ giúp nâng cao hiểu 
biếT chung mà còn Tạo sự Đồng 
cảm, sẻ chia Trong cộng Đồng 
Đối Với người Tự kỉ Và gia Đình.

 ở Việt Nam, chứng tự kỉ đã được 
nhận thức trong những năm gần đây 
nhưng chỉ mới dừng lại ở giai đoạn 
đầu tiên. Điều đó có khiến anh gặp 
nhiều khó khăn khi thực hiện series 
PTL này không?

Thuật ngữ “tự kỉ” tưởng chừng rất 
quen thuộc và vẫn được chúng ta  
(vô tình hay hữu ý) sử dụng trong đời 
sống. nhưng thực ra hiểu biết của cộng 
đồng về tự kỉ còn rất mơ hồ do thiếu 
thông tin hoặc nguồn thông tin được phổ 
biến chưa đầy đủ, không chính xác. hậu 
quả là có rất nhiều cách hiểu chưa đúng, 
sai lệch về chứng rối loạn phổ tự kỉ. Vì 
thế, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp 
đã gây tổn thương và tạo ra những rào 
cản trong cuộc sống của những người 
tự kỉ vốn đã thiệt thòi ngay từ khi sinh 
ra. Mặt khác, khi mới phát hiện con em 
mắc chứng tự kỉ, hầu hết các bậc cha mẹ 
thường không chấp nhận khi phải đối 
mặt với thực tế đó. họ thường mặc cảm, 
thu mình lại, đề phòng, lẩn tránh chia 
sẻ… tạo ra những vùng lõm, khuyết về 
thông tin. 

Qua trải nghiệm thực tế, tôi cũng 
nhận thấy rằng, những khó khăn trẻ tự 
kỉ thường gặp phải có thể đến từ những 
việc tưởng chừng vô cùng đơn giản đối 
với người bình thường. Đó là việc biết 
đòi ăn khi đói, biết đòi uống khi khát, 

biết đau, biết sợ, biết khóc, biết cười, 
biết yêu thương, biết gọi bố, biết chào 
mẹ... Bên cạnh đó, do chứng rối loại 
phổ tự kỉ quá phức tạp nên hiện vẫn còn 
rất nhiều quan điểm tranh cãi trong giới 
chuyên môn. do đó, việc thực hiện đề 
tài này thực sự gặp rất nhiều khó khăn.

 Trong xã hội, nhiều người luôn 
coi tự kỉ là một căn bệnh. Đây có phải 
là một quan niệm sai lầm?

Đúng là nhiều người đã nhầm lẫn 
hội chứng rối loạn phổ tự kỉ là một căn 
bệnh. Cách gọi này tuy không sai nhưng 
thường bị các gia đình có trẻ tự kỉ phản 
ứng mạnh. Theo họ, cách gọi này sẽ vô 
tình dẫn đến những suy nghĩ sai lệch, 
đó là quên yếu tố 
bẩm sinh mà chỉ cố 
tìm ra các nguyên 
nhân mắc phải sau 
khi sinh, đặc biệt 
là yếu tố cha mẹ 
ít chăm sóc con, ít 
trò chuyện với trẻ, 
thường xuyên để 
trẻ ở nhà với những 
người thiếu quan 
tâm về mặt giao 
tiếp, ít trò chuyện 
với trẻ như người 
giúp việc, ông bà… 
Và quan trọng nhất, 

khi coi tự kỉ là một chứng bệnh, sẽ 
khiến nhiều người hiểu rằng, đã là bệnh 
ắt có thuốc chữa, cách chữa. Vì thế, 
nhiều gia đình sẽ mải miết đi tìm những 
loại thuốc quý hiếm, những phương 
pháp để chữa trị tận gốc dẫn đến những 
định hướng sai lầm trong các biện pháp 
can thiệp như chọn giải pháp đi theo các 
kinh nghiệm của những bà mẹ khác mà 
không hiểu rằng tình trạng của con mình 
hoàn toàn khác. những yếu tố này sẽ 
làm lãng phí thời gian, đánh mất cơ hội 
can thiệp sớm và phù hợp cho trẻ.

 Điều đó có nghĩa là bộ phim 
sẽ chỉ ra những quan niệm sai lầm 
thường gặp phải trong nhận thức cộng 
đồng về tự kỉ ở Việt Nam hiện nay?

Trong tập phim có tên Tương lai nào 
cho con?, tôi đã dùng các câu chuyện 
với những nhân vật điển hình để khắc 
họa nhằm tái hiện một cách chân thực 
nhất chặng đường gian nan can thiệp 
cho con tự kỉ. Không sử dụng lời bình, 
nhưng thông qua những cảnh quay chân 
thực, truyền cảm; những lời tâm sự từ 
con tim, khán giả sẽ tự cảm nhận để có 
một nhận thức mới, cũng như có được 
một cách ứng xử phù hợp hơn với người 
tự kỉ và gia đình. Còn ở tập phim Nhận 
thức về tự kỉ, với mục tiêu phổ cập những 
thông tin thiết thực, hữu ích nhất không 

chỉ cho cộng đồng 
mà còn hướng đến 
những gia đình khi 
chớm phát hiện ra 
con em có chứng 
rối loạn phổ tự kỉ. 
Thông qua hai tập 
phim trên, khán 
giả có thể phần 
nào chia sẻ, cảm 
nhận một phần 
những khó khăn 
mà các gia đình có 
con em tự kỉ đang 
phải đối mặt.

Đạo diễn hồ Chí Cường:

Hành trình hiểu, đồng cảm 
và sẻ chia...

Chứng rối loạn phổ tự kỉ đã xuất hiện từ 
rất lâu nhưng phải đến năm 1943, bác sĩ 
tâm thần người Mỹ Leo Kanner lần đầu 
tiên mô tả chứng tự kỉ và tách biệt 
người mắc chứng tự kỉ ra khỏi nhóm 
bệnh nhân thần kinh, khi đó hội chứng 
tự kỉ mới chính thức được đặt tên. Còn ở 
Việt Nam, khái niệm “tự kỉ” chỉ mới xuất 
hiện từ cuối những năm 90 của thế kỉ xx 
và chỉ đơn thuần là một thuật ngữ trên lí 
thuyết mà không có trong các văn bản 
pháp luật. Với những lí do đó, nhiều 
người Việt Nam đã nhầm lẫn Hội chứng 
rối loạn phổ tự kỉ là một căn bệnh.

Đạo diễn Hồ Chí Cường
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 Tìm hiểu và tiếp xúc với các gia 
đình có con mắc chứng tự kỉ đã giúp 
anh có được những câu chuyện xúc 
động như thế nào?

Qua khảo sát thực tế, tôi đã lựa chọn 
ba gia đình điển hình có con em tự kỉ ở 
những giai đoạn can thiệp khác nhau để 
ghi hình cho bộ phim Tương lai nào cho 
con?. Thứ nhất là gia đình anh hoàng 
Đình hùng và vợ là chị nguyễn Thị 
hằng. Cháu trai đầu của anh 
chị là hoàng Đình Vinh, 5 
tuổi mắc chứng rối loạn phổ 
tự kỉ điển hình. Để can thiệp 
cho con, anh chị đã gửi cháu 
học tại nhiều nơi nhưng 
không thành công. hiện 
tại, cháu đang được gửi can 
thiệp tại một Trung tâm giáo 
dục đặc biệt ở quận Thanh 
Xuân với tiền học mỗi tháng 
khoảng 5 triệu đồng. hàng 
ngày, từ sáng sớm, anh 
hùng phải đưa con vượt hơn 30km, qua 
sông hồng, qua biết bao đoạn đường 
ách tắc để đưa con tới trường, rồi mới 
đến nhà máy ở tận Văn Điển... Thứ hai 
là gia đình anh chị nguyễn Văn Toàn 
và Trần Thị Khuê ở hà Tĩnh. anh chị 
có hai con gái sinh đôi mắc chứng tự kỉ. 
do hà Tĩnh chưa có cơ sở can thiệp cho 
trẻ tự kỉ nên hai năm nay, anh Toàn chị 
Khuê đem hai con đi gửi can thiệp tại 
Tp Vinh. hai anh chị đều là giáo viên, 
không thể bỏ dạy nên đành nhờ hai bà 
nội, ngoại ra Vinh chăm sóc hai cháu. 
Gia cảnh chia đôi, đồng lương eo hẹp, 
cuộc sống khó khăn khi tiền học và sinh 
hoạt trông cả vào đồng lương của hai 
vợ chồng. Cuộc sống của họ dường như 
bế tắc trong khi sức khoẻ của cả hai bà 
ngày một yếu...

Bên cạnh đó, tôi cũng quyết định 
đưa vào phim câu chuyện về chặng 
đường can thiệp thành công cho con 
của chị nguyễn Mai anh ở hoàng Mai, 
hà nội. Câu chuyện của mẹ Mai anh 
và bé nguyễn Trung hiếu trong phim 
tuy không có những cảnh gây bất ngờ, 
sửng sốt đối với khán giả nhưng thông 
qua những kĩ năng sống, khả năng giao 
tiếp, hòa nhập với xã hội của Trung 
hiếu, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cao 
cả của tình mẫu tử, thể hiện qua đức hi 
sinh, tính nhẫn nại và sự bền bỉ của một 
người mẹ đã quên mình nhằm tạo dựng 

một tương lai tốt đẹp hơn  
cho con.

 anh đã làm thế nào 
để có thể truyền tải những 
câu chuyện xúc động đó đến 
với khán giả một cách chân 
thực nhất?

Tôi bị ám ảnh khi nghĩ 
đến chặng đường mà anh 
hùng và hai bà cụ gần 70 

tuổi phải vượt qua mỗi ngày. Giống như 
anh hùng, mỗi ngày đối với hai bà lão 
Lê Thị Lý và nguyễn Thị sâm cũng là 
một cuộc việt dã nhưng lại kèm cả mang 
vác nặng. ngày nối ngày, hai buổi sớm 
chiều, vượt lên những đau mỏi của tuổi 
già cùng sự đỏng đảnh của thời tiết, hai 
bà đều đặn cõng, đưa hai đứa cháu nội, 
ngoại từ nơi thuê trọ tới trường chuyên 
biệt để can thiệp…

Xuất phát từ thực tế đó, tôi quyết 
định không xây dựng kịch bản giả định 
như thông lệ mà hướng đến thực hiện 
tập phim này theo hình thức ghi hình 
thực tế, không dàn dựng, không sử 
dụng lời bình. Tính hấp dẫn, sự thuyết 
phục của tác phẩm sẽ được tạo dựng 
bằng chính những khuôn hình và âm 
thanh chân thực của đời sống, cùng 
thủ pháp dựng (montage) song hành, 
xen kẽ. 

 sau một quá trình dài khoảng 
gần một năm tìm hiểu và tiếp xúc với 
các nhân vật, hẳn anh đã trang bị 
cho mình được rất nhiều kiến thức về 
chứng rối loạn phổ tự kỉ. anh có lời 
khuyên nào với các gia đình không 
may có con mắc chứng tự kỉ không?

phải khẳng định là tôi chưa thực sự 
hiểu hết các vấn đề liên quan tới Chứng 
rối loạn phổ tự kỉ. Thời gian làm phim 
cũng đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp 
xúc với nhiều chuyên gia hàng đầu cũng 
như không ít các gia đình có con em tự 
kỉ. Theo tôi, do nhiều nguyên nhân khác 
nhau, có thể là do thiếu hiểu biết hoặc 
do còn mặc cảm và định kiến, nhiều cha 
mẹ đã làm lỡ đi các cơ hội quý giá giúp 
can thiệp tốt hơn, hiệu quả hơn cho trẻ. 
Vì vậy, ngay từ khi trẻ sinh ra cho đến 
8 tháng tuổi, cha mẹ nên chú ý đến các 
hành vi giao tiếp và khả năng phát âm 
của trẻ, hầu có thể tìm kiếm các dấu 
hiệu nguy cơ tiềm ẩn, từ đó qua sự chẩn 
đoán và hướng dẫn của các nhà chuyên 
môn, thực hiện các biện pháp can thiệp 
một cách tích cực và thường xuyên, giúp 
trẻ giảm thiểu đến mức thấp nhất tình 
trạng tự kỉ nếu có.

 cảm ơn anh!
yến TRanG (Thực hiện)

Chị Mai Anh cùng con (Nguyễn Trung Hiếu) 
trong một buổi tập nâng cao thể lực

Chị Mai Anh cùng con (Nguyễn Trung Hiếu)  
trong một hoạt động nâng cao kỹ năng giao tiếp

Giây phút chị Trần Thị Khuê (bìa trái) 
ra thăm các con

Một thời điểm bùng nổ hành vi của cháu  
Hoàng Đình Vinh
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VT
Vphía Sau

màn hình

Đầu Tư kinh phí khủng, quy Tụ những ngôi sao Đình Đám, quảng bá rầm rộ 
nhưng Vẫn ThấT bại ê chề, Thậm chí Tỉ suấT người XEm còn chạm Đáy. những bộ 
phim này mộT lần nữa chứng minh cho chân lí: Tiền không phải là yếu Tố 
quyếT Định chấT lượng mộT bộ phim. ngay cả mộT dàn sao cũng không cứu nổi 
mộT kịch bản dở.

“những cơn ác mộng” của 
màn ảnh nhỏ Xứ hàn

enTourage (Đoàn Tùy Tùng)

nhân kỉ 
niệm 10 

năm thành lập, 
Đài Tvn đã bỏ 
ra một số tiền 
lớn để mua bản 
quyền siêu phẩm 
truyền hình 
Entourage của 
Mỹ và đầu tư 
đến 300 nghìn 
đô la (7,8 tỉ 
VnĐ) để sản 
xuất mỗi tập 
phim. Quy tụ 
dàn sao gồm: 
Lee Kwang soo, Jo Jin Woong, Lee dong hwi, 
park Jung Min cùng 70 khách mời là những 
người nổi tiếng ở tất cả các lĩnh vực, Entourge 
vẫn là nỗi thất vọng của Tvn trong năm 2016 
và được coi là bộ phim tệ hại nhất của đài này 
từ trước tới giờ, với rating thấp kỉ lục. Cốt 
truyện thiếu hấp dẫn, diễn biến chậm chạp và 
diễn xuất cứng nhắc của một số ngôi sao là 
yếu tố khiến Entourage không thể thu hút khán 
giả. Bên cạnh đó, báo chí hàn Quốc cho rằng 
sự thất bại trong việc chuyển tải ngôn ngữ từ 
phiên bản Mỹ sang phiên bản hàn đã phần nào 
làm giảm đi sức hút của bộ phim. Tờ báo danh 
tiếng osEn của hàn Quốc đã không ngần ngại 
gọi Entourage là một cơn ác mộng đáng sợ của 
Đài Truyền hình Tvn.

Tomorrow wiTh you (ngày mai bên em)

dường như vận đen vẫn chưa ngừng đeo bám Tvn, sau thất 
bại thảm hại của Entourge, đài này lại tiếp tục chứng kiến 

sự tuột dốc không phanh của Tomorrow with You. Được đầu tư kĩ 
lưỡng, lại sở hữu “cặp tiên đồng ngọc nữ” shin Min ah và Lee Je 
hoon, lên sóng trong khung giờ vàng, bộ phim từng được kì vọng 
sẽ kế vị bom tấn Goblin (yêu tinh), hòng tạo nên cơn sốt trên 
màn ảnh nhỏ đầu năm 2017. Tomorrow with You có cốt truyện 
khá lạ, nhưng do mạch phim quá chậm, thiếu kịch tính nên 
người xem cảm thấy ngán ngẩm. shin Min ah và Lee Je hoon 
đều là những diễn viên thực lực, tài năng của họ đã được chứng 
minh ở nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đình đám. Đáng 
tiếc là hai ngôi sao này lại chưa thực sự có được những “phản 
ứng hóa học” đủ mạnh để tạo nên hiệu ứng rõ ràng trên màn 
ảnh. Có những phân đoạn họ diễn rời rạc và thiếu hòa quyện, 
đây quả là điểm trừ lớn đối với một bộ phim tình cảm xứ hàn. 
Tomorrow with You khởi động với rating 3,2% và sau 8 tập phát 
sóng xuống còn 1,1% - một con số thấp kỉ lục so với những bộ 
phim chiếu vào khung giờ vàng.
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Bảo anh

unConTrollably Fond (yêu không kiểm soáT)

Uncontrollably Fond được xem là đòn cảnh 
tỉnh với KBs khi đang đắm chìm trong chiến 

thắng vang dội của Hậu duệ mặt trời. Cũng vẫn 
công thức cũ, hoàn thành trước khi công chiếu, đầu 
tư lớn, ngôi sao tên tuổi nhưng kì tích đã không lặp 
lại. Mặc dù ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã 
khiến khán giả phát cuồng khi sở hữu hai ngôi sao 
hàng đầu hiện nay là Kim Woo Bin và Bae suzy. 
sức hút của hai diễn viên này cộng với những cảnh 
quay đẹp như mơ đã khiến phía Trung Quốc mạnh 
tay mua bản quyền phát sóng với mức giá kỉ lục 
303.000 usd (7 tỉ Vnd) mỗi tập. Uncontrollably 
Fond xoay quanh câu chuyện tình yêu của đôi bạn 
trẻ chơi thân với nhau từ nhỏ. Vì một số lí do mà 
cả hai xa cách và sau nhiều năm mới gặp lại. Ở 
thời hiện tại, shin Joon young (Kim Woo Bin) trở 
thành một ngôi sao nổi tiếng với tính cách hống 
hách, kiêu ngạo trong khi đó no Eul (suzy) từ một 
cô bé nhút nhát giờ đảm nhận vị trí sản xuất trong 
chương trình truyền hình. Bộ phim thất bại chủ yếu 
là do biên kịch và đạo diễn đã kể một câu chuyện 

tình bi thảm, đẫm nước mắt, vốn đã trở nên cũ kĩ và 
nhàm chán với khán giả màn ảnh nhỏ. Thêm vào đó, 
khả năng diễn xuất của suzy chưa đủ để chuyển tải 
những phân đoạn nặng về tâm lí. diễn xuất của cô 
khô cứng, lời thoại như trả bài. Mở đầu với rating 
12,5%, tập cuối của Uncontrollably Fond dừng lại 
ở mức 8,4%. Lần đầu tiên, một ngôi sao hallyu như 
Kim Woo Bin đã phải gửi lời xin lỗi tới người hâm 
mộ vì bộ phim không thành công như mong đợi.

Saimdang, Light’s Diary đánh 
dấu sự trở lại của “quốc bảo” 

Lee young ae sau thành công vang 
dội của Dae Jang Geum (nàng dae 
Jang Geum). Với tham vọng biến 
Saimdang, Light’s Diary thành Dae 
Jang Geum thứ 2, Đài sBs không 

ngần ngại chi ra 20 tỉ won để hoàn 
thành phim trước khi phát sóng, thậm 
chí còn nhiều lần dời lịch công chiếu 
để có thêm thời gian trau chuốt cho 
“con cưng”. Vậy mà, càng xem phim 
khán giả lại càng thất vọng. nhiều 
người cho biết, mạch phim chậm, câu 

chuyện rối, thiếu tính liên kết giữa 
quá khứ và hiện tại là lí do khiến 
họ chuyển kênh. Saimdang, Light’s 
Diary kể câu chuyện giảng viên môn 
lịch sử nghệ thuật seo Ji yoon (Lee 
young ae) vô tình tìm thấy nhật kí 
của saimdang (cũng do Lee young ae 
thể hiện) - một nghệ sĩ, nhà văn, nhà 
thư pháp và nhà thơ danh tiếng ở triều 
đại Joseon. Qua cuốn nhật kí, Ji yoon 
khám phá ra những bí mật và chuyện 
tình lãng mạn giữa saimdang với họa 
sĩ, nhà thư pháp, nhạc sĩ Lee Gyeom 
(song seung hun). Bộ phim mở màn 
với rating 16,3%, một con số khá ấn 
tượng, nhưng sau đó thì giảm nhanh 
dần đều. Để cứu vãn tình thế, sau tập 
4, sBs quyết định sửa lại kịch bản, 
đẩy nhanh tiến độ câu chuyện. Tuy 
nhiên, nỗ lực này cũng không đem lại 
hiệu quả, rating vẫn tuột dốc không 
phanh. Saimdang, Light’s Diary đang 
ì ạch về đích với tỉ suất người xem chỉ 
còn ở ngưỡng 1 con số. 

saimdang, lighT's diary (nhậT ký ánh sáng)
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Ý tưởng về bộ phim kinh dị get 
out đã đến với ông như thế nào?

nội dung của Get Out (Trốn thoát) 
xoay quanh câu chuyện Chris - anh 
chàng người Mỹ gốc phi lần đầu ra mắt 
bố mẹ người yêu da trắng. song càng ở 
lại lâu tại nhà bạn gái, Chris càng nhận 
thấy có những điều bất ổn, không chỉ 
trong cách cư xử của bố mẹ cô mà cả 
những người hàng xóm. Thoạt đầu, anh 
chỉ đoán rằng những cử chỉ kì lạ của 
gia đình bạn gái xuất phát từ sự không 
đồng thuận cho mối tình khác màu da 
của con gái, nhưng dần dần hàng loạt 
những khám phá đáng sợ đã dẫn anh 
đến sự thật kinh hoàng mà anh không 
thể tưởng tượng nổi.

ngay từ trước khi bắt tay viết kịch 
bản, tôi đã nung nấu ý tưởng về một 

câu chuyện vừa chứa đựng những tình 
tiết đáng sợ vừa đề cập tới một 
vấn đề nào đó mà thế giới 
đang rất quan tâm. Kết 
quả là Get Out ra 
đời với sự kết hợp 
của các yếu tố hài 
hước, kinh dị, châm 
biếm, phản ánh trực 
diện tình trạng đang 
gây nhức nhối trong 
xã hội Mỹ, nạn phân 
biệt chủng tộc. 

Để đưa kịch bản 
giàu ý nghĩa xã hội này lên màn ảnh 
rộng, ông có cần sự hỗ trợ của đồng 
nghiệp không?

ngoài hai nhà sản xuất kì cựu là 
sean McKittrick và Edward h. hamm, 
với Get Out tôi phải nhờ tới sự hỗ trợ 
của Jason Blum, nhà sản xuất từng 
được giới phê bình đánh giá là đã tạo 
dựng được những chuẩn mực mới cho 
thể loại phim kinh dị. Là người tài năng 
và có tinh thần hợp tác cao độ, Blum 
nói với tôi rằng, ông ấy đã từng xem rất 
nhiều phim kinh dị cũng như đọc nhiều 

kịch bản phim thuộc thể loại này 
nhưng chưa bao giờ thấy bất 

cứ câu chuyện nào tương tự 
như những gì Get Out đề 

cập, chính điều đó khiến 
ông có thêm niềm tin 
khi cùng tôi thực hiện 
bộ phim này.

Đứng ở vị trí 
trung tâm của câu 

chuyện là chris 
Washington - một nhiếp ảnh 

gia trẻ tuổi, chàng hoạ sĩ 
giàu tham vọng. Việc tìm ra 

diễn viên có khả năng thể hiện được 
thế giới nội tâm phức tạp của chris có 
khiến ông gặp khó khăn?

geT ouT Là TRải nGhiệM 
ĐÁnG nhớ

Đạo diễn Jordan Peele

VT
Vphỏng Vấn

ĐộC quyền

khi nhắc Tới Jordan pEElE, hầu hếT khán giả sẽ nghĩ Tới loạT 
phim hài ăn khách Key aNd PeeLe. nhưng có mộT Điều mà không 
nhiều người biếT, Jordan còn dành Tình cảm cho mộT Thể loại 
Điện ảnh Độc Đáo khác, Đó là phim kinh dị. ông chia sẻ: “ThậT 
Thú Vị Vì giờ Đây Tôi có Thể áp dụng những kinh nghiệm mà mình 
Đã rúT ra Được sau khoảng Thời gian làm phim hài Để Đưa geT 
ouT - mộT Tác phẩm Thuộc Thể loại kinh dị lên màn ảnh rộng”. 

Đạo diễn Jordan Peele

Các hình ánh trong phim
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Tôi đặc biệt ấn tượng với cách thể 
hiện của daniel trong vai Chris. Là 
người thông minh và giàu cảm xúc, 
Chris đã dùng chính nghệ thuật để hàn 
gắn những vết thương trong tâm hồn 
mình. ngoài những điều đó, nhân vật 
đảm nhiệm vai Chris còn phải thể hiện 
được nỗi lo lắng về những định kiến 
sắc tộc cùng băn khoăn về việc liệu 
mình có được một gia đình da trắng 
chấp nhận hay không. Chúng tôi đã 
quyết định trao vai diễn này cho nam 
diễn viên người anh - daniel Kaluuya. 
daniel có sức hấp dẫn rất lớn và cậu 
ấy biết cách làm thế nào để toả sáng ở 
những thời điểm cần thiết. Chẳng hạn 
như khi Chris bước chân tới dinh thự 
của gia đình Rose. Cảm giác lạc lõng 
khi bố mẹ bạn gái luôn có những cử 
chỉ thân thiết quá mức nhưng lại thiếu 
vắng sự quan tâm thật lòng khiến Chris 
linh cảm rằng anh không được chào 
đón ở đây. Trái ngược với gương mặt 
tươi cười thân thiện của những người 
da trắng lại là phản ứng soi mói kì quái 
của những người da màu. sự lạnh lẽo 
và kì quặc trong cách cư xử của những 
người này vừa tạo nên bầu không khí 
rợn người vừa khơi gợi mạnh mẽ trí 
tò mò về sự thật đằng sau tất cả những 
điều quái gở này. những gì mà daniel 
đã làm được trong Get Out thực sự 
tuyệt vời.

Một trong số rất nhiều những 
thách thức đặt ra với đoàn làm phim 
là phải thể hiện những cảnh phim 

mang tính ẩn dụ. cảnh quay nào 
trong phim ông thấy khó nhất?

Trong rất nhiều thách thức đặt ra, 
phân cảnh phức tạp nhất là cảnh quay 
diễn ra tại bữa tiệc ngoài trời, khi mà 
Logan tấn công Chris. nhà thiết kế 
phục trang haders đã phải trang bị cho 
mỗi vị khách tới tham dự bữa tiệc một 
bộ váy áo lộng lẫy và kiểu cách để làm 
nổi bật tính thời thượng của tầng lớp 
thượng lưu new york. Thiết kế sản 
xuất Rusty smith đã dàn dựng những 
bối cảnh để mọi nhân vật xuất hiện trên 
đó đều thật ấn tượng, ngoại trừ một 
người biết được rõ ràng mình không 
thuộc về nơi này. những khuôn hình 
mà Toby oliver thực hiện cũng góp 
phần giúp khán giả có được cảm nhận 
rõ nét hơn về những gì mà Chris đang 
phải trải qua. Đó là cảnh quay mang 
tính biểu tượng của Get Out, một cảnh 
quay vừa hài hước lại vừa đáng sợ. 
Chris hoàn toàn lạc lõng trong bữa tiệc 

mà chỉ có anh là người da màu và cậu 
ấy không thể nào che giấu được những 
cảm xúc đó trên gương mặt của mình.

Ông mong muốn mang đến điều 
gì từ bộ phim này?

Mong muốn đầu tiên và quan trọng 
nhất của tôi là hi vọng bộ phim sẽ mang 
lại cho khán giả những phút giây thư 
giãn trong rạp chiếu. Vui vẻ, hài hước 
nhưng không kém phần giật gân, đáng 
sợ, Get Out chắc chắn sẽ là một trải 
nghiệm điện ảnh đáng nhớ. Bên cạnh 
đó, tôi cũng mong rằng mọi người sẽ 
cùng bàn luận về bộ phim và về cách 
mà chúng tôi đề cập tới nạn phân biệt 
chủng tộc trong thể loại phim kinh dị, 
điều mà họ chưa bao giờ thấy trước 
đây. Không chỉ đơn thuần là một bộ 
phim kinh dị “nhát ma”, bằng hình ảnh 
quái đản hay những hình ảnh thót tim, 
phim còn chứa đựng những châm biếm 
sâu cay về nạn phân biệt chủng tộc. 
Tôi đã dành nửa đầu sự nghiệp để tập 
trung vào các bộ phim hài nhưng mục 
tiêu của tôi lúc này là biên kịch và đạo 
diễn những bộ phim kinh dị. Tôi không 
muốn nói quá nhiều về bộ phim, nhưng 
đây là một trong số rất ít phim kinh 
dị dám thoát ra khỏi nỗi sợ phân biệt 
chủng tộc. 

Thu Quỳnh  
(TheoUniversal)

cJ cgV ViET nam dành tặng độc giả 
Tạp chí Truyền hình 5 vé phim get out. 
hãy gửi thư về Tòa soạn Tạp chí 
Truyền hình - 43 nguyễn chí Thanh - 
hà nội để có cơ hội thưởng thức bộ 

phim bom tấn này.
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Xem gì?

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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Thứ bảy - 01/04

02:10   phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 
14/127

03:10  phim Vn: Chiều ngang qua phố cũ - 26
05:10  Chuyện nhà nông với nông nghiệp
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
 13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 15
14:15  Đối thoại chính sách: Talk vietnam
15:00  Văn hoá Cand: Tình yêu màu nắng
16:30  Khuyến công
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10   Truyền hình trực tiếp: như chưa hề có cuộc 

chia ly... 
21:15   phim tài liệu: Khi người ta trẻ - Tập 1:  

Giấc mơ của bút chì
21:45  âm nhạc và cuộc sống
22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

chủ nhậT - 02/04

02:10   phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria 
15/127

03:10  hành trình di sản
05:10   Chống buôn lậu, hàng giả - bảo vệ người 

tiêu dùng
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  Chìa khoá thành công
11:15  Chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là maria 16
14:15  Chuyến xe khởi nghiệp
14:45  Khát vọng Việt nam
15:00  Văn hoá QĐnd
16:30   hộp thư truyền hình: Công khai bản án, 

bước tiến trong minh bạch hóa.
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
20:45  Lục lạc vàng
21:30  sân khấu
22:30  Giao lưu văn hóa Việt - nhật
22:45  Khát vọng Việt nam
23:00  dân ca nhạc cổ
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 3/4

01:10  Chìa khoá thành công
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 16
03:10  60 phút mở
07:30  phóng sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  Chìa khoá thành công
09:15  Chuyện nhà nông với nông nghiệp
09:30  Việt nam xanh
10:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là maria - 
 tập 17

14:15  diễn đàn văn học nghệ thuật
15:30  Trang địa phương
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
20:10  Quốc hội với cử tri
20:30  Thông điệp xanh
20:45  phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 6/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45  Thế giới góc nhìn
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 4/4

01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 17
03:10  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên -  
 Tập 6
07:30  Kí sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  Cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:30  sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10 phim Mexico: Đơn giản tôi là maria - 
 tập 18
14:15  60 phút mở
15:30  hộp thư truyền hình 
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 7/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10 Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 5/4

01:10  Talk vietnam
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 18
03:10  phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên -  
 Tập 7
07:30  phóng sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  Đối thoại chính sách 
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:30  Cửa sổ asEan
11:15  Chuyển động 24h
13:10 phim Mexico: Đơn giản tôi là maria - 
 tập 19
14:15  Toà tuyên án 
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  Cuộc sống thường ngày
20:45  phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 8/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45  hội nhập
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ năm - 6/4

01:10  Lục lạc vàng
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 19
03:10   phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 

Tập 8

07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  Câu chuyện văn hóa
09:15  Tiếng nói phụ nữ
09:30  nông thôn mới
10:30  Chuyện xưa tích cũ
11:15  Chuyển động 24h
13:10 phim Mexico: Đơn giản tôi là maria - 
 tập 20
14:15  nhà hát truyền hình
15:10  Giao lưu văn hóa Việt - nhật
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  phim Vn: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 2
22:05  hào khí ngàn năm
22:10 Vấn đề hôm nay
 23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ sáu - 7/4

01:10  hội nhập
01:40  Tuổi cao gương sáng
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 20
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ 

chồng - 2
07:30  Kí sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  Giai điệu kết nối
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
10:30  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là maria - 
 tập 21
14:15  90 phút để hiểu
15:45  Khát vọng Việt nam
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  phim Vn: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 3
22:05  hào khí ngàn năm
22:10 Vấn đề hôm nay
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ bảy - 8/04

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
01:40  Khám phá Việt nam
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 21
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ 

chồng - 3
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:05  Việt nam xanh
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là maria - 
 tập 22
14:15  Đối thoại chính sách 
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
21:45  âm nhạc và cuộc sống
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22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

chủ nhậT - 9/04

01:10  Việt nam xanh
01:40  Khám phá Việt nam
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 22
03:10 âm nhạc và cuộc sống
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
 10:00  Chìa khoá thành công
10:45  Vì cộng đồng
11:15  Chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là maria - 
 tập 23
14:15  Chuyến xe khởi nghiệp
14:45  Khát vọng Việt nam
15:00  Văn hoá QĐnd
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:30  sân khấu
22:30  Giao lưu văn hóa Việt - nhật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 10/4

01:10  Chìa khoá thành công
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 23
03:10  60 phút mở
07:30  phóng sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  Chìa khoá thành công
09:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp
 09:30  Việt nam xanh
10:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 24
14:15  diễn đàn văn học nghệ thuật
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
20:10  Quốc hội với cử tri
20:30  Thông điệp xanh
20:45  phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 9/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Thế giới góc nhìn
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 Thứ ba - 11/4

01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 24
03:10   phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 

Tập 9
07:30  phóng sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  Cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri

10:30  sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria -
  Tập 25
14:15  60 phút mở
15:30  hộp thư truyền hình 
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 10/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 12/4

01:10  Talk vietnam
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 25
03:10   phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 

Tập 10
07:30  phóng sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  Đối thoại chính sách 
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:30  Cửa sổ asEan
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 26
14:15  Toà tuyên án 
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
20:45  phim Vn: nơi ẩn nấp bình yên - Tập 11/27
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  hội nhập
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ năm - 13/4

01:10  Lục lạc vàng
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 26
03:10   phim truyện Vn: nơi ẩn nấp bình yên - 

Tập 11
07:30  phóng sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  Câu chuyện văn hóa
10:30  Chuyện xưa tích cũ
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 27
14:15  nhà hát truyền hình
15:10  Giao lưu văn hóa Việt - nhật
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  phim Vn: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 4
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ sáu - 14/4

01:10  hội nhập

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 27
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ 

chồng 
07:30  phóng sự
07:45  nẻo về nguồn cội
08:05  Giai điệu kết nối
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
10:30  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 28
14:15  90 phút để hiểu
15:45  Khát vọng Việt nam
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  phim Vn: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 5
22:05  hào khí ngàn năm
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ bảy - 15/04

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 28
03:10   phim truyện Vn: sống chung với mẹ 

chồng - tập 6
07:30  Văn học nghệ thuật
08:05  Việt nam xanh
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 29
14:15  Đối thoại chính sách 
15:00  Văn hoá Cand
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h
21:45  âm nhạc và cuộc sống
22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động
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Xem gì?
Thứ bảy - 01/04

06:00  Bạn của nhà nông - số 37
07:10  hành trình khám phá
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30  an ninh và cuộc sống
09:30   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Chăm 

sóc vòng một cho phụ nữ.
10:30  an sinh xã hội
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh -
 tập 73/81
12:15  Bốn mùa yêu thương: Bố và con trai
12:45  Tinh hoa nghề việt 
13:00   Kiến thức cộng đồng: Quản trị kinh 

doanh - những điều cần biết
 15:00  phóng sự 
16:15  phổ biến kiến thức
16:30  Kĩ năng thoát hiểm
16:45  nghiên cứu và ứng dụng
16:55  Bạn của nhà nông 
17:15  sáng kiến - giải pháp
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - tập 2
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 21
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
20:55   ngôi nhà hạnh phúc: những chiếc máy 

bay giấy
21:05  những người đàn ông tự tin
22:45  nhật Bản đồng hành - số 33/50 
 Mùa 3 

chủ nhậT - 02/04

06:15  sáng kiến - giải pháp
07:10  Việt nam - đất nước - con người 
08:30  Đi tìm đồng đội
10:20  Quý hơn vàng
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 tập 74/81
12:15  Chất lượng cuộc sống
13:00  pháp luật và cuộc sống
15:00  phóng sự 
16:15  Tạp dề tí hon
16:35  Kiến thức cộng đồng
16:45  Góc nhìn môi trường
17:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: nam 

giới và những điều khó nói
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00 phim TQ:Bích huyết kiếm - tập 3
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 22
20:35  người phụ nữ hạnh phúc
22:45  nhịp sống công nghệ số 39

Thứ hai - 03/04

06:00  người nông dân hiện đại: 
 âm sắc Gia Lai
06:45   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: nam 

giới và những điều khó nói
08:00  những người đàn ông tự tin

08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:10  Quý hơn vàng
10:30  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 75/81
13:00  sắc màu không gian
15:00  phóng sự 
 16:15  Visa toàn cầu 14/17
16:45  phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Kĩ năng tham gia giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 4
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 23
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
21:05  nhật Bản ngày nay
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 3 

 Thứ ba - 04/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  sống khỏe mỗi ngày 
07:10  phát triển bền vững
08:00  Vào bếp khó gì
08:30  KhGd quốc phòng: những hệ thống 

pháo tự hành bánh lốp uy lực - phần 2
10:30  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh -
 Tập 76/81
13:00  an ninh và cuộc sống
15:00  phóng sự 
16:15  sắc màu các dân tộc
 17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30 Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 5
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 24
20:35  Khỏe thật đơn giản
21:05  Đi đâu? ăn gì?
21:30  nhật Bản đồng hành - số 34/50 Mùa 3
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 4

Thứ Tư - 05/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  Khỏe thật đơn giản
08:00   Chân trời khoa học chân trời 
 khoa học 30
08:30  Visa toàn cầu 14/17
09:00  Kĩ năng tham gia giao thông
10:30  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 77/81
12:55  Chuyến xe buýt kì thú)
15:00  phóng sự 
16:15  s ắc màu không gian
16:45  Việt nam - đất nước - con người 
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội

18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 6
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 25
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:40  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 5

 Thứ năm - 06/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  Bốn mùa yêu thương
07:10  nhật Bản đồng hành - số 34/50 Mùa 3
08:00  Đi đâu? ăn gì?
08:30  sắc màu các dân tộc
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
10:30  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 78/81
15:00  phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
16:45  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00  Bạn của nhà nông 
18:30 Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 7
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 26
20:35  Chất lượng cuộc sống
21:15  Đẹp 24/7
21:20  những mảnh ghép của cuộc sống
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 6

 Thứ sáu - 07/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45 những người đàn ông tự tin
07:10  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
08:00  Vì sức khỏe người việt
08:30  sắc màu không gian
09:00  Tạp chí xã hội
10:30  Bạn của nhà nông 
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 79/81
13:00  sắc màu các dân tộc
15:00  phóng sự 
16:15  KhGd quốc phòng: những con tàu 

chở niềm ước vọng
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30 Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 8
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 27
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:35  nghiên cứu và ứng dụng
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 7

 Thứ bảy - 08/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
07:10  hành trình khám phá
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08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30  an ninh và cuộc sống
09:00  Kinh doanh và pháp luật
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 80/81
13:00  Kiến thức cộng đồng
15:00  phóng sự 
16:45  nghiên cứu và ứng dụng
17:15  sáng kiến - giải pháp
18:00  Quý hơn vàng
18:30 Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 9
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 28
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
21:05  những người đàn ông tự tin
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 8

 chủ nhậT - 09/04

06:45 sống khỏe mỗi ngày 
07:10  Việt nam - đất nước - con người 
08:00  Đi đâu? ăn gì?
08:30  Đi tìm đồng đội
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
11:30  phim hQ: Ước mơ lấp lánh - 
 Tập 81/81
13:00  pháp luật và cuộc sống
15:00  phóng sự 
16:15  Tạp dề tí hon
 17:00  người nông dân hiện đại 
17:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30 Chuyển động 24 giờ
19:00 phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 10
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 29
20:35  người phụ nữ hạnh phúc
 22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 9

Thứ hai - 10/04

06:00  người nông dân hiện đại 
06:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
08:00  những người đàn ông tự tin
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:00  Trái tim cho em 
09:10  Quý hơn vàng
10:30  Bạn của nhà nông 
10:55  nhật Bản đồng hành - số 34/50 mùa 3
11:30  phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 
 Tập 1
13:00  sắc màu không gian
15:00  phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu 15/17
16:45  phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00 Kĩ năng tham gia giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 11
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 30
 20:55  ngôi nhà hạnh phúc

21:05  nhật Bản ngày nay
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 10

 Thứ ba - 11/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  sống khỏe mỗi ngày 
08:00  Vào bếp khó gì
08:30   KhGd quốc phòng: những con tàu 

chở niềm ước vọng
09:00  hành trình khám phá
10:30  Bạn của nhà nông 
10:55  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
11:30  phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 
 Tập 2
13:00  an ninh và cuộc sống
15:00  phóng sự 
16:15  sắc màu các dân tộc
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 12
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 31
20:35  Khỏe thật đơn giản
21:30  nhật Bản đồng hành - số 36/50 
 Mùa 3
21:45  Việt nam - đất nước - con người 
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 11

Thứ Tư - 12/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  Khỏe thật đơn giản
08:00  Chân trời khoa học 
08:30  Visa toàn cầu 15/17
09:00  Kĩ năng tham gia giao thông
10:30  Bạn của nhà nông 
10:55  phát triển bền vững
11:30  phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 
 Tập 3
12:55  Chuyến xe buýt kì thú 
15:00  phóng sự 
16:15  sắc màu không gian
16:45  Việt nam - đất nước - con người 
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 13
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 32
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:40  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 12

Thứ năm - 13/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  Bốn mùa yêu thương
08:30  sắc màu các dân tộc
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
10:30  Bạn của nhà nông 

11:30  phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 
 Tập 4
13:00  Visa toàn cầu 15/17
15:00  phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
16:45  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:00  Bạn của nhà nông 
18:00  Tư vấn tiêu dùng 
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 14
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 33
20:35  Chất lượng cuộc sống
21:20  những mảnh ghép của cuộc sống
21:45  hành trình khám phá
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 13

Thứ sáu - 14/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  những người đàn ông tự tin
08:00  Vì sức khỏe người việt
08:30  sắc màu không gian
09:00  Tạp chí xã hội
10:30  Bạn của nhà nông 
10:55  Việt nam - đất nước - con người 
11:30  phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 
 Tập 5
13:00  sắc màu các dân tộc
15:00 phóng sự 
16:45  nhật Bản đồng hành - số 36/50 mùa 3
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 15
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 34
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:45  ngôi nhà giới tính
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 14

 Thứ bảy - 15/04

06:00  Bạn của nhà nông 
06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
08:00  những mảnh ghép của cuộc sống
08:30  an ninh và cuộc sống
09:00 Kinh doanh và pháp luật
10:30  an sinh xã hội
11:30  phim hQ: Quán cà phê hoàng tử - 
 Tập 6
13:00  Kiến thức cộng đồng
16:45  nghiên cứu và ứng dụng
17:15  sáng kiến Giải pháp số 6
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Bích huyết kiếm - Tập 16
19:50  phim pháp: Cảnh sát Falco - Tập 35
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
20:55  ngôi nhà hạnh phúc
21:05  những người đàn ông tự tin
21:45  phát triển bền vững
22:45  phim TBn: Bí mật cây cầu cũ - Tập 15
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 Thứ bảy 1/4

00:00   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 14

02:15  Chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  phim hQ: Ba phù thủy - Tập 73, 74
04:30  Đường lên đỉnh  olympia
05:00  nhà cười
06:30  nhịp đập 360o thể thao ư
07:00  Cà phê sáng
07:50  Kỹ năng sống 
09:00  Vh-sK-nV
12:00  Gặp gỡ - trò chơi Th: Cháu ơi, cháu à
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00  Rubic  phim: Điều bí mật - Tập 29
17:00  phim hQ: Ba phù thủy - Tập 75, 76
21:25  Trời sinh một cặp
23:30  Chuyện đêm muộn

chủ nhậT 2/4

00:00   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 15

03:00  phim hQ: Ba phù thủy - Tập 75, 76
04:30  Vui khoẻ có ích
05:00  Cháu ơi, cháu à
07:00  Cà phê sáng cuối tuần
07:50  Kỹ năng sống 
12:00  Gặp gỡ - trò chơi Th: Cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  Rubic phim: Điều bí mật - Tập 30
17:00  phim hQ: Ba phù thủy - Tập 77, 78
20 :00  Biệt tài tý hon
21 :25  Giọng hát Việt
23:30  Bí mật tạo hóa

Thứ hai 3/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 16

02:15  Bố ơi! Mình đi đâu thế?
03:00   phim hQ: Ba phù thủy -
 Tập 77- 78/78
04:30  Ánh sáng và bóng tối
05:00  Vui khoẻ có ích
00:06  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 12
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Trời sinh một cặp
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 1, 2
20:00  Gia đình vui nhộn - T41/100
20:30  Con biết tuốt
21:15 sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: ngày mai ánh sáng -
 Tập 29
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 61

23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ ba 4/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 17

02:15  Vì bạn xứng đáng
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 1, 2
04:30  Con biết tuốt
05:00  Thiết kế cuộc sống
00:06  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Con biết tuốt
10:15  Chúng tôi là chiến sĩ
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 13
14:00  phim hQ: Tình hồng - tập 61
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 3, 4
20:00  Gia đình vui nhộn - T42/100
20:30  ai là triệu phú
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 30
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 62
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ Tư 5/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 18

03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 3, 4
04:30  Thiết kế cuộc sống
00:06  nhịp đập 360o thể thao 0
7:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 14
14:00  phim hQ: Tình hồng -tập 62
15:00  hòa âm ánh sáng
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 5, 6
20:00  Gia đình vui nhộn - T43/100
20:30  Đừng để tiền rơi
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn:: Tuổi thanh xuân - Tập 34
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 63
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ năm 6/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 19

02:15  Đừng để tiền rơi

03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 5, 6
04:30  Biệt tài tý hon
05:00  Chiếc nón kỳ diệu
00:06  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Điều ước thứ 7
10:15  Bố ơi! Mình đi đâuthế
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 15
14:00  phim hQ: Tình hồng - tập 63
15:00  Giọng hát Việt
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 7, 8
20:00  Gia đình vui nhộn - T44/100
20:30  Thần tượng bolero
21:15  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: Tuổi thanh xuân - Tập 35
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 64
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ sáu 7/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 20

02:15  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 7, 8
04:30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
00:06  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
09:00  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 16
14:00  phim hQ: Tình hồng - tập 64
15:00  Đại náo thành takeshi
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 9, 10
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:15  hòa âm ánh sáng
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ bảy 8/4

00:00   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 21

02:15  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 9, 10
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  nhà cười
00:06  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
12:00  Cháu ơi, cháu à
13:00  hãy chọn giá đúng
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14:00  Rubic phim: điều bí mật - tập 31
15:00  Gương mặt thân quen nhí
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 11, 12
20:00  Đại náo thành takeshi
21:15  Trời sinh một cặp
23:30  Chuyện đêm muộn

chủ nhậT 9/4

00:00   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 22

03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 11, 12
05:00  Bố ơi! mình đi đâu thế?
00:06  nhịp đập 360o thể thao 
06:40  Cà phê sáng cuối tuần
09:00  sáng tạo Việt
10:45  Không gian xanh 10
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00  Rubic phim: điều bí mật - tập 32
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 13, 14
20:00  Biệt tài tý hon
21:15  Giọng hát việt
23:30  Bí mật của tạo hóa

Thứ hai 10/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 23

02:15  Cháu ơi, cháu à
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 13, 14
04:30  Ánh sáng và bóng tối
05:00  Vui khoẻ có ích
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  sáng tạo Việt
10:15  Ánh sáng và bóng tối
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 17
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Trời sinh một cặp
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 15, 16
20:00  Gia đình vui nhộn - T45/100
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 31
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 65 23:30 

Thứ ba 11/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 24

02:15  Vì bạn xứng đáng
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 

 Tập 15, 16
04:30  Con biết tuốt
05:00  Thiết kế cuộc sống
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Con biết tuốt
10:15  Chúng tôi là chiến sĩ
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 18
14:00  phim hQ: Tình hồng - Tập 65
15:00  Thần tượng bolero
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 17, 18
20:00  Gia đình vui nhộn - T46/100
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: ngày mai ánh sáng - 
 Tập 32
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 66
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ Tư 12/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 25

02:45  TTTT Cup C1 
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 17, 18
04:30  Thiết kế cuộc sống
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:00  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 19
14:00  phim hQ: Tình hồng - Tập 66
15:00  hòa âm ánh sáng
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 19, 20
20:00  Gia đình vui nhộn - T47/100
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: Tuổi thanh xuân - Tập 36
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 67
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ năm 13/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 26

02:45  TTTT Cup C1 
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 19, 20
04:30  Biệt tài tý hon
05:00  Điều ước thứ 7
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 

08:00  Xả xì chét 
09:00 phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Điều ước thứ 7
10:15  Cháu ơi, cháu à
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 20
14:00  phim hQ: Tình hồng - Tập 67
15:00  Giọng hát Việt
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 21, 22
20:00  Gia đình vui nhộn - T48/100
21:25  sắc mầu phái đẹp 
21:30  phim Vn: Tuổi thanh xuân - Tập 37
22:30  phim hQ: Tình hồng - Tập 68
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ sáu 14/4

00:15   phim TQ: Chàng trai lý tưởng của tôi 
Tập 27

02:15  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 21, 22
04:30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
09:00 phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của Eva - Tập 21
14:00 phim hQ: Tình hồng - Tập 68
15:00  Đại náo thành Takeshi
17:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 23, 24
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ bảy 15/4

00:00  Chàng trai lý tưởng của tôi - 
 Tập 28/33
03:00  phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - 
 Tập 23, 24
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  nhà cười
06:00  nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00 Kỹ năng sống 
09:45  Thiết kế cuộc sống
12 :00  Cháu ơi, cháu à
14:00 Rubic phim: Điều bí mật - Tập 33
15:00  Gương mặt thân quen nhí
17:00   phim TQ: Gia hòa vạn sự thành - Tập 

25, 26
20:00 Đại náo thành Takeshi
23:30 Chuyện đêm muộn
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bắc giang nam Định

Từ ngày 1/4 đến 15/4/2017
lịch phát sóng các đài địa phương

khánh hòa hải dương

buổi 0h00
Từ 1 - 5/4: phim TQ: Không hổ là nữ nhi
Từ 6 - 15/4: phim âĐ: Trái tim mĩ nhân
buổi 2h00
phim Vn: Con gái vị thẩm phán
 buổi 4h20
phim TL: ngọn lửa kiêu hãnh
buổi 8h10
Từ 1 - 4/4: phim hQ: Đối mặt
Từ 5 - 15/4: phim hQ: Đôi mắt thiên thần
 Buổi 10h05
phim hQ: Tình đầu không phai
buổi 12h30
ngày 1/4: phim hQ: Đoạt tình
Từ 2 - 15/4: phim hQ: arang huyền bí
buổi 18h00
Từ 1 - 2/4: phim Vn: Điệp khúc tình
Từ 3 - 15/4: phim Vn: Cỏ biếc
buổi 21h10
Từ 1 - 10/4: phim TQ: nếu tình yêu quay về
Từ 11 - 15/4: phim hQ: ngược dòng quá khứ
Thứ Bảy: phim cuối tuần: 
ngày 1/4: phim Mỹ: Chị và em - hai số phận
ngày 8/4: phim Mỹ: Tên tôi là Jerry
buổi 22h20
phim hQ: nhớ em

buổi 0h00
Từ 1 - 3/4: phim TQ: Thi 
công kì án
Từ 4 - 15/4: phim TQ: Thế 
giới người mẫu
buổi 2h00
Từ 1 - 12/4: phim Vn: Mơ 
hoang
Từ 13 - 15/4: phim Vn: 
Điệp khúc tình
buổi 5h00
phim sGp: Ván bài đen tối
buổi 7h05 (phim Vn)
Từ 1 - 11/4: Ánh sáng thiên 
đường
Từ 12 - 15/4: nhà chung
buổi 11h00
phim truyện: Bí mật bị thời 
gian vùi lấp
buổi 12h00
Từ 1 - 3/4: phim hK: Đứa 
con ngoại tộc

Từ 4 - 15/4: phim TQ: hoa 
Mộc Lan
buổi 14h00 (Thứ hai, ba, 
tư, sáu, bảy)
phim TQ: Tùy Đường diễn 
nghĩa
buổi 17h30
Từ 1 - 11/4: phim truyện: 
Chuyện tình nàng tiên cá
Từ 12 - 15/4: phim TQ: 
Thiên đường không nước 
mắt
buổi 20h10 (từ thứ hai 
đến thứ sáu)
phim hQ: Mười hai năm 
xa cách
buổi 21h10
phim Vn: Chuyện của Ren
buổi 22h05:
phim hQ: arang huyền bí

buổi sáng (7h00)
Từ 1 - 8/4
phim hQ: Bác sĩ nhân ái.
Từ 9 - 15/4
phim hQ: Mối tình bí mật
buổi trưa (11h15) 
(phát lại vào 7h00 ngày 
hôm sau)
Từ 1 - 7/4
phim hQ: Bác sĩ nhân ái.
Từ 8 - 15/4
phim hQ: Mối tình bí mật
buổi chiều (14h30)
Từ 1 - 14/4
phim hQ: nước mắt phụ nữ
ngày 15/4
phim hQ: Kế hoạch báo thù
buổi chiều tối (17h00).
Từ 1 - 5/4
phim TQ: Lý Vệ từ quan
Từ 6 - 15/4
phim TL: nợ tình
buổi chiều tối (18h00)

Từ 1 - 11/4
phim Vn: Đất mặn
Từ 12 - 15/4
phim Vn: dấn thân vào nước 
mắt
buổi tối (20h40)
(phát lại vào 14h30 ngày 
hôm sau)
Từ 1 - 13/4
phim hQ: nước mắt phụ nữ
ngày 14,15/4
phim hQ: Kế hoạch báo thù
cuối ngày (23h15)
(phát lại vào 17h00 ngày 
hôm sau)
Từ 1 - 4/4
phim TQ: Lý Vệ từ quan
Từ 5 - 15/4
phim TL: nợ tình
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buổi sáng (6h45’)   
ngày 1-15/4Việt nam: 
Ám ảnh xanh

buổi sáng (9h00’) 
Từ ngày 1-10/4
phim hQ: Vị đắng tình yêu
Từ ngày 10-15/4
phim singapo:  
Truy tìm manh mối

buổi trưa (11h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 1-11/4
phim TQ: Tuổi thanh xuân
Từ ngày 12-14/4
phim TQ:  
nếu tình yêu quay về

buổi trưa (13h45’)
* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 
Từ ngày 1-15/4

phim Vn: Cỏ biếc

buổi chiều (16h30’) 
Từ ngày 1-15/4
phim hQ: Đoạt tình

buổi tối (20h30’)
* Thứ hai, ba, tư, năm,  
sáu, bảy 
Từ ngày 1-15/4
phim TQ: sống để yêu
* Chủ nhật.
ngày 2,9/4:  
phim nước ngoài

buổi tối ( 22h30’)
*Thứ hai, ba, tư, năm, sáu  
Từ ngày 3-14/4
phim hQ: Khát vọng đen tối
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chương trình phim truyện đài pt -th Quảng ninh
(Từ ngày 1 - 15/4/2017)

phim giờ Vàng Trên

son môi hồng 
(phim hàn Quốc - 110 tập)

Bộ phim xoay 
quanh nhân vật 

chính là yoo Ga -Eun, 
một cô gái dễ thương, 
tính tình đôn hậu. 
Xuất thân từ một gia 
đình giàu có, yoo Ga 
-Eun yêu và kết hôn 
với park Jung -woo, 

người bạn điển trai học cùng trường đại học mà không hề 
biết anh này đến với cô chỉ vì tiền. park Jung -Woo đã bí 
mật đi lại với Kim Mi -Ran, cô gái anh gặp trong một chuyến 
công tác nước ngoài, là bạn thân của vợ anh. Khi về nước, 
Kim Mi -Ran mới biết Jung -Woo là chồng  của yoo Ga -Eun 
và sự xuất hiện của cô đã gây trở ngại cho tham vọng của kẻ 
đào mỏ. sau khi thâu tóm tập đoàn bán lẻ thời trang của gia 
đình Ga -Eun, Jung -Woo liền li dị vợ... Giọt nước đã tràn li, 
Ga -Eun quyết tâm trả thù chồng và bạn gái... 

Phim đang phát sóng lúc 20h50.

Kim Điệp là phụ 
nữ xinh đẹp, có 

một cuộc hôn nhân 
không hạnh phúc 
với người chồng cũ. 
sau khi li hôn, cô 
sống với hai cô con 
gái và rất thành công khi làm việc tại trung tâm tư vấn tâm 
lí. Kim Điệp cầu toàn và nhiều tham vọng, lúc nào cô cũng 
tìm cách tạo cho mình một lớp vỏ bọc thật hoàn hảo khiến 
mọi người ngưỡng mộ. song trên thực tế cô đã phải vật lộn 
với rất nhiều rắc rối trong gia đình. Cho đến một ngày, Kim 
Điệp bàng hoàng nhận thấy những bi kịch đã đến với gia 
đình và các con là có một phần lỗi không nhỏ của cô. Và 
rồi chuyện gì sẽ đến với Kim Điệp? Liệu rằng những kinh 
nghiệm trong cuộc sống có giúp gia đình cô ngày càng gắn 
kết như những gì cô đã tư vấn và giúp đỡ cho khách hàng 
hay không?

Phim phát sóng 19h00 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 2/4.

phim Đặc sắc Trên

hãy nói về Tình yêu 
(phim Việt nam - 36 tập)

LịCh phiM

Từ Tập Đến TậpGiờ phÁT 
sónG

Tên phiM

Tập 14 - 28/38
(Từ ngày 1 - 15/4)

ngoại tình 
(phim philipin - 38 tập)0h00

LịCh phiM

Từ Tập Đến TậpGiờ phÁT 
sónG

Tên phiM

Tập 20 - 34/56
(Từ ngày 1 - 15/4)

Mặt nạ hoa hồng 
(phim philipin - 56 tập)8h00

Tập 69 - 83/98
(Từ ngày 1 - 15/4)

Một thời con gái 
(phim Đài Loan - 40 tập)6h00

Tập 36 - 50/50 
(Từ ngày 1 - 15/4)

học viện nữ quý tộc 
(phim nga - 260 tập)12h00

Tập 32 - 46/100
(Từ ngày 1 - 15/4)

Biển tình ngang trái 
(phim philipin - 100 tập)17h00

Tập 83 - 97/110
(Từ ngày 1 - 15/4)

son môi hồng 
(phim hàn Quốc - 110 tập)20h50

Tập 23 - 37/59
(Từ ngày 1 - 15/4)

hai lần cưới 
(phim hàn Quốc - 59 tập)14h00

Tập 5 - 19/22
(Từ ngày 1 - 15/4)

ngược dòng quá khứ 
(phim hàn Quốc - 98 tập)3h00

Tập 31/31
(ngày 1/4)

Tập 1 - 14/32
(Từ ngày 2 - 15/4)

Điệp khúc tình 
(phim Việt nam - 31 tập)

Đò dọc 
(phim Việt nam - 32 tập)

9h00

Tập 13 - 27/52
(Từ ngày 1 - 15/4)

Tình muộn 
(phim Việt nam - 52 tập)15h15

Tập 31/31
(ngày 1/4)

Tập 1 - 14/31
(Từ ngày 2 - 15/4)

những ngã rẽ vào đời 
(phim Việt nam - 31 tập)

huyền thoại tím 
(phim Việt nam - 31 tập)

22h00

Tập 17 - 21/21
(Từ ngày 1 - 5/4)

Tập 1 - 10/26
(Từ ngày 6 - 15/4)

Khát vọng tuổi trẻ 
(phim hàn Quốc - 21 tập)

Thời đại hoàng kim của những cô gái 
lỡ thì (phim Trung Quốc - 26 tập)

11h00

Tập 31 - 36/36
(Từ ngày 1 - 6/4)

Tập 1 - 9/22
(Từ ngày 7 - 15/4)

nhà có 3 con gái 
(phim Trung Quốc - 36 tập)

Trái tim yêu 
(phim hàn Quốc - 22 tập)

16h00

Tập 30/30
(ngày 1/4)

Tập 1 - 14/36
(Từ ngày 2 - 15/4)

Vết sẹo 
(phim Việt nam - 30 tập)

hãy nói về tình yêu 
(phim Việt nam - 36 tập)

19h00

Tập 15 - 29/38
(Từ ngày 1 - 15/4)

Liên minh phá án 
(phim Trung Quốc - 38 tập)20h00

Tập 4 - 20/100
(Từ ngày 1 - 15/4)

Khát vọng đen tối 
(phim hàn Quốc - 100 tập)23h00
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VT
Vnhỏ

to

Điều TRị sao
Cho hiệu Quả?

NáM Da

nguyên nhân gây nám
nám da là hiện tượng tăng cao sắc 

tố da, phần lớn xuất hiện ở phụ nữ, 
thường có màu nâu, xám hoặc đen, hình 
thành từng mảng đối xứng hoặc nằm rải 
rác từng đốm nhỏ hay từng mảng trên 
mặt. nám da có thể bắt nguồn từ nhiều 
nguyên nhân khác nhau: do di truyền, 
thay đổi nội tiết tố hoặc mắc các bệnh 
về phụ khoa. nám da cũng có thể hình 
thành do tác động của môi trường bên 

ngoài như: ánh nắng mặt trời, khói, bụi, 
ô nhiễm, sử dụng thuốc, mĩ phẩm không 
đúng cách. Lo lắng, mệt mỏi cũng là 
một trong những nguyên nhân gây nám 
da mặt. Thức đêm nhiều và sử dụng các 
chất kích thích như cà phê, bia, rượu, 
các thực phẩm nhiều mỡ đều không 
tốt đối với làn da, khiến cho hoóc môn 
trong cơ thể bị biến đổi, gây nám da. 
nám được chia thành 3 cấp độ như sau:

Từ lâu nay, nám da Vẫn luôn là 
nỗi Trăn Trở của phụ nữ châu á 
nói chung Và ViệT nam nói riêng. 
không chỉ gây mấT Thẩm mĩ, nám 
da còn ảnh hưởng rấT nhiều Đến 
sự Tự Tin Và chấT lượng cuộc 
sống của người phụ nữ. ThEo 
Thống kê, Tại ViệT nam, Tỉ lệ phụ 
nữ bị nám da chiếm khoảng  
60 - 70%, Tập Trung chủ yếu ở Độ 
Tuổi sau 30.
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+ nám mảng - cấp độ 1: nám mảng 
thường xuất hiện ở khu vực gò má và 
trán với các đốm tương đối nhạt màu, 
độ nám nhẹ, vừa; chân nám nằm ở lớp 
trên cùng của da (lớp biểu bì).

+ nám hỗn hợp - cấp độ 2: Thường 
gặp ở độ tuổi tiền mãn kinh. Chân nám 
ăn sâu vào bên trong vùng da, nám 
thường mọc thành từng mảng. Trong 
trường hợp này, việc chữa nám không 
đơn giản.

 + nám sâu - cấp độ 3: Là loại nám 
mọc theo từng nốt. Trong đó, chân nám 
ăn sâu vào bên trong vùng da.

những phương pháp Điều Trị

Theo bác sĩ Vincenzo Mancini,  
chuyên gia điều trị da hơn 20 năm kinh 
nghiệm, cho biết: “Để trị nám da hiệu 
quả cần áp dụng cách thức có thể tác 
động sâu vào cấu trúc da, phá hủy các 
chân nám, ức chế sự hình thành và phát 
triển của hắc sắc tố, duy trì trạng thái 
thăng bằng các nội tiết tố trong một 
khoảng thời gian nhất định, đồng thời 
tăng sinh collagen giúp hồi phục và tái 
tạo tế bào da mới”. 

Đối với nám mảng ở cấp độ 1, 
chúng ta có thể sử dụng các phương 
pháp thông thường như thuốc uống và 
thuốc bôi, nhằm ngăn chặn những hoạt 
động sản sinh, dư thừa hắc tố melamin. 
Trên thị trường có nhiều loại thuốc trị 
nám, tuy nhiên, thời gian sử dụng tối 
đa 4 tháng, dùng lâu hơn sẽ dẫn đến 

biến chứng như da lốm đốm, không 
đều màu, có thể gây ung thư da. Một 
số thuốc trị nám chứa Tretinoin 0,01%, 
0,025%, 0,05% có hiệu quả điều trị 
nám da thấp, không có tác dụng trị nám 
thực sự mà chỉ làm bong lột lớp thượng 
bì tạm thời. Thuốc trị nám với thành 
phần acid Kojic được đánh giá là ít tác 
dụng phụ. ngoài ra, có thể dùng các 
loại thuốc uống giúp cho da tăng sức đề 
kháng với ánh nắng như vitamin C, E, 
Co.Q 10, tinh chất hạt nho....

Với nám đã ăn sâu lâu năm thì việc 
điều trị nám da bằng những phương 
pháp thông thường như thoa kem, mặt 
nạ tự nhiên… là điều không khả quan. 
do chân nám đã ăn sâu vào lớp hạ bì 
trong da, các hoạt chất có trong kem trị 
nám không thể tác động vào lớp hạ bì 
để trị nám chân sâu hiệu quả. Điều trị 

Trị nám bằng laser - 
phương pháp được cho là 
hữu hiệu nhất hiện nay

Biểu hiện 
của nám da

quả vẫn nên có chế độ điều trị duy trì 
bằng laser. Việc chăm sóc da kĩ, bảo vệ 
da tốt chỉ có thể giúp nám chậm trở lại 
chứ không thể hoàn toàn ngăn chặn nám 
tái phát.

da của mỗi người khác nhau, do đó 
nếu thấy xuất hiện vết nám trên mặt nên 
đến bác sĩ chuyên khoa khám để xác 
định tình trạng da và lựa chọn phương 
pháp điều trị thích hợp. Trong quá trình 
điều trị nên hạn chế sử dụng mĩ phẩm, 
vì sẽ làm nám phát triển và lan rộng. 
Cẩn thận trong việc ăn uống, có những 
thức ăn làm sung huyết trên da, do đó sẽ 
làm nám da trở nên trầm trọng hơn. Cần 
tránh rượu, bia và các gia vị gây nóng. 
ăn nhiều rau quả tươi, uống nhiều nước, 
ngủ đủ giấc, chơi thể thao đều đặn và 
đặc biệt là tránh nắng.

Bảo anh

nám chân sâu cần phối hợp nhiều bước 
mới có kết quả: thuốc bôi, thuốc uống, 
chăm sóc da, bảo vệ da với ánh nắng 
và dùng máy laser. Theo các bác sĩ, 
chuyên gia da liễu, kĩ thuật laser được 
lựa chọn trong điều trị nám phải là loại 
phân hủy nhiệt chọn lọc, với bước sóng 
phù hợp, tác động trực tiếp vào hắc tố 
melanine mà không làm tổn thương các 
vùng da khác. Thời gian điều trị có thể 
từ 6 tháng đến 2 năm tùy thuộc vào tình 
trạng nám. Tuy nhiên, sau khi đạt kết 



Trong năm 2017, lê 
phương XuấT hiện nhiều 
hơn Với Vai Trò ca sĩ ở 
các sân khấu, chương 
Trình Truyền hình. chị 
bậT mí mình Đang sống 
Trong giai Đoạn hạnh 
phúc nhấT Với Tình yêu Đủ 
Đầy Và Được Thỏa sức Với 
Đam mê nghệ ThuậT. hai 
người Đàn ông quan 
Trọng nhấT Trong cuộc 
Đời chị hiện nay là bạn 
Trai - ca sĩ Trung kiên Và 
bé cà pháo chính là 
nguồn Động lực Để lê 
phương có Thêm cơ hội 
Thử Thách bản Thân ở 
lĩnh Vực ca nhạc. 

lấn sân 
ca háT 
vì hai 
“người Tình”

Lê Phương

VT
Vtán

gẫu
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gần đây chị tham gia một số 
chương trình truyền hình thực tế trong 
vai trò ca sĩ. Đây có phải là hướng đi 
mới của chị?

Tôi đang muốn phát triển ở nhiều 
lĩnh vực. Tôi biết khi lấn sân sang lĩnh 
vực mới là mạo hiểm, nếu làm không 
tốt thì chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, 
nhưng tôi nghĩ mình đang có nhiều cơ 
hội để làm những việc mình thích, hãy 
cứ thử thách mình. Biết đâu đó là cái 
duyên, còn chuyện ai thương, ai ghét thì 
mỗi người có cảm nhận khác nhau.

Bước chuyển sang ca hát của chị 
lần này có sự đồng hành mật thiết của 
bạn trai Trung Kiên. sắp tới, hai người 
có ra mắt sản phẩm âm nhạc nào 
chung không?

Chắc chắn tôi và Kiên sẽ dành thời 
gian cho ca hát nhiều hơn, đặc biệt là 
hát đôi. Có khá nhiều bài phù hợp với 
sở trường cũng như sở thích của chúng 
tôi được phối lại mới hơn, cách hát cũng 
lạ hơn vì chất giọng cả hai khá lạ (nam 
giọng cao, nữ thấp) nên chắc chắn sẽ 
thú vị trong mỗi bài hát song ca. Tôi 
nghĩ, đây là nét riêng, hi vọng sẽ nhận 
được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Cả 
hai đang tiến hành cho ra đời một MV. 
Mong là mọi việc suôn sẻ ra mắt đúng 
thời gian dự tính như là món quà tặng 
quý khán giả đã yêu thương đồng hành 
cùng Trung Kiên - Lê phương suốt thời 
gian qua. 

Vậy khán giả phim truyền hình 
sẽ thấy vắng bóng cô diễn viên mà họ 
luôn yêu mến? 

Tôi không bỏ hẳn phim ảnh đâu vì 
nhờ khán giả mà mới có diễn viên Lê 
phương. hiện nay, tôi vẫn đang tham 
gia dự án Gạo nếp gạo tẻ quy tụ dàn 
diễn viên gạo cội của phim điện ảnh và 
truyền hình. Tôi đã theo dự án này từ 
những ngày đầu thử vai nên tin rằng đây 
là bộ phim thu hút mạnh mẽ sự quan 
tâm của người xem bởi nội dung gần 
gũi, những vấn đề thường gặp trong gia 
đình rất chân thực và xúc động.

sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, 
chị đã trở thành gương mặt nghệ sĩ 
được khán giả quý mến. Đây có phải là 

động lực để chị có nhiều lựa chọn hơn 
trong nghệ thuật?

Đúng là tôi đang có may mắn được 
làm những điều mình thích, được lựa 
chọn những vai diễn mình tâm đắc. Ca 
hát là đam mê từ nhỏ nhưng khi làm 
diễn viên, được khán giả biết đến, tôi 
mới có cơ hội thực hiện ước mơ này. 
dù là nghiệp diễn hay hát thì cũng là 
làm nghệ thuật và tôi luôn trân trọng 
công việc mình đang có. Tôi thấy cuộc 
đời mình có hai lần đứng trước sự lựa 
chọn quan trọng là chọn nghề nghiệp 
và quyết định sinh bé Cà pháo khi sự 
nghiệp đang khởi sắc. Và bây giờ, trải 
qua nhiều biến cố trong cuộc sống, tôi 
nhận ra hạnh phúc là khi mình biết cần 
gì và biết đủ.

Tôi chuyển sang ca hát một phần là 
vì con trai. hiện nay, do điều kiện gia 
đình, tôi vẫn nhờ ông bà ngoại 
chăm sóc bé ở Trà Vinh. 
Bất cứ lúc nào có thời gian 
rảnh tôi đều về thăm con 
nhưng vẫn cảm thấy chưa 
đủ. Bé có xem phim tôi 
đóng nhưng còn nhỏ 
nên chưa hiểu hết nội 
dung, vì thế, tôi tham 
gia các chương trình 
truyền hình ca nhạc 
để bé có thể thấy mẹ 
nhiều hơn...

Khi đã làm 
mẹ, mức độ dấn thân 
trong nghệ thuật của 
chị có thay đổi không? 

Con trai tôi là một đứa 
trẻ rất nhạy cảm. Thấy mẹ 
làm cái gì thì bắt chước 
cái đó. Vì thế, khi tham 
gia bất cứ chương trình 
nào tôi cũng nghĩ đến 
con mình đầu tiên. Tôi 
muốn bé được xem 
các tiết mục đàng 
hoàng, chất lượng, có 
sự đầu tư, nghiêm 
chỉnh chứ không 
phải chắp vá hoặc 
nội dung không 
đàng hoàng. 

cà Pháo rất tự tin khi cùng mẹ 
xuất hiện trong các sự kiện của làng 
giải trí, chị có định cho con tham gia 
các chương trình truyền hình không?

Tôi không cấm đoán hay ngăn cản 
nhưng ở thời điểm này thì bé hoạt động 
nghệ thuật ở trường là được rồi. Tôi cho 
con thoải mái sinh hoạt trong đội ca của 
trường còn những chương trình nghệ 
thuật ở ngoài thì không vì không muốn 
con tham gia showbiz quá sớm. Thứ 
nhất là tôi sợ mất cái duyên nghệ thuật. 
Thứ hai sợ bé phân tâm, không tập trung 
vào việc học. Cuối cùng là do tôi biết 
quá rõ những khó khăn trong nghề nên 
tôi nghĩ nếu một lúc nào đó nghề chọn 
bé thì chắc chắn con sẽ theo. Lúc đó 
tôi có cản cũng không được. Điều quan 
trọng nhất bây giờ là bé phải học tốt văn 
hóa để lớn lên nếu bước vào nghề thì sẽ 
có đủ kiến thức để xử lí các tình huống.

Trong những lần đến nơi mẹ 
làm việc, bé có thể hiện năng khiếu 
nghệ thuật không?

Tôi chỉ muốn Cà pháo trở thành 
một khán giả luôn bên mẹ, động 

viên mẹ. Vì thế, mỗi lần đưa 
con theo, tôi luôn dặn: “Mẹ 

hát xong thì con lên tặng 
hoa cho mẹ” hay “khi 
mẹ hát con vỗ tay cổ 

vũ cho mẹ nhé”. Bé 
luôn là khán giả nồng 

nhiệt nhất, lúc nào cũng cổ 
vũ hết mình. Tôi muốn bé tiếp 
cận nghệ thuật một cách tương 
đối như vậy thôi chứ không 
thích bé tham gia vào showbiz 
quá sớm. nói chung cái gì 
cũng hai mặt. Thật sự có 
nhiều em nhỏ tài năng nhưng 
nếu chúng ta lạm dụng quá 
thì tuổi thơ của bé sẽ ra sao? 
Các bé đang tuổi ăn, học, 
chơi chứ không phải tham 
gia kiếm tiền. 

cảm ơn chị!
LƯu phƯơnG (Thực hiện)  

photo: Bảo Lê 
Áo dài Minh Châu
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Trong bộ sưu tập Cô gái của kẻ lạ và tôi của nTK nguyễn Công Trí xuất hiện 
những quý cô, quý ông sang trọng lịch thiệp nhưng không kém phần thời 
thượng và quyến rũ. 50 mẫu thiết kế của anh hoàn toàn không có bất kì sự 

trùng lặp về phom dáng, kết cấu trang phục đến các thể thức trang trí, xử lí bề mặt 
hay vận dụng các chất liệu đa dạng. Điểm chung duy nhất vẫn là sự chăm chút tỉ mỉ 
cho từng chi tiết trên bộ trang phục.

nói về nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập này, Công Trí chia sẻ: “Bộ sưu tập lấy 
cảm hứng từ câu nói của người bạn nước ngoài sau thời gian sinh sống tại Việt 
nam: “Có cảm tưởng ở đây mọi thứ chẳng giống bất kì gì ở bất cứ đâu, từ nghệ 
thuật, kiến trúc, thời trang đến âm nhạc… thậm chí cả lối sống. dường như mọi thứ 
đều chẳng theo quy tắc hay chuẩn mực nào, không bị ràng buộc bởi điều gì cả”.

Cổ điểnCảM hứnG

những ThiếT kế hoàn hảo Đến 
Từ bộ sưu Tập cÔ gÁi cỦa Kẻ Lạ 
Và TÔi mang Đến cảm hứng cho 
nhiều người yêu Thời Trang 
ViệT. Với những bộ Trang phục 
mang hơi hướng cổ Điển, sự 
Đính kếT Tinh Tế Và hoạ TiếT Đa 
màu sắc sẽ là gợi ý Thú Vị Để 
bạn lựa chọn Trang phục.
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nTK Công Trí cho rằng, đó không 
chỉ là lời góp ý mà có thể là cả lời khen. 
Trong quan niệm của anh, vẻ đẹp của 
cuộc sống tự thân nó đã bao hàm cả 
những điều bất quy tắc, thiếu trật tự. Đó 
mới chính là vẻ đẹp tự nhiên và chân 
thực nhất. nếu ví Việt nam là cô gái thì 
cô ấy hẳn chẳng giống bất kì ai trên thế 
giới, nhưng nhất định phải là cô gái thú 
vị, cảm xúc phong phú và khát vọng tự 
do mãnh liệt. Đó chính là những gì anh 
muốn thể hiện trong bộ sưu tập này, 
một hình tượng tươi tắn, trẻ trung, 
sôi động và không có gì ràng buộc.

Bài: Thu huệ 
 Ảnh: MuLTiMEdia
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Tà Xùa là một xã vùng cao 
thuộc huyện Bắc yên, sơn La 
giáp ranh với xã Bản Mù thuộc 
huyện Trạm Tấu, yên Bái. 

Trước đây, khi cung đường Trạm Tấu - 
Bắc yên còn chưa thông, thì Bản Mù và 
Tà Xùa là hai xã thuộc diện “gần nhà - 
xa ngõ”. Vượt qua đèo yên ngựa, ranh 
giới giữa hai tỉnh yên Bái và sơn 
La là bước vào địa hạt của “thiên 
đường mây” Tà Xùa. phần lớn 
du khách chọn hướng lên Tà Xùa 
từ thị trấn Bắc yên, đường tốt và 
thuận hơn nhiều so với hướng tới 
từ Trạm Tấu. 5 năm trước, Tà 
Xùa là một điểm xã nằm nép 
mình trên vách núi, nổi tiếng với 
hai loại nông sản là chè cổ thụ và 
sơn tra (táo mèo). 5 năm sau, Tà 
Xùa nổi lên như một điểm đến 
độc đáo của giới trẻ, biến nơi này 
thành một chốn “phồn hoa” vào mỗi 
cuối tuần.

Lần trở lại Tà Xùa này, tôi thấy con 
đường lên cao mãi vẫn thế, vắng lặng và 
cô độc. những đám mây trắng vẫn bềnh 
bồng trôi qua lòng thung lũng đi về Bắc 
yên. nhưng tới điểm trung tâm xã Tà 
Xùa, tôi không khỏi kinh ngạc. ô tô và 
xe máy đỗ tràn cả ra lề đường vốn đã 

chật hẹp. những căn nhà dựng vội làm 
nơi lưu trú, vừa đơn sơ giản dị vừa thiếu 
thốn mà lại đầy ắp khách đường xa. Có 
vài cửa hàng tạp hóa thênh thang các loại 
đồ ăn, thức uống, hóa mĩ phẩm. Không 
rộn ràng sống động như thị trấn phố 
núi sa pa danh tiếng, nhưng có thể cảm 
nhận một không khí đặc quánh của du 

khách trong chừng 100m của con đường 
chính chạy qua cụm trung tâm Tà Xùa.

Chúng tôi chạy xe qua mấy ngã ba 
có đường đi Xím Vàng, háng Đồng, 
hang Chú, bạn đồng hành bảo, giờ này 
sống lưng khủng long chìm nghỉm trong 
mây, nói rồi chỉ xuống thung lũng, nơi 
có điểm leo núi mà giới trẻ đến Tà Xùa 
đều muốn chinh phục. Xa xa, dãy Tà Xùa 
kiêu hùng và ngạo nghễ trên lằn ranh địa 
giới Trạm Tấu và Bắc yên. những cơn 
gió chiều hun hút và biển mây ảo mộng. 
những mái nhà đơn độc nằm rải rác dọc 
theo triền núi, đến một bãi cỏ rộng ngang 

Lên Tà Xùa 
hái mây đuổi gió

nằm cách hà nội 
khoảng 200km Về 

phía Tây bắc, Tà Xùa 
là Điểm săn mây hấp 

dẫn không chỉ Với 
dân phượT Trong 

nước mà Với cả du 
khách nước ngoài. 

nếu bạn muốn có 
mộT cuối Tuần Đổi 
gió, hãy cùng Tôi 
lên Thiên Đường 

mây Tà Xùa, hẳn bạn 
sẽ bấT ngờ, bởi Tới 

chốn này không chỉ 
Để “hái mây”...

Nụ cười của bé

Trên đỉnh cao Mống Vàng
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đường, chúng tôi dừng chân.
Ba mẹ con người Mông đang ngồi 

nhặt rau cải bên hiên nhà, dưới tán cây 
đào chưa trổ bông, cành nhỏ, cành to trơ 
khấc. Thấy có khách lạ, ba mẹ con vẫn 
lúi húi làm việc, đám trẻ nói được tiếng 
Kinh thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của 
“những kẻ không mời”. Chúng tôi cùng 
xúm lại bên gùi rau và trò chuyện, hỏi 
mua những cây cải trên đỉnh trời lộng 
gió, đầy cả một gùi, mà giá bán chỉ có 
mười ngàn đồng. 

Đêm Tà Xùa. Gió hun hút rít lên qua 
khe cửa hổng. Thỉnh thoảng lại có tiếng 
xe máy rìn rịt chạy qua, hẳn là một đám 

bạn phượt nào đó đến muộn. Mấy cậu 
bạn xách chân máy đi phơi sáng tự bao 
giờ, giờ này chắc đang xuýt xoa trong giá 
lạnh, có lẽ ở giữa những tầng mây, hay 
là đẫm mình trong ánh trăng? Tôi không 
biết nữa. Chui vào túi ngủ và cho dù trên 
chăn, dưới đệm, mùi đồ đạc lạnh lẽo 
khiến tôi trằn trọc trên tấm phản kê dài 
của gia đình anh Khư, một người Mông 
đang bắt đầu hành trình “homestay”. 

Giấc mơ đêm Tà Xùa trằn trọc không 
thể kéo tôi vào một giấc ngủ sâu, mới 
4 giờ sáng đã thấy tiếng máy xe nổ rền 
vang cả cụm trung tâm xã, tiếng người 
nói lao xao. Thì ra, du khách ai cũng 
muốn đi săn bình minh Tà Xùa trong 
biển mây. Chịu khó dậy thật sớm, chạy 
xe máy hoặc ô tô đến những điểm quan 
sát đẹp dọc theo lộ chính, hướng đường 
đi Xím Vàng hoặc háng Đồng, cầu kì 
hơn thì chạy vào bản Mống Vàng, bởi 
theo kinh nghiệm của dân địa phương, 
đây sẽ là những điểm săn mây tuyệt đẹp.

Khi tôi rời nơi nghỉ đêm, mặt trời 

đã lên ngang bờ vai. dọc 
đường đi, những nơi có 
điểm quan sát đẹp và có 
thể cắm trại qua đêm đều 
đang có khá nhiều du khách 

đứng ngắm cảnh và chụp ảnh. Chạy xe 
quá lên một chút là tìm được một chốn 
cho riêng mình, một chốn ban mai trong 
trẻo và tĩnh lặng đến nao lòng.

Chúng tôi đã ngồi bên nhau cả buổi 
sáng. Chỉ để ngắm núi, hái mây, nhìn 
cây, bắt gió. Đôi lúc có những cặp vợ 
chồng người Mông đi làm nương chạy xe 
máy ngang qua địu theo đứa trẻ, tôi chia 

cho họ một chiếc bánh nhỏ hay một hộp 
sữa, vì vốn tiếng Kinh của người Mông 
ít ỏi nên chỉ có thể trao nhau những cái 
nhìn trìu mến, thiết tha. 

Thế rồi buổi sáng cũng qua. Trước 
khi rời “thiên đường mây” bình yên và 
mơ mộng, tôi lại ghé thăm nhà người đàn 
bà bán gùi rau với giá mười ngàn cho 
mình chiều qua. Chị đang ngồi thêu, một 
cuộn vải gai dài đang dần hình thành nên 
những khoảng màu rực rỡ. hỏi thêu vải 
để may váy cho ai, chị chỉ cô bé con đang 
cười tủm tỉm nơi góc sân nhà, chiếc mũ 
đội đầu xúng xính và chiếc vòng bằng bạc 
giả cầu kì leng keng trên hai vai.

hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở 
ngay đây, dưới mái hiên nhà bằng gỗ 
đã bạc màu vì mưa nắng, bên cạnh rặng 
đào đang ủ mình chờ đến ngày khai hoa, 
trong tấm vải dài mẹ may váy cho em, 
trong nụ cười tin yêu và âu yếm em dành 
cho mẹ. Ở Tà Xùa, không chỉ có một 
thiên đường mây. Tà Xùa còn có một 
thiên đường của niềm vui và hạnh phúc. 
hạnh phúc của người ở lại và của cả 
người ra đi.

ThỦy TRần

Chúng tôi vẫn thường nói với nhau về 
một buổi sáng “thức dậy ở một nơi xa”, 
“một li cafe xa thành phố”. Buổi sáng 
hôm ấy đang ở đây, ngay lúc này, trên 
sườn núi của dãy tà xùa kiêu hùng và 
ngạo nghễ. Dưới thung lũng kia, những 
đám mây đang tràn lên, phủ kín những 
mái nhà, phủ kín con đường cong cong 
như dải lụa. Người đánh thức ban mai 
đang tỏa sáng chói lòa trên nền trời 
xanh thẳm. tiếng ấm nước reo vui trên 
bếp lửa đang lẫn vào tiếng gió, với 
tiếng nhạc tâm hồn đang ngân nga, 
ngân nga.

Tà Xùa - thiên đường mây

Dệt mùa xuân
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anh Quốc (32 tuổi, hà nội) vô 
cùng ngạc nhiên khi nhận được 
kết quả thử máu với các chỉ 

số mỡ máu (bao gồm cholesterol toàn 
phần, LdL cholesterol và triglycerid) 
đều vượt ngưỡng cho phép; trong khi 
anh không hề thừa cân, béo phì. Qua 
thăm khám, anh Quốc được chẩn đoán 
rối loạn mỡ máu mức trung bình. 

ngày nay, mỡ trong máu cao không 
còn là căn bệnh của riêng đối tượng 
trung niên hoặc lớn tuổi, ngày càng 
nhiều người trẻ tuổi cũng mắc phải bệnh 
lí này. hiểu đúng, hiểu rõ rối loạn mỡ 
máu sẽ giúp chúng ta phòng tránh được 
những hệ lụy khôn lường.

Trước đây, nhiều người thường quan 
niệm rằng, những đối tượng mắc bệnh 
máu nhiễm mỡ chỉ có thể là người bị 
thừa cân, béo phì hoặc người tuổi cao. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người trẻ 
vẫn có thể mắc phải bệnh lí này. Theo 
thống kê, hiện nay, có 29,1% tỉ lệ 
người Việt nam đang mắc phải bệnh 
lí máu nhiễm mỡ, trong đó độ tuổi 
30 - 45 chiếm 41,7% và người cao tuổi 
khoảng 63%. 

nhiều người nhanh chóng đổ lỗi cho 
thói quen ăn uống nhiều chất béo dẫn 
đến tình trạng rối loạn mỡ máu. Tuy 
nhiên, có một thực tế là nhiều người 
không ăn mỡ, trứng, người ăn chay lâu 
năm hoặc người gầy vẫn bị rối loạn mỡ 
máu. Lí giải điều này, các chuyên gia 
cho rằng cholesterol có 2 nguồn gốc, 
từ thức ăn hàng ngày trong thịt, mỡ, 
trứng... chỉ chiếm khoảng 30% lượng 
cholesterol tạo ra trong cơ thể còn lại 
70% lượng cholesterol là nội sinh (cơ 
thể tự sản sinh ra). Triglycerid cũng 
tương tự như vậy. Đối với những người 

khỏe mạnh chỉ sau 12 giờ là tất cả các 
chất này sẽ được cơ thể chuyển hóa hết.

Khi cơ thể suy yếu, do tuổi tác hoặc 
do stress, chức năng hấp thụ cholesterol 
của gan suy giảm dẫn đến lượng 
cholesterol xấu dư thừa trong máu, lắng 
đọng vào thành mạch máu hình thành 
nên các mảng xơ vữa. Mỡ máu cao 
thường diễn biến âm thầm và nguy hiểm 
không kém gì tiểu đường và ung thư. 
Tình trạng cholesterol cao trong thời 
gian dài sẽ dẫn đến những bệnh lí chết 
người như cao huyết áp, xơ vữa động 
mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch 
máu não (đột quỵ)... 

Các nghiên cứu đã chỉ ra, giải quyết 
được rối loạn mỡ máu sẽ hạn chế tai 
biến mạch vành tim, tai biến mạch 
máu não và giảm tỉ lệ tử vong do biến 
chứng mạch máu. hai phương pháp 
chính điều trị rối loạn mỡ máu gồm: 
điều trị không dùng thuốc và điều trị có 
dùng thuốc. Trong đó, điều trị không 
dùng thuốc là thực hiện lối sống lành 
mạnh như: không thuốc lá, hạn chế 
uống rượu bia, tránh thực phẩm nhiều 
chất béo bão hoà (transfat) và chăm chỉ 
luyện tập thể thao.

Bên cạnh đó, đối với người bị rối 
loạn mỡ máu thấp tới trung bình chưa 

cần dùng thuốc hoặc không thể dung 
nạp statin - thuốc thường dùng trong 
điều trị cholesterol thì dùng dược dinh 
dưỡng như armoLipid pLus từ công 
ty dược uy tín Rottapharm (italy) là 
giải pháp tối ưu. Chứa các chiết xuất 
hoàn toàn tự nhiên như men gạo đỏ, vi 
tảo lục, sáp mía, cây hoàng liên gai ấn 
Độ…, armoLipid pLus là phương 
pháp hỗ trợ điều trị rối loạn mỡ máu hữu 
ích bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn và 
lối sống; giúp giảm lượng cholesterol, 
triglycerid trong máu, ngăn ngừa xơ vữa 
động mạch và hỗ trợ sức khoẻ tim mạch. 

Rối loạn mỡ máu hoàn toàn có thể 
phòng ngừa được bằng chế độ ăn uống 
lành mạnh, vận động thường xuyên 
và sinh hoạt điều độ. Cần lưu ý rằng, 
các dấu hiệu cho thấy máu nhiễm mỡ 
phần lớn không rõ ràng hoặc trong 
nhiều trường hợp chỉ phát hiện ra khi 
xét nghiệm sức khỏe định kì. những 
người từ 20 tuổi trở lên nên đi kiểm 
tra cholesterol định kì ít nhất 1 - 2 năm 
một lần, người trên 40 tuổi nên đi xét 
nghiệm mỡ máu 6 tháng một lần để sớm 
phát hiện ra những bất thường và có 
chiến lược điều trị phù hợp.
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Bệnh lí mỡ máu cao đang 
có xu hướng trẻ hóa trong 
cộng đồng

Mỡ máu cao có thể gây ra những hậu quả  
khôn lường
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